

๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘

เรียน ผู้บริหารและเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๑-วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ผมคิดประชุมสัมมนาสรุปผลงานชุมนุมยุวกาชาด เอเชีย-แปซิฟิก ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชียงแสนนครงชน งานนี้สำนักลูกเสือ ยุวกาชาดฯ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่อง ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ส่วนใหญ่ที่ไปร่วมงานชุมนุม ได้อภิปรายถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป และที่สำคัญได้หาแนวทางพัฒนากิจการยุวกาชาดให้ฟื้นตัวขึ้นอีกเพราะมีประโยชน์ในการฝึกเยาวชนและต่อประชาชนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เช้านั่งลงชื่อในแฟ้มเอกสารต่างๆ บ่ายเป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ ย้ายผู้บริหารที่คาบถูกคาบคดระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่ อนุมัติย้ายครูที่สอบคัดเลือกได้ เลิกประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ลงมาประชุมรอง ผอ., หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่การเงิน รับฟังสรุปผลการตรวจของ สดง.ที่มา บักหลักตรวจอยู่ ๑ เดือนเต็มๆ พบว่าเรามีข้อบกพร่องหลายเรื่อง แต่ไม่มีกรณีที่ถือว่าทุจริต ผมกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด งานนี้คงต้องขยายผลไปยังโรงเรียนเหมือนกัน เพราะมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อการจ้างเหมือนกันถูกคิดอย่างไรยังไม่ได้ไปดู เรื่องที่น่าจะต้องระมัดระวัง คือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน การเบิกค่าอาหาร/เครื่องดื่มในการประชุม/ฝึกอบรม การจัดทำบัญชีพัสดุและการเบิกจ่ายวัสดุ เป็นต้น ที่ไม่น่ามีแต่ก็ตรวจพบเป็นกรณีเบิกค่าเช่าซื้อ สัญญาซื้อ-ขาย วงเงินต่ำกว่าสัญญากู้เงินจากธนาคารมาซื้อบ้าน เคยพบแต่กู้ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขาย พบธนาคารใจดีเข้าเลยพาให้เบิกผิดจนอาจต้องเรียกเงินคืน

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปลงนามในสัญญาปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ เวลา ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมขุนกระทิง๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ แล้งลงมาลงชื่อในเอกสารราชการ มีพ่อค้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนขนาดเล็ก ครุมาพบเพื่อขอย้าย ช่วงบ่ายเกิดไฟลามทุ่งหลังสำนักงานเป็นที่วิตกว่าจะสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่ แต่สุดท้ายไฟก็ดับลงในเวลาเกือบเลิกงาน อาทิตย์หน้า (๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๔๘) ผมได้รับแต่งตั้งให้ไปเขียนรายงานเกี่ยวกับการบริหารเขต/สถานศึกษาโดยองค์กรคณะบุคคล ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. แต่หากงานไม่ติดพันมากอาจลงมาทำงานที่เขตในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต 1

๔ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ผมไปโรงแรมริเวอร์ไซด์ เชียงสะพานกรุงธนเพื่อเป็นคณะกรรมการ จัดทำเครื่องมือประเมินผลการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่ง สำนักคิดตามประเมินผลฯ ของ สพฐ. เป็นเจ้าภาพ พบ ผอ.เขต และ ผอ.โรงเรียนที่คุ้นเคยกันมาก่อนร่วมเป็น คณะทำงานอีก

ประมาณ ๑๐ ท่าน วันนี้มีท่าน รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธาน ท่านบรรยายพิเศษถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล และข้อคิดเห็นอื่นๆ

พวกเราก็อภิปรายแนวคิด บริบทในการ ทำงาน ของเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียนว่า กรรมการแต่ละคณะ มีบทบาทที่เป็นจริงอย่างไร สังคมคาดหวังอย่างไร ฝ่ายเลขานุการ

ก็จัดเพื่อไป สรุปจำแนก หมวดหมู่ ตามกรอบ ที่กำหนดไว้ ผมอยู่ร่วมกับคณะอยู่จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงกลับลงมาชมพร

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไปร่วมงาน ” วันข้าราชการพลเรือน ” ของจังหวัดที่หอประชุมใหญ่ ได้กล่าวรายงานเพื่อเบิกตัวข้าราชการพลเรือนดีเด่น รับประกาศเกียรติคุณบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บ่ายทำงานเอกสารที่ ี่ ค้างอยู่บนโต๊ะหลายแฟ้ม

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผมและท่าน ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ออกเดินทางตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมุ่งหน้าไปสู่ที่หมายจังหวัดยะลา เพราะมีนัดหมายที่จะพบและหารือข้าราชการกับ ดร.รุ่ง แก้วแดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครอบครัวเองไม่สบายใจที่ผมจะเดินทางไป ใน จังหวัดที่มีข่าวรุนแรงทุกวัน ผมเองก็ไม่ประมาทจึงไม่กล้าใช้รถหลวงเพราะมีตราราชการ ถึงยะลาที่ตรงดิ่ง ไปหาพรรคพวกที่เป็น ผอ.เขต ในโซนนี้ ๒-๓ คน ที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ดร. รุ่ง แก้วแดง จบการบรรยายพอดี ผมไม่มีกำหนดการพบท่านในวันนี้ จึงไปเข้าที่พัก โรงแรมยะลาราม่า ตอน เย็นท่าน ผอ.เขต อุดินันท์ ปากบารา แห่งยะลา ๒ มารับไปทานข้าว เป็นร้านอาหารอิสลาม อิ่มแล้วกลับมา นั่งดื่มกาแฟในร้านอาหารของ โรงแรม บรรยากาศทั่วไปก็ปกติ แต่พรรคพวกบอกว่าพอจะระเบิดมันก็ดูมเลย ขึ้นนอนแต่หวัค้ำไม่คิดจะไปไหนอีก เพราะทางเข้าเมืองทุกสายมีบังเกอร์ทหารและด่านตำรวจเต็มไปหมด

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับจึงตื่นเช้ากว่าปกติ ๐๗.๐๐ น. ผอ. อุดินันท์ และคณะมารับไปกินอาหารเช้าแบบอิสลาม มีทั้งข้าวมัน โรตีสองชั้น แกงมัสมั่น อร่อยดี ประสานกับท่าน ดร.รุ่ง แก้วแดง ท่านบอกว่าให้ไปหาที่บ้านของท่านที่ลำพระยา ระยะทางห่างจากตัวเมืองไปประมาณ ๓๐ กม. เกือบ ๘ โมงขบวนรถประมาณ ๑๐ คันของพวกเราจึงมาถึงบ้านที่หอมล้อมไปด้วยทิวเขา และสายน้ำ เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหลัก เสาใช้มะพร้าวทั้งต้น เครื่องเรือนบนบ้านใช้ไม้

ทุเรียนแช่น้ำยา หน้าบ้านเป็นศาลาไทยรับแขกได้ประมาณ ๒๐ ที่นั่ง บ้านชั้นล่างโล่งแบบศาลาการเปรียญ ตั้งเก้าอี้ได้เป็นร้อยตัว มีฝักกวางมั่ง มีโรงเลี้ยงแพะ แบบสาธิต อ่านป้ายบอกว่าเป็น โครงการของมูลนิธิ ดร.รุ่ง แก้วแดง ท่านรับแขกที่มาเยี่ยมหลายคณะ จนแขกวายจึงมานั่งประชุมพวกเรา บอกราย โยบาย และแนวทาง ปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ฯลฯ มีข้าราชการผู้ใหญ่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายท่าน ช่วงบ่ายท่าน รมช.ศธ. ต้องไปบรรยายเกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชน ที่หาดใหญ่และจะกลับ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน เสร็จภารกิจผมจึงเดินทางกลับชุมพร แวะกินข้าวเที่ยง (บ่าย) ที่ทุ่งสง ถึงชุมพร ประมาณ ๒ ทุ่ม ท้นดูข่าววาระเปิดสนามบินหาดใหญ่ การ์ฟู และ โรงแรมกรีนเวิลด์ พอดีครับ

กำจัด คงหนู

10 เมษายน 2548

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐น. ดือนรับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งนัดหมายมาตัดยูนิฟอร์มตามที่ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานัดหมาย ร้านตัดเสื้อผ้ามาวัดตัวที่ เขต ท่านประธานอุปถัมภ์เสื้อเบเชอร์ กางเกงจ่ายเอาเอง ที่ห้องประชุมของเขตมีการอบรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ GPA สน.วิชัย สายัณห์ เป็นเจ้าภาพใหญ่ ช่วงบ่ายติดตามงานที่เร่งด่วน มีผู้บริหารโรงเรียนมาพบ ๒-๓ ท่าน ส่วนใหญ่มาเชิญไปเป็นประธานงานโรงเรียน หากไม่ติดขัดก็รับปากว่าจะไปทุกแห่ง บ่ายนัดโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์มาสอบถามเกี่ยวกับวิธีดำเนินการเพราะมีบริษัทที่เข้าเสนออาคารเรียนกันอึ้งงูงันไปหมด ฟังแล้วหลายแห่งก็เชื่อมั่นว่าทำถูกแล้ว หลายแห่งก็ไม่มั่นใจ ผมให้ความเห็นว่าถ้าคิดว่าดำเนินการถูกแล้วก็ดำเนินการต่อไป แต่หากไม่มั่นใจก็ประกาศยกเลิกและดำเนินการใหม่ได้ เสร็จประชุมนั่งอ่านผลงานของโรงเรียนต่างๆที่ผู้บริหารส่งมาประกอบการพิจารณา ความคิดความชอบ ความจริงผมชอบไปอ่านที่บ้านหลายวันแล้ว ได้วันละ ๑๐ กว่าราย รวมความแล้วโรงเรียนของเราได้ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษารวมกันหลายเงิน เป็นที่น่ายินดีว่าคนใจบุญในสังคมไทยยังมีอีกมาก หากเขาเหล่านั้นได้เห็นผลงานของเรา เขาก็จะสละมากขึ้นหรือมีแนวร่วมเพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ เดินดูความเรียบร้อยของสำนักงาน ทำงานเอกสารและเตรียมข้อมูล ความคิดความชอบ การพิจารณาความคิดความชอบนั้นแตกต่างไปจากเดิมกล่าวคือในโรงเรียนคนพิจารณาเป็นผู้บริหาร โรงเรียน ของผู้บริหาร โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในเขต ผมเป็นผู้พิจารณา โควตา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้จัดสรร แต่การดำเนินการทั้ง โรงเรียนและเขตต้องตั้งกรรมการร่วมพิจารณากลับกรอง ขั้นตอนสุดท้ายต้องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เห็นชอบ ผู้ที่จะออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนคือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือ ผู้บริหาร โรงเรียนสั่งเลื่อนของครูผู้ช่วยและครูที่ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ(ค.ศ.๑) และ

บุคลากรทางการศึกษา นอกนั้น เป็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ค.ศ.๒-ค.ศ.๔และผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต ) จึงต้องประสานกับโรงเรียนวางระบบให้สามารถออกคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ไม่นั่นสิ้นเดือนบางคนจะไม่ได้เงินเดือนอัตราใหม่ ตอนเย็นไปเป็นเจ้าภาพงานศพคุณแม่ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๘ วันนี้เป็นวันสำคัญของชาติคือวันจักรี เป็นวันหยุดราชการ ที่หอประชุมศูนย์ราชการมีพิธีวางพานพุ่มเป็นราชสักการะ ผมแต่งชุดปกติขาวไปร่วมงานราชพิธี หลังเสร็จพิธีไปถ่ายรูปที่ร้านในตลาด เพราะรูปที่เคยถ่ายไว้หมด ขาดดี มีคนมาขอไปติดหนังสือก็ต้องเปลืองสตางค์ถ่ายใหม่ บ่ายนั่งทำข้อมูลความคิดความชอบของผู้บริหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ เข้า ๐๕.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขต ท่านรองท่านผู้ช่วยฯ ท่านผู้ตรวจฯ และหัวหน้ากลุ่ม ได้เร่งรัดงานในกลุ่มต่างๆ ให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะงานที่มีผู้ได้เสีย เช่น งานร้องเรียนร้องทุกข์ เพราะบางเรื่องยาวนานมากกว่ารามเกียรติ์ ส่วนการสร้างอาคารสวัสดิการเขาบอกว่าเดือนห้าไม่นิยมวางศิลาฤกษ์กัน ต้องรอเดือนหกเหตุผลก็ฟังขึ้น บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความคิดความชอบก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้พิเศษให้โรงเรียนขนาดเล็กได้บ้างตามสมควร

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ วันนี้ทำงานเอกสารเต็มวัน สลับกับการรับแขกที่มาหา ของฝาก ช่วงนี้มักจะเป็นเด็กนักเรียน คิดกลับมุมอีกด้านหนึ่งก็น่าดีใจที่ผู้ปกครองสนใจการศึกษาประสงค์จะให้ลูกเขาเข้าเรียนโรงเรียนที่เขาคิดว่าดีมีคุณภาพ เราต่างหากที่ไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้ว่าทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกัน หากเราพิสูจน์ได้ภาระนี้คงจะหมดไป

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่กับ Internet สลับกับการอ่านหนังสือและดูทีวี เหตุเพราะเสาร์นี้อยู่ชุมพร ตอนเย็นไปร่วมงานครูไทยที่โรงเรียนบ้านศาลาลอยของ ผอ.พิศาล ทวีขศรี ปีที่แล้วก็มีมา ปีนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านสมพงษ์ ทวีขศรี เป็นประธานเปิดงาน เอกลักษณ์ของชาวบางลึกเมื่อถึงวันครูไทย(ก่อนสงกรานต์)เขาจะนำข้าวหม้อแกงหม้อมาเลี้ยงร่วมกัน กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเริ่มแต่กลางวัน กลางคืนเป็นเวทีการแสดงของลูกหลาน ผู้ชมซึ่งเป็นผู้ปกครองจึงเนืองแน่นทุกปี มีการขายพวงมาลัยหารายได้บำรุงการศึกษาของโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นวันทำบุญประเทศไทย จะไปวัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษไทยเรียกความสามัคคีและสมานฉันท์กลับคืนมา ตอนเย็นจังหวัดเขาจัดพิธีที่หอประชุมจังหวัด ณ ศูนย์ราชการ ผมติดงานโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม ของ ผอ.กิจจา เก่งการไถ มีพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้ผู้มีอุปการะแก่โรงเรียนรับปากว่าจะไปเป็นประธานให้

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๑๓ เมษายน ๒๕๔๘

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

วันสงกรานต์คือเทศกาลปีใหม่ของคนไทย ชาวลาว ชาวมอญ เขมร ลังกาและพม่ามาแต่โบราณ ในเทศกาลสงกรานต์จะเน้นการทำบุญ การรวมญาติ และการละเล่นพื้นบ้าน ที่สำคัญที่สุดคือการสาดน้ำ และการรดน้ำผู้ใหญ่ และที่น่าจะกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเทศกาลแห่งความตายในอันดับที่ไม่แพ้ปีใหม่ฝรั่ง จากอุบัติเหตุการจราจรเป็นหลัก เพื่อเป็นศิริมงคลผมขออภิวาสนคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความศักดิ์สิทธิ์ในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่สง วัดแก้วฟ้าศาลาลอย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกประการ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ วันนี้บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชั่วคราว พิจารณาย้ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่ต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลฉบับใหม่และมีการพิจารณาความดีความชอบ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเสนอ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๘.๐๐ น.รอน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด เสร็จพิธีกลับไปเขตน้องๆจัดคนน้ำให้ผม ก็รู้สึกที่เราแก่ลง เสร็จพิธีเลี้ยงไอศกรีมกันพอเย็นหัวใจ จันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผมไปชมรมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.(สาย ๑) ที่หอประชุมคุรุสภาช่วงเช้า บ่ายไปรายงานตัวสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา ที่บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จบรายการวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ จะประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นัดนี้ทาง สพฐ.ส่งคณะทำงานวิจัยมาร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นการสุมตัวอย่างสำหรับสร้างเครื่องมือการวิจัย

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

รายชื่อผู้ได้เลื่อนเงินเดือน ๑ ชั้น (เมษายน ๒๕๔๘)ที่เขตพิจารณา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑

๑. นายวิมาน ดีทองกลาง ๒. นายบุญกุล แก้วสวี่ ๓. นายสุชาติ ขวัญสมกิต ๔. น.ส.เรณู กุลีช่วย ๕. นางจินดา เกษแก้ว ๖.นางจงกลณี วรรณพิรุณ ๗.นางวรรณมา เบญจโสภณัฐ ๘.น.ส.ภนิตา คงแสงแก้ว ๙.นางอารี ชลชลา ๑๐. นางนวลจันทร์ กมลเนตร ๑๑. นางจุฬารัตน ไกรมาก ๑๒. นางพัชรี จันทร์สวัสดิ์ ๑๓. นางรัตนา ทรัพย์สมบูรณ์๑๔. นางพรทิพย์ สังข์ชู ๑๕.นางจรรุพรพรหม ชุ่มผล

ผู้บริหารสถานศึกษา

๑. นายจันทร์ พลสิงห์ ๒. นายทวี มุจลินทร์ ๓. นายศักดิ์ชัย เสนีย์วงศ์ ๔. นายประสิทธิ์ มุจลินทร์ ๕. นาย

วิสูตร คลี่แก้ว ๖.นายอนันต์ นาคสังข์ ๗. นายสถาพร ลือชัย ๘. นายปรีชา ภู่วัฒนเมือง ๙.นายเลอศักดิ์ รัชนาการ ๑๐. นายสมนึกเขียวสะอาด ๑๑.นายมน โถงเสียบญวน ๑๒. นายไสว หลุรกิจ ๑๓.นายสมบูรณ์ ทองคำ ๑๔. นายธานี ตำราญอินทร์ ๑๕.นายศรีรักษ์ มากภิรมย์ ๑๖. นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ๑๗. นายวันชัย จันทร์ณรงค์ ๑๘.นายสุชาติ ชูชีพ ๑๙.นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ๒๐.นายกมล ธรรมฤทธิ์ ๒๑. นายสุรพล อินทร์ตัน ๒๒.นายมาโนช ล.ตระกูล

๒๓ เมษายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

เช้าวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผมไปรายงานตัวเพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ที่หอประชุมคุรุสภา เจ้าหน้าที่ กจ.สป.บอกได้ว่ารับใบตอบรับ ๔๐๐ กว่าคน มารายงานตัวกันถึง ๗๐๐ คน ที่นั่งจึงแน่นไปด้วยผู้คน พนักงานจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภาได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติคนและสิ่งไม่พึงปฏิบัติในพิธีดังกล่าวก่อนข้างละเอียด จบลงด้วยการช่อมคนละหนึ่งรอบ บ่ายผมไปรายงานตัวประชุมสัมมนาที่บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม "บ้านผู้หว่าน" เป็นศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลจัดสร้างขึ้น และบริหาร งาน โดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ เป็นองค์กรทางศาสนา เพื่อสนองตอบ นโยบายของ พระศาสนจักรสากล ซึ่งได้กำชับให้พระศาสนจักรท้องถิ่น ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และจัด หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านคำสอน คริสตศาสนา เทววิทยา ชีวิตจิต วิชาการทั่วไป ฝึกทักษะในงานอภิบาล และแพร่ธรรม แก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส และผู้สนใจทั่วไป "บ้านผู้หว่าน" ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดประชุมสัมมนา โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก 180 ห้อง หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ห้องประชุมย่อย พร้อมด้วย โสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยประจำแต่ละห้อง พร้อมทั้งวัดใหญ่ วัดน้อย สำหรับประกอบศาสนกิจของคริสตชนคาทอลิก ยังมีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ลานจอดรถกว่า 200 คัน พร้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่นด้วยแมกไม้ และทิวทัศน์ทะเลสาบอันสวยงาม สำหรับผู้มาใช้บริการ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตลาดนัดความรู้ : การบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพ วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เป็นหลัก ผู้เข้าประชุมจะมีผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือครูในโรงเรียน และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เวลาประชุมก็จะมีบรรยายและแบ่งกลุ่ม งานกลุ่มเน้นให้ผู้บริหาร โรงเรียนเล่าประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน สมาชิกคอยจดรายละเอียดและหลักการสำคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ จากนั้นมีการรวมหลักการที่ใกล้เคียงกันเข้าเป็นหมวดหมู่ จัดระบบจนได้หลักการสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาให้สำเร็จ เช่น การมีส่วนร่วม ความตั้งใจและอดทน เป็นต้น งานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าประชุมเพราะเป็นผู้ติดตาม ผอ.วินัย คุณวุฒิ แห่งโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ผู้บริหารต้นแบบ แต่อยู่ร่วมงานได้สามในสี่ของเวลาประชุมต้องรีบกลับลงมาชุมพร เพราะคืนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ รับเป็นเจ้าภาพงานสวดพระ

อภิธรรมศพคุณแม่ของคุณเรณู กุลิช่วย ซึ่งทำงานเลขานุการ ผอ.เขต

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาไว้ประมาณ ๒๐ แห่งเล่าให้ฟังว่าจังหวัดชุมพร โดยนายกเหล่ากาชาดกำลังจัดทำหนังสือเกี่ยวกับผ้าไทย เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต้องการเจ้าภาพไปถ่ายภาพลงหนังสือคิดหน้าละ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ต้นฉบับได้เพียง ๒๐๐ หน้าจากจำนวนที่กำหนดไว้ประมาณ ๕๐๐ หน้า ในฐานะที่เราเป็นพสกนิกรอยากขอความร่วมมือตามที่เห็นสมควร เบื้องต้นก็ได้มีผู้ยื่นความจำนง ๒๐ กว่าหน้า บ่ายไปร่วมงานเผาศพที่วัดสุบรรณนิมิต วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เช้านั่งทำงานเอกสาร บ่ายเป็นประธานปิดการประชุมการอบรมครู ICT พร้อมมอบวุฒิบัตร เสาร์-อาทิตย์นี้อยู่ประจำชุมพร วันเสาร์มีนัดหมายกับพรรคพวกที่ปะทิว ส่วนวันอาทิตย์รับคณะจาก สพฐ.ที่จะมาทดลองเครื่องมือการวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

สัปดาห์ที่ผ่านมาเขตมีกิจกรรมหลายอย่างที่สนองภารกิจ “บริการ สื่อสาร คุณภาพ” เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประชุมที่ยาวนานที่สุดเริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. จบลงเวลา ๑๖.๐๐ น. มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างละเอียดและกว้างขวาง ทาง สพฐ.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิจัยมาสังเกตการณ์ด้วย เรื่องที่พูดคุยกันนานคือเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนเป็นปฐมเหตุแห่งปัญหาอีกหลายประการ รวมถึงการรับเด็กเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในชั้น ม.๑และม.๔

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ เช้าผมเปิดการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติงานการเงินรุ่นที่ ๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ของเขต บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหาร ข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับงานการเงินโรงเรียน อากาศยังร้อนมากๆเครื่องปรับอากาศที่เปิดพร้อมกันส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้าจึงดับเป็นที่ไกลหลายต้องปรับปรุงใหม่อีกแล้ว บางโรงเรียนบอกว่าทำไมประชุมผู้บริหารกับครูการเงินเพียง ๒ คน น่าจะเอาบัญชี พัสคามาด้วย เรื่องนี้คงจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณที่มีจำกัดครับ โรงเรียนไหนอยากได้ถึงระดับนั้นบอกมาผมจะจัดหน่วยพิเศษไปบรรยายถึงโรงเรียนให้

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบอาคารสวัสดิการของเขต ได้ขอยุติเรื่องแบบแปลน วิธีการดำเนินงานก่อสร้าง กำหนดวันวางศิลาฤกษ์คือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ บ่ายไฟฟ้าก็ดับการประชุมขลุกขลัก แต่ก็ลากไปจนจบรายการ ขึ้นไปมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมการเงินโรงเรียนชั้น ๓ ไฟฟ้าก็ดับ ฝนก็ตกหนักสมกับที่รอคอยกันมานาน ลำบากผู้ที่นำรถไปจอดบริเวณถนนใหม่ต้องลากต้องเข็นกันเป็นที่ลึกรึกรึ้น

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ถึงกระทรวงศึกษาธิการไปรับบัตรคิวเพื่อเข้าเฝ้าฯพุ่มนี้ ไปหารือข้อราชการกับที่ปรึกษาฯ อภิชาติ จิราวุฒิ เย็นนั่งรับประทานอาหารกับพรรคพวกมี

ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ผอ.เขต และ ส.ส. รวม ๑๐ กว่าคน วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) วันนี้มีผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานสองพันสามร้อยคนเศษ เป็นสายที่ ๑ ของผมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เริ่มสัปดาห์ด้วยการพิจารณา ทราบ ลงชื่อในเอกสารต่างๆ ทั้งเข้าและบ้าย แก้ปัญหาการหาที่เรียน การย้ายครู วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปิดอบรมครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ที่ห้องประชุมขุนกระโทง ๑ สำนักงานเขตชั้น ๓ ให้กำลังใจครูในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพราะในช่วงหลังนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิตน้อยลง ซ้ำร้ายผู้ที่ผ่านโปรแกรมวิทย์-คณิตหัน ไปเรียนทางสังคมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย เพราะง่ายในการเรียนสำหรับเขา เมื่อสำเร็จออกทำงานก็ได้ค่าตอบแทนสูงในบางสาขาอาชีพ เสร็จพิธีเปิดลงมาประชุมรองผู้อำนวยการเขตฯหารือกันเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลชุมพรที่มีผู้ประสงค์ไปบริหารจำนวนมาก มีการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันจนน่าหวาดเสียว ผมเรียนที่ประชุมว่าชีวิตราชการของผมขึ้นมาด้วยระบบคุณธรรม(merit system) เป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีระบบอุปถัมภ์บ้างก็เพียงเบาบางเล็กน้อยจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อมาบริหารราชการยุคปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูประบบราชการจึงต้องสร้างระบบคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉะนั้น การจัดหาผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชุมพรประสงค์จะคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมมาบริหารงานด้วยกระบวนการสรรหาที่สอดคล้องกับเจตนาของกฎหมายข้างต้น การปรึกษาหารือจึงได้ข้อยุติคร่าวๆ คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เขียนย้าย ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นภาคประชาชนในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชั่วคราว มีหน้าที่คัดสรรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง นำใบสมัครมาพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วคัดไว้จำนวนหนึ่ง ให้ผู้ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการออกดูผลการปฏิบัติในสภาพจริง ทั้งในด้านการบริหารการเงิน วิชาการ ฯลฯ ในการไปดูผลงานนี้จะมีอนุกรรมการที่มีความชำนาญไปช่วยให้ความเห็นด้วย เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน จะช่วยดูเรื่องการเงินบัญชีและพัสดุ ศิษยานุเทศ์คูงานวิชาการ ขั้นตอนนี้จะคัดสรรผู้ผ่านการ



ประเมินไว้จำนวนหนึ่ง ขั้นสุดท้ายจะให้ผู้ผ่านขั้นตอนที่สองแสดงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาโรงเรียน คัดสรรคนที่เหมาะสมเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป สำหรับโรงเรียนอื่นยังใช้เกณฑ์ปกติในการพิจารณา บ่ายตรวจและลงชื่อในแฟ้มเอกสารต่าง ๆ เย็นผู้บริหารห้าหกคนมาชวนไปกินข้างเย็น บอกว่าเพื่อแสดงความยินดีที่ผมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. กินข้าวมื้อนี้ได้ประโยชน์เพราะทำให้ทราบว่า ผู้บริหารบางท่านยังไม่ชัดเจนภาษากฎหมายและกรณีที่ใช้ ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง ประชุมประชุมเดือนนี้จะซักซ้อมความเข้าใจกันอีกครั้ง

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้ามีการประชุมรอง ผอ. และหัวหน้ากลุ่มใน สพท. วาระการประชุมเน้นที่การให้บริการ การประหยัดงบประมาณ และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามนักเรียนที่จบ ป.๖ ให้เรียนต่อ ม.๑ บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของครูทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขต หลังพิจารณาแล้วยังมีตำแหน่งว่างอีกหลายตำแหน่ง หากมีครูต่างเขตจะขอย้ายไปลงสมัครยินดีพิจารณาเพราะรอครูบรรจุใหม่คงจะช้า วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ รายละเอียดมีมากมายหลายเรื่อง บางเรื่องก็ปรากฏในสื่อมวลชนแล้ว เรียบเรียงเสร็จจะนำมาให้อ่านกันในโอกาสต่อไปครับ

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

ภาคผนวก

**ประเด็นการบรรยายของ เลขานุการ กพฐ.**

**ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ**

**วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ฯ**

1. จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้สังคม ฐานความรู้ “ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องรับผิดชอบ ในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษานุเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้การสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องจัดทำผลผลิต 6 ผลิต ดังนี้

- 1) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
- 2) ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- 3) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

- 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
  - 5) โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
  - 6) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. การจัดทำผลผลิตทั้ง 6 ผลผลิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเป็นกลยุทธ์ 6 ด้าน คือ
- 1) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - 2) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  - 3) เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  - 5) การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  - 6) พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
3. การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงจะให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจัดอย่างมีคุณภาพ โดย

- จัดอนุบาล 2 ปี
- จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
- จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
- ดูแลคนพิการให้ได้รับการศึกษาให้ได้ 10 % ของพลเมืองของประเทศ

4. การสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนเข้าสู่ระบบและอยู่ในระบบได้จนจบ จะต้องใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการออกเรียนการค้น และจัดปัจจัยสนับสนุนให้ทั่วถึงและเพียงพอ ได้แก่ ทุนการศึกษา ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเงินอุดหนุนให้เพียงพอ

- 2 -

5. เพื่อให้การศึกษาทั่วถึงต้องพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์และสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบครอบครัว และการจัดการศึกษาทางไกล

6. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจะต้องนำไปสู่การบูรณาการเรียนรู้อื่นๆ และการนำไปใช้ทั้งของสถานศึกษาและหลักสูตรเฉพาะทาง

7. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เน้นการวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษา

8. เด็กปฐมวัย ต้องเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการเล่นและกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะกับการพัฒนาการสมองของเด็ก ( Brain based Learning )

9. เด็กพิการจะต้องได้รับการดูแลและขยายการจัดการเรียนในโรงเรียนทั่วไป โดยโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ

10. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู จะต้องให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน มีความใกล้ชิดเอาใจใส่นักเรียน และเชื่อมโยงปัญหากับผู้ปกครอง ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องร่วมเรียนกับนักเรียน เห็นนักเรียนเป็นบุตรหลานของตนเอง

11. การพัฒนาครูจะต้องเริ่มที่การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การกำหนดสมรรถนะเป็นระดับ A, B, C แยกรายวิชา แล้วจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนให้ไปสู่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น

12. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแบบต่าง ๆ เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน ICT โรงเรียนวิถีมุทิตะจะต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันจะขยายผลให้กระจายลงไปสู่ระดับตำบล

13. การจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา ต้องเน้นความทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ

14. การสร้างอาคารเรียนจากผลการประชุมที่จังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะสนับสนุนให้กรณีทดแทนความขาดแคลน และเก่าชำรุดเกิน 10 ปี รวม 14,864 หลัง งบประมาณ 40,887,835,000 ล้านบาท

15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องสำรวจข้อมูลความขาดแคลน เก่าชำรุดตามแบบที่ สนพ. จัดให้มีการดำเนินการ เพื่อเป็นฐานการพิจารณาจัดสรรอาคารเรียนและการซ่อมแซม

16. การสนับสนุนให้สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจะจัดภายใน 2 ปี

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป้าหมาย 1 ห้อง ประมาณ 5 เครื่อง และเพิ่มขยายกันโรงเรียนทั่วไปในอัตราส่วน

16.1 เพื่อการเรียนการสอน 1 เครื่อง ต่อ 15 คน รวม 593,000 เครื่อง

16.2 เพื่อการบริหาร 1.5 เครื่อง ต่อ 1 โรงเรียน รวม 48,621 เครื่อง

สำหรับอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้ม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา High Speed Broadband เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ

- 3 -

17. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลโรงเรียน นักเรียน บุคลากรต่าง ๆ ต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

และต้องใช้งานได้ทันที แนวทางคือ

โรงเรียนจะต้องสามารถ Update ข้อมูล แบบ Online ทุกสัปดาห์

หัวข้อประชุมกลุ่ม

1. กรอบอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษาที่เหมาะสม ควรเหมือนกันหรือไม่ ควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

- ก. ตามขนาดพื้นที่ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน
- ข. ภารกิจ ปัญหาการทำงานยากง่าย เช่น
  - เขตพื้นที่การศึกษาควรมากกว่า 2, 3 หรือไม่
  - เขตเดียวภาระมากน้อย
- ค. การแบ่งโครงสร้างกลุ่ม 7 กลุ่มใน สพท. มีความเหมาะสมหรือยัง
  - กลุ่มเอกชนควรมีเมื่อมีโรงเรียนเอกชนกี่โรง
- ง. จำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มควรมี
  - ตำแหน่งอะไรบ้าง
  - ศักยภาพก็คนจึงจะทำได้ดี

2. Road Map ของการปฏิรูปการศึกษาไทย กำหนดโดยกระทรวง

- ในส่วนของ สพฐ. จะทำอย่างไรโดยเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา
- เป้าหมาย 4 ปี แต่ละปีทำได้หรือไม่ อย่างไร
- แผนปฏิบัติการและงบประมาณ

3. Road Map ของ สพฐ. ทุกด้าน

- วิจารณ์และพิจารณาจัดทำ Road Map ของ สพฐ.
- ทิศทางใน 4 ปี
- งบประมาณ

4. Road Map การสร้างและซ่อมโรงเรียนที่ชำรุด

- สร้างเพิ่มตามความขาดแคลน
- ซ่อมอาคารทรุดโทรม
- งบประมาณ 4 ปี
- แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
  - แบบเก็บข้อมูล
  - กำหนดเวลาใน 1 สัปดาห์

-2-

5. Road Map การจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษา

- ก. 250,000 เครื่องสำหรับการเรียนการสอน

- ข. 30,000 เครื่องสำหรับการบริหาร
- ค. แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
  - แบบเก็บข้อมูล
  - กำหนดเวลาใน 1 สัปดาห์

#### 6. Road Map ของครู

- จำนวนครูขาดแคลนควรเพิ่มเท่าใด เขตไหน เป็นรายเขตตามจริง
- สาขาวิชาอะไรบ้าง
- การพัฒนาครูต้องการพัฒนาอะไรบ้าง อย่างไร

#### 7. Road Map การจัดตั้งโรงเรียนใกล้บ้านในกรุงเทพมหานคร

- 30 โรงเรียน
- Road Map จัดตั้งเขตไหนเท่าไร ตามความขาดแคลนจริง
- งบประมาณ 4 ปี

#### 8. การบริหารงานบุคคล

##### ก. การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

##### ข. เกณฑ์การย้ายบุคลากร (ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่)

- เวลาที่เหมาะสมที่ควรปฏิบัติงานในพื้นที่กี่ปีอย่างน้อย
- ย้ายเดือนไหนที่ไม่กระทบการเรียนการสอน
- ปัญหาค่าใช้จ่าย ค่าขนย้ายค่าเช่าบ้าน
- วิธีการดำเนินงาน ใครออกคำสั่ง อย่างไร
- เหตุผลการย้ายต้องชัดเจน มิฉะนั้นจะถูกฟ้องร้องได้

#### 9. ปัญหาเฉพาะพื้นที่ : แนวทางการช่วยเหลือ / พัฒนา เช่น

- 3 จังหวัดภาคใต้
- 6 จังหวัดสีนํามิ
- เขตพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

-3-

#### 10. ปัญหางบประมาณ

- เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
- ควรเพิ่มเติมอย่างไร เหมือนกันทุกเขตไหม

- ควรดำเนินการอย่างไร จึงจะคล่องตัว
- 11. ปัญหาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  - มี 3-4 เขตพื้นที่ที่ยังไม่ตั้งที่เขตรับผิดชอบ
  - การซ่อมอาคารสำนักงาน
  - การสร้างอาคารใหม่ (ต้องจำเป็น)
  - การใช้อาคารที่ว่าง ใครดูแลอย่างไร (สำรวจ)
- 12. ปัญหาการบริหาร
  - กฎหมาย
  - การมอบอำนาจ
  - การใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม
  - การดูแลสถานศึกษา ครู นักเรียน
- 13. ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
  - การแย่งนักเรียนมีหรือไม่
  - ส่งเสริมการเรียนอาชีวะให้มากขึ้น
  - ปัญหาการรับนักเรียนรัฐ/เอกชน
  - การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ อปท. / การถ่ายโอน
  - Home school
- 14. Road Map ระบบข้อมูลและ GIS
  - ระบบข้อมูลสำคัญในการวางแผนต้องมีข้อมูลครู นักเรียน ประชากร โรงเรียน
  - รู้ว่าเมืองจะขยายอย่างไร
  - จำนวนโรงเรียนเหมาะสม
  - แนวการดำเนินการเพื่อให้ได้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
  - การส่งข้อมูล Online
- 15. ระบบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
  - การเชื่อมโยงข้อมูล - การประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ
  - กระบวนการส่งข่าว - การติดตามข่าวสารสำคัญทุกเรื่อง เช่น มติ ค.ร.ม.

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร รอบที่ ๑ เป็นการคัดเลือกผู้เขียนคำร้องขอย้ายมาลงโรงเรียนนี้ให้เหลือจำนวนที่เหมาะสม โดยดูจากใบสมัคร สมุดประวัติการรับราชการและผลงานที่เขียนประกอบคำร้องขอ ย้าย กระบวนการขั้นนี้ไม่ถ่วงถ่วงอะไร เพียงแต่ให้เลขานุการอ่านคำร้องขอและเอกสาร ประกอบ หากกรรมการตั้งใจสงสัยในประเด็นใดก็ให้ผู้รู้จักเล่าให้ฟัง เมื่อครบถ้วนทุกรายแล้วก็ให้ กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระเลือกบุคคลที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลชุมพร ๕ รายชื่อ นับคะแนนรวมกันเรียงจากคนที่ถูกเลือกมากมาหาน้อย คัดไว้ ๖ คน เพื่อคัดเลือก ในรอบที่ ๒ ต่อไป ภาคบ่ายลงชื่อในหนังสือราชการ สลับกับรับแขกที่มาหาด้วยความทุกข์ร้อน นานาประการ จะหาคนที่มาด้วยการแวะมาเยี่ยมตามปกติวิสัยยากเต็มที บางรายก็พออ่อนหนักเป็นเบาได้ บางรายก็ได้แต่ให้ความหวังไว้ว่าจะดำเนินการให้เมื่อมีโอกาสอันสมควร แก้ปัญหาที่หนึ่งสำเร็จก็จะมี ปัญหาใหม่หมุ่นเวียนเข้ามาให้แก้ไม่รู้จักจบเป็นวัฏจักรเรื่อยไป

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้าเดินดูความเรียบร้อยของสำนักงาน สุรพงษ์ นารัฐ ถา นักการซึ่งมีความชำนาญในงานช่างนำแปลนผ้าหลุมห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ มาให้ดู ออกแบบได้ดีให้ กลับไปคำนวณราคาวัสดุให้ละเอียดอีกครั้ง ผมได้ขยายห้องประชุมชั้น ๓ ให้กว้างขึ้น แต่เพดานต่ำไปดู แล้วไม่โปร่ง จึงคิดที่จะทำฝ้าหลุมแบบที่ห้องประชุมมาตรฐานทั่วไปเขาทำกันก็จะทำให้โปร่งขึ้น และ สวยงาม สบถถามกำลังพลแล้วเขาว่าเขาทำกันได้เพียงแต่ซื้อวัสดุให้ก็เบาใจเพราะถ้าจ้างเหมาคงจะหมดหลาย เงิน บ่ายตรวจแฟ้มและลงชื่อในเอกสารต่างๆ จนบ่าย ๓ โมงไปรดน้ำศพคุณแม่ของเจ้าหน้าที่การเงินของ เขตคือคุณพรทิพย์ ทองกล

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นวันสำคัญคือวันพีชมงคล หยุตราชการแต่ธนาคารไม่ หยุต ผมขับรถไปกินอาหารเช้าที่ทับหลี กระบุรี แล้วเลยไประนอง ตั้งใจจะไปกินโรตีสี่ที่ตลาดบ้าน หางว ถึงก่อนเที่ยงแต่แม่ค้าบอกว่าขายหมดแล้ว อดกินตามระเบียบ กลับมากินข้าวบ่ายที่ร้านข้าวแกงกลาง นนา กระบุรี ถนนชุมพร-ระนองขยายผิวจราจรกว้างกว่าเดิมมาก การเดินทางจึงสะดวกเร็ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึงสำนักงานเช้าก็มีผู้ปกครองและนักเรียนการศึกษา พิเศษมารอพบอยู่ที่บันไดทางขึ้น ถามไถ่ว่ามีปัญหาอะไรจึงมาแต่เช้า เธอเล่าว่าส่งลูกไปเรียนที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร แต่ลูกเธอบกพร่องในการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟัง แต่เครื่องหายไปที่ ศูนย์ฯ ถามอาจารย์ก็ไม่มีใครช่วย พบตำรวจจะเวณชายแดนบอกว่าให้มาหาผม ผมบอกว่าคุณจริงศูนย์นี้ เขาไม่ได้ขึ้นกับผมแต่ผมจะประสานงานให้ เพราะพรุ่งนี้ประชุมผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ฯ น่าจะมาประชุม เธอ บอกว่าจะให้ไปไหนต่อก็ไปทั้งนั้น เพราะเครื่องช่วยฟังที่หายเธอได้มายาก ขอจากโรงพยาบาลกลางที่ กรุงเทพฯ เวลา ๐๕.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร ดำเนินการ ในชั้นตอนที่ ๒ ให้ผู้ผ่านรอบแรก ๖ คนเข้าเสนอผลงานด้วยปากเปล่าคนละ ๑๕ นาที ลำดับก่อนหลังก็จับสลาก จับลง

เที่ยงพอดี ฟังแต่ละคนเล่าให้ฟังแล้วแต่เก่งกล้าสามารถทั้งสิ้น แต่กรรมการยังไม่ได้สินจะออกไป ประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนอีกคนละครึ่งวันจึงจะตัดสินในรอบที่ ๒ บ่ายได้รับหนังสือจาก ส่วนกลางส่งคำร้องเรียนกล่าวหาว่าโรงเรียนเรียกเงินฝากเด็กแพงไป เนื่องจากคนร้องมีตัวตนผมจึง โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียด ลงชื่อในเอกสารต่างๆ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนที่ทาง สพฐ.ต้องการด่วน กลางคืนไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณพรทิพย์ ทอง กล

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตามปกติ หลังจากงดไปในเดือนที่แล้ว มีข้อราชการเร่งด่วนหลายเรื่องแจ้งที่ประชุม ให้หัวหน้ากลุ่ม ผู้ช่วยฯ และ รอง ผอ.สพท. ช่วยกันชี้แจง บ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว มีวาระย้ายครูผู้สอนทั้งใน เขตนอกเขต การรับกลับเข้ารับราชการใหม่ การสอบบรรจุครู ฯลฯ เย็นมีงานที่ในเมืองผมมีอาการเหมือน จะป่วย จึงมอบท่านรองฯพะนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ไปแทน

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ วันนี้ฤกษ์ดีทั้งวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสวัสดิการ ที่พวกเราช่วยกันจัดแสดงกายกรรมอิทธิฤทธิ์ ได้เงินมาเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะนำมาสมทบกับวัสดุที่จะรื้อย้ายอาคารเรียนเก่ามาสร้างใหม่ พิธีสงฆ์เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีปลูก เสกเครื่องสำหรับวางศิลาฤกษ์จำพวกไม้มั่งคั่ง อิฐเงิน อิฐทอง อิฐนาค ฯลฯ มี ผ.อ.วิทยา สงรัตน์ แห่ง โรงเรียนวัดคอนกัญ เป็นพรหมณ์ มีผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมประมาณ ๕๐ ท่าน ผมเป็นประธานวางศิลา ฤกษ์ และเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันจึงต้องทำตามผู้กำกับที่รายล้อมอยู่รอบทิศ เสร็จพิธีถวายภัตตาหาร แต่พระภิกษุสงฆ์ แล้วขอตัวไปร่วมพิธีเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่สี่แยกปฐมพร มีผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เที่ยงรับประทานอาหาร ได้ะเงินที่เจ้าภาพจัดไว้รับรอง บ่ายกลับไป ทำงานตามปกติ

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผมเดินทางไปกับคณะกรรมการและอนุกรรมการสรรหา ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนวัดหุรอในภาคเช้า และ โรงเรียน ไทยรัฐ วิทยา ๑๗ ในภาคบ่าย งานที่ไปดูจะแบ่งออกเป็นงานบริหารทั่วไป งานการเงินบัญชีและพัสดุ งาน วิชาการ ฯลฯ แต่ละงานก็จะมีกรจำแนกหัวข้อที่สามารถวัดได้เปรียบเทียบกับกัน ได้ ผมยกตัวอย่างการ ตรวจสอบงานการเงินเรากำหนดหัวข้อตรวจสอบไว้ ๓๕ เรื่อง เวลาลงผลการตรวจสอบก็ทำง่าย คือดูว่า



เรียบร้อยก็เรื่องและบทพร่องก็เรื่อง อย่างนี้เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนมักเตรียมไว้คือเพิ่มงานต่างๆและการแสดงของนักเรียน

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้าเข้าประเมินโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ผมอยู่ได้ครึ่งหนึ่งขอตัวไปเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ที่วัดเทพประดิษฐาราม บ้านหนองเรือ อำเภอท่าชะแจะ บ่ายประเมินโรงเรียนบ้านท่ามะปริง วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้าประเมินโรงเรียนวัดวังไผ่ บ่ายโรงเรียนวัดพิชัยาราม ครบทั้ง ๖ โรงเรียนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต่างชื่นชมผลการพัฒนาโรงเรียนที่รุดหน้าไปทั้ง ๖ แห่ง

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้าประชุมทีมงาน กพร.ของเขตเพื่อเตรียมการจัดทำคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ บ่ายประชุมกรรมการสรรหา ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร คัดเลือกเพื่อดำเนินงานในขั้นที่ ๑ ต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขอเชิญชวนเพื่อนครูผู้บริหารและนักเรียนไปร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดใกล้บ้านนะครับ

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้ามีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร นัดตัดเชือก นัดนี้เหลือ ๒ รายให้พิจารณา คือ ผอ.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ และ ผอ.ปราณี ชื่อสัตย์ เป็นคู่ชิงที่สูสีมาก ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายอีกฝ่ายเป็นผู้หญิง กองเชียร์ก็มีกันพอสมควร ผมเรียนกรรมการว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน วันนี้ทั้ง ๒ ท่านมาแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาหากได้ย้ายมาเป็น ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร กรรมการไม่กำหนดเวลาให้นำเสนอกันเต็มสูบ แต่ทั้ง ๒ ท่านก็ใช้เวลาประมาณท่านละ ๑ ชั่วโมง กรรมการซักถามบ้างในบางประเด็นจนเป็นที่พอใจ หลังจากนั้น ผมเปิดโอกาสให้กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตในภาพรวมอย่างอิสระ แล้วให้ลงคะแนน คะแนนรวมออกมาปรากฏว่า ผอ.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ นำ ผอ.ปราณี ชื่อสัตย์ จึงได้รับการยกมือให้คาดเข็มขัดแชมป์ แต่ผมเรียกว่าโชครวนแห่งการะ เพราะท่านจะต้องไปทำงานท่ามกลางสายตาที่ท้าทายของคนทั้งเมืองว่า จะนำโรงเรียนไปสู่ความคาดหวังของสังคมได้หรือไม่ สำหรับผมมีความมั่นใจว่ากับต้นท่านนี้จะสามารถนำเรืออนุบาลชุมพรไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอน เพราะระบบการคัดที่นำมาใช้ในครั้งนี้ยิ่งกว่าสอบจอหงวนของขุนนางจีนโบราณ บางคนเปรียบว่าเหมือนคัดมนุษย์กับของทหารเรือ คือสรุปแล้วบอกว่าโหดเหลือเกิน ครับขออน้อมรับด้วยความเคารพเหตุผลเพราะผมคิดวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ได้ ต้องขอบคุณ

กรรมการสรรหาทุกท่านที่เสียสละและทุ่มเทให้กับงานนี้จนสุดกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่าน ผอ.สนาม ธรรมวุฒิ ผอ.วิไล เกษสมม และผอ.วิรัตน์ นนทแก้ว ส่วนความยุติธรรมจะมี แลไหนที่สุดแท้แต่มุมมอง คนพอใจต้องน้อยกว่าคนไม่พอใจเพราะเป็นระบบแพ้คัดออก คนสมหวังมีน้อยกว่าคนผิดหวัง แต่เราทำเพื่อความถูกต้องเพื่อนลูกเพื่อหลานเพื่อบ้านเพื่อเมือง หากเราพูดแล้วไม่ลงมือทำตามทีพูดความสำเร็จใดๆก็จะไม่เกิดขึ้น หากเรานับหนึ่งก็จะมีคนนับสองตามมา นักรบเมื่อเข้าสนามต้องเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ บ่ายตรวจความเรียบร้อยของงานในกลุ่มต่างๆ

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้ามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพท., ผช.ผอ. สพท.,หัวหน้ากลุ่ม, ผอ.สถานศึกษาและครู ผมเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือต้องการให้ฝ่ายบริการและผู้รับบริการมาคุยกันว่าสภาพปัจจุบันมีความบกพร่องอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไรในอนาคต เล่าเรื่องไม่จริงให้ฟังว่ามี ผช.อธิบดีกรมตำรวจ ท่านหนึ่งมีความขยันทำงานจึงมักจะโทรศัพท์ไปยังโรงพักต่างๆในวันหยุด เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานมีปัญหาอะไรหรือไม่ วันหนึ่งโทรศัพท์ไปโรงพักแห่งหนึ่งกว่าจะมีคนมารับสายต้องใช้เวลาหมุนตั้ง ๓ ครั้ง ถามคนรับสายว่า สวญ.อยู่หรือเปล่า เขาตอบว่าไม่อยู่ ขอสายร้อยเวรก็ไม่อยู่ สิบลเวรก็ไม่อยู่ ด้วยความโมโหเลยบอกว่าขอพลตำรวจสักคนก็ได้มีราชการด่วนผมเป็น ผช.อธิบดีกรมตำรวจ คนรับสายบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยครับ เลยถามว่า แล้วคุณเป็นใครที่มารับสาย เขาบอกว่าผมเป็นผู้ต้องหาค้างๆ อย่งไรก็ตามการทำงานร่วมกันระหว่างเขตกับโรงเรียนเหมือนลิ้นกับฟัน จึงต้องให้เกียรติ ให้โอกาส และให้อภัยซึ่งกันและกัน ทุกคนมีจุดด้อยเราก็พยายามมองข้ามไปเสียบ้างเพื่อรักษาไมตรีต่อกัน มีเพื่อนรักกันสองคนคนหนึ่งพูดติดอ่างอีกคนหลังค่อม คบค้าสมาคมกันมานาน วันหนึ่งไปช้อกล้างถ้วยรูปมาผลัดกันถ่าย คนหลังค่อมเป็นช่างภาพคนแรก ยกกล้องขึ้นเล็งบอกว่า เวลาเราถ่ายรูปนายอย่าพูดนะเดี๋ยวกล้องจะสั่นภาพจะเบลอ พอถึงทีคนติดอ่างเป็นช่างภาพบ้างเลยบอกว่า นายต้องยื่นหันด้านหน้าให้ตรงนะอย่าหันด้านข้างมา เดี่ยวภาพออกมาใส่อัลบั้มยาก นั่งลงชื่อในหนังสือราชการจนเกือบเที่ยงจึงเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ใกล้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ครึ่งวันเช้า ดร.อดิษฐ์ โปธารมิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครุบรรยายเรื่อง RoadMap กระทรวงศึกษาธิการ ที่ท่านให้คณะทำงานจัดทำแผนภูมิออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม Map 1 การพัฒนาองค์กร มีกิจกรรมหลัก ๓ เรื่อง คือ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กรและบุคคล และด้านงบประมาณ Map 2 การพัฒนาโรงเรียนและจัดตั้งอำนวยการความสะอาด มีเรื่องอาคารเรียนและคอมพิวเตอร์ Map 3 การพัฒนาครูและบุคลากร มีการตรวจสอบข้อมูลครู การจัดอัตรากำลัง การพัฒนาและฝึกอบรมครู การปรับปรุงสวัสดิภาพและสวัสดิการครู และความก้าวหน้าของครู Map 4 หลักสูตรและการเรียนการสอน Map 5 การสร้างโอกาสและการพัฒนาผู้เรียน ภาคบ่ายเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะได้มาบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ต่อด้วยท่านเลขาธิการ สพฐ. ประชุมต่อทั้งเรื่องงานและอบรมความประพฤติของ ผอ.สพท.ตามที่ท่านได้รับการร้องเรียนมา เช่นมีการแบ่งกลุ่มศึกษา Roadmap เพื่อรายงานกลุ่มในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้ามืออภิปรายงานกลุ่มปิดประชุมเที่ยง บ่ายสนทนากลุ่มตามอัยยาศัย

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๔ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้ามือการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ผมส่งตัวแทนมาหลายนัดด้วยเหตุที่ตรงกับการประชุมที่ สพฐ. นั่นจึงเข้าประชุมด้วยตัวเอง มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตอยู่บ้าง เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินจากคลัง การบริการประชาชน เป็นต้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอขอบคุณส่วนราชการต่างๆที่ร่วมกันจัดงานโลกทะเลชุมพร เขตพื้นที่ร่วมมืองานนี้ด้วยการแสดงของนักเรียน บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของผู้บริหาร ซึ่งเดิมคาดว่าจะย้ายใหญ่เอาเข้าจริงข้อมูลต่างๆไม่เคลียร์ ประกอบกับอายุของ อ.ก.ค.ส.เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผมจึงตัดสินใจย้ายเล็กๆเป็นการต่อเนื่องจากการย้ายในโรงเรียนอนุบาลชุมพร และการแก้ปัญหาทางการบริหาร เรื่องย้ายใหญ่ค่อยพิจารณากันอีกครั้ง วันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เข้าลงชื่อตั้งกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ก.ค.ส.และ อ.ก.ค.ส.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แล้วไปเลือกตั้งในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐น. ไปประชุมเตรียมการข้อมูลปัญหาเสพติดของจังหวัดเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม อ.ก.ค.ส.เขตพื้นที่ชั่วคราว การประชุมครั้งนี้นอกจากได้อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้วยังได้อนุมัติให้มีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่างอยู่ ๒ ตำแหน่ง คือ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนบ้านน้ำพุ

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ เข้าเดินทางไปยังโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เพื่อเปิดการอบรม CAI มีผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมพิธีเปิดหลายท่าน กลับมาที่เขตสะสางแฟ้มงานต่างๆ รวมทั้งนั่งเซ็นชื่อในวุฒิบัตรให้โรงเรียนที่จัดการอบรม บ่ายศึกษาข้อมูลด้านงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะคลังจังหวัดบอกว่าหน่วยงานใดเบิกจ่ายช้าสำนักงบประมาณอาจตัดเงินไปให้หน่วยอื่นดำเนินการได้ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เข้าเป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารและครูเอกชนเรื่องการจัดทำบัญชี พุดคุยกันอีกประมาณ ๔๕ นาที ชักชวนศึกษานิเทศก์เกษศ ชาญเชาวน์ และน้องๆในกลุ่มแผน ๑ ประชาสัมพันธ์อีก ๑ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน เริ่มจากโรงเรียนบ้านหนองจันทร์หอม ผู้บริหารลาออกจาก

ราชการเพราะปัญหาสุขภาพ ปัจจุบันมอบให้ครูรักษาการกันไว้ก่อนรอผู้บริหารที่จะย้ายมาใหม่ โรงเรียนนี้อยู่ไม่ไกลแยกจากถนนเพชรเกษมประมาณ ๔ กม.ก็ถึงมีเนื้อที่เกือบ ๒๐ ไร่ สภาพแวดล้อมร่มรื่น วันนี้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นปกติได้สอบถามความเป็นอยู่กันตามสมควร จึงเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านรับร้อ ผู้บริหารย้ายไปโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เหลือครูช่วยกันดูแล ๔-๕ คน วันนี้โรงเรียนเงียบสงบอาคารทุกหลังปิดประตู แปลว่าโรงเรียนปิด ทำให้นึกถึงข้อความในเวบบอร์ดที่เสนอว่าเขตอบรมครูจนต้องปิดโรงเรียน คงต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเกิดอาการขั้วกระดูกปล้ำที่รับร้อ จึงตัดสินใจเดินทางไปโรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว เส้นทางถูกปรับผิวจราจรและบดอัดดีขึ้น แต่เมื่อกับน้ำฝนจึงเป็นทางดินที่ลื่นและทุลักทุเลพอสมควร ใช้เวลาชั่วโมงเศษก็ถึงโรงเรียน สนามโรงเรียนเต็มไปด้วยดินที่แปรสภาพเป็นทะเลโคลนไปทั้งสนามเพราะตอนทำถนน ได้นำดินมาถมแต่เกลี่ยและบดอัดไม่ทันฝนลงเสียก่อน เข้าไปดูห้องเรียนนักเรียนมากมายมหาศาล เหมือนโรงเลี้ยงไก่เนื้อขาวโพลนไปหมด ตกห้องละ ๓๐ คน ได้ดูอาคารก็ให้นักเรียน ม.๑ เรียนหนึ่งห้อง ทั้งผู้ตั้งฝนจึงรบกวนนักเรียนห้องนี้ สอบถามครูบอกว่าครูใหญ่ไม่อยู่ แต่ละคนดูเหนื่อยหน่ายสหัสสารจรจ์ เพราะเด็กเพิ่มจากสองร้อยกว่าคนเป็นห้าร้อยกว่าในเวลาอันรวดเร็ว ครูใหญ่จึงต้องหิบบิ๊มเก้าอี้โรงเรียนต่างๆกัน โกลาหล บอกครูว่าผมจะมาประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานอกสถานที่ที่บางไม้แก้วประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อช่วยกันคิดอ่านในการพัฒนาการศึกษาของที่นี่ต่อไป เดินทางกลับถึงเขตเล็กงานพอดี

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เข้าปรึกษางานกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มาเปิดสอนปริญญาโทที่ชุมพร ใช้โรงเรียนสะอาดเฉลิมวิทยาเป็นที่สอน หากมีผู้เรียนประมาณ ๒๐ คนอาจเปิดสอนปริญญาเอก บ่ายเดินทางเพื่อไปเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของ ผอ.ธีระ ชันบุตร โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ที่ตำบลบางกระบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ที่โรงเรียนศรีราษฎร์ ทราบว่ากลุ่มนโยบายและแผนได้แบ่งออกเป็นรุ่น ๆ รวม ๔ รุ่น ด้วยกัน ผลกระทบจากการอบรมทำให้โรงเรียนเล็กๆ ๒ - ๓ โรงเรียนต้องปิดเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมรองผู้อำนวยการ สพท. ผู้ตรวจราชการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นการประชุมปกติประจำทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ผมให้แต่ละกลุ่มงานทบทวนตารางอบรมที่ส่งผลให้โรงเรียนเล็กต้องปิดเรียน ตัดสินใจชะลอการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมของสำนักงานเขต นำเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ให้โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีนำไปต่อเติมด้านล่างของอาคาร

เป็นห้องเรียนอีก ๒ ห้อง ได้หารือถึงการประหยัดค่าน้ำค่าไฟตามที่เป็นสัญญาไว้กับเลขาธิการ กพฐ. และผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ วันนี้ไม่มีรายการพิเศษ ได้ทำงานเอกสารที่ค้างค้างพอสมควร พร้อมทั้งดูแลรายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้งกรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีผู้สนใจสมัครกันพอสมควร เย็นไปงานเลี้ยงส่ง ผอ.ชูศักดิ์ ทันทะวา ที่ร้านลุย มีผู้บริหารไปร่วมกันคับคั่ง ได้รับโทรศัพท์จากท่าน ผอ.ชัชวาลย์ สวัสดิทามาธิ ว่านักเรียนขับมอเตอร์ไซด์กลับบ้านไปชนกับรถสิบล้อเสียชีวิตทั้งพี่และน้อง

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ของชุมพรเขต ๑ แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น ๔ จุด คือ สำนักงานเขต โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และ โรงเรียนปะทิววิทยา สามารถรายงานผลการนับคะแนนได้ภายในวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ภาคเช้าเตรียมการข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ บ่ายไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครูที่ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวาน คัดผู้ทรงคุณวุฒิไปให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ๖ คนเพื่อคัดเลือกเหลือ ๓ คน เสร็จประชุมเกือบ ๑๕.๐๐ น. ผมขับรถนำเอกสารการเลือกตั้งเข้ากรุงเทพฯ เพื่อส่ง ก.ค.ศ.ตามนัดหมายในวันพรุ่งนี้

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๘.๐๐ น. เลือกตั้งผู้แทน ผอ.สพท. ที่ห้องประชุมกระทรวงฯ ชั้น ๓ ส่งเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. บ่ายติดตามการถ่ายทอดสดที่เชียงใหม่ วันเสาร์เช้าติดตามการถ่ายทอดสดที่เชียงใหม่ บ่ายเดินทางกลับเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ซึ่งไปตั้งกองกำลังที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพรทั้งออกข้อสอบและเป็นสนามสอบ จบสิ้นกระบวนการความเอาเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๘

สัปดาห์นี้รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างบอกไม่ถูก การเปิดงานอบรมจึงมอบท่านผู้ช่วยฯ ชูชัย นอง หลายรายการ สังขารและจิตใจคนคงต้องซาร์ตเหมือนแบตเตอรี่ การได้อ่านธรรมะ หรือปรัชญาจะช่วยให้ชุ่มฉ่ำใจได้บ้าง กรมข่าวลือทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร มีคนมาบอกให้ฟังว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาท่านหนึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงกับหลังน้ำตาเพราะมีข่าวว่าจะถูกย้าย ผมได้ฟังผู้บริหารเพื่อนเขาเล่าให้ฟังยังงงว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะผมเองยังไม่เคยคิดเรื่องนี้ แปลว่าถูกเจ้ากรมข่าวลือเล่นงานแล้ว เมื่อวานกลับจากกรุงเทพฯ ใหม่ๆ ลูกน้องในสำนักงานมาหาเป็นเค็ดเป็นร้อนเพราะมีคนไปลือว่าจะถูกย้าย ผมบอกว่ายังไม่มีเวลาจะคิดเรื่องของเขาเลย ถามว่าแล้วคุณจะไปไหน คุณเขาก็งงๆ แต่เงียบไป คราวต่อไปหากสงสัยกรุณาถามผมโดยตรง ๐๑๘๕๔๑๔๐๕ จะได้ความจริงดีกว่าถูกตีกินทั้งเปลืองเงินทั้งเจ็บใจ เพราะคนหากินทำนองนี้น่าจะพอมีอยู่ เช่น ผอ.เขตเขาจะเอาคนโน้นคนนี้ ถ้า I ไม่ช่วย YOU เสร็จแน่ อะไรทำนองนี้

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชพ.๑

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เช้านี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลและสารสนเทศ รุ่นที่ ๓ ที่โรงเรียนศรีวิทยฯ ได้มอบท่านผู้ช่วยฯ ขจิตศักดิ์ อุ้ยนอง เป็นประธานเปิดงาน ผมไปร่วมประชุมโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นแม่งาน ที่วัดโพธิ์การาม ท่านพินิจ เจริญพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงาน พระวิจิตรธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร(มหานิกาย) ได้ร่วมฝากข้อคิดกับครูพระอย่างตรงไปตรงมา ผมเองได้พูดคุยด้วยประมาณ ๑๕ นาที ก็ถึงเวลานั้นพล ๑๑.๐๐ น. บ่ายกลับไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของชุมพรเขต ๑ ปีนี้ได้มา ๘ ล้านกว่าสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการไว้อย่างดีจึงพิจารณาได้รวดเร็ว

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกจากสำนักงานเขตไปประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่สวนนายคำ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เรียกว่าประชุมข้ามเขต เพราะสวนนายคำอยู่ในเขตบริการของชุมพรเขต ๒ ท่านรองฯ วัฒชัย วรรณพิรุณ และคณะให้การต้อนรับ คุณพงษ์ศักดิ์ นิ่งสุวรรณโรจน์ ได้เตรียมการสำหรับการประชุมครั้งนี้อย่างดี ห้องประชุมได้ต้นไม้พร้อมรับ เป็นธรรมชาติสลับกับเสียงจักจั่นเรไร พวกเราให้ความสนใจกับสวนหย่อมและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในสวนธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งนี้ ท่านสมพงษ์ ทวีขศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คุณจิรนาถ อุ้ยนอง ฝากเงินทุนการศึกษาตามเจตนารมณ์ของคุณจเร อุ้ยนอง ผู้ล่วงลับ ให้ผมมอบให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า หลังการประชุมตามระเบียบวาระคุณพงษ์ศักดิ์ นิ่งสุวรรณโรจน์ ได้บรรยายพิเศษให้เราฟังซึ่งเป็นความรู้ใหม่ด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืชโดยไม่ต้องขุดหลุม ต้องยอมรับว่าสวนนายคำเป็นตัวแทนแห่งภูมิปัญญาของชาวชุมพรที่น่าภาคภูมิใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกหลาน ผู้บริหารหลายท่านเผยให้ฟังว่า ไม่เคยแหวะเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ต่างไปจากสวนผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรา แต่เมื่อมาพบเห็นในวันนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิด และคิดที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียน

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ เช้านั่งเซ็นงาน เที่ยงเดินทางไปประชุมโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร โครงการนี้ประสงค์จะปลดหนี้ครูโดยกู้เงินจากธนาคารออมสินไปใช้หนี้สินที่จำเป็นเร่งด่วน แล้วจัดระบบผ่อนชำระ หลายท่านประสบความสำเร็จ สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคง แต่มีบางท่านกับไปสู่วังจรเดิม จนบางครั้งไม่สามารถส่งค่างวดได้ ทำให้เพื่อนครูที่ค้าประกันเดือดร้อน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เข้าไปโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา วันนี้โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู แต่มีกิจกรรมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้กับครูที่ได้เลื่อนตำแหน่ง มีติดคิดด้วย ๒-๓ ราย จึงเชิญผมมาเป็นประธานให้แต่อยู่ร่วมได้ไม่นานเพราะมีงานต่อเนื่อง เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชั่วคราว นัดสุดท้าย มีการอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

และโรงเรียนบ้านน้ำพุ บ่ายไปขึ้นดูเขาดอกเสาช่อมอาคารสวัสดิการ สมัยนี้ทันสมัยใช้เครื่องจักร ทั้ง สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สมัยก่อนต้องใช้สามเกลอห่มกันสุดกำลัง เสาช่อมยาว ๖ เมตร ๒๕ ต้นใช้เวลา ๑ วัน

วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปเป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ ลูกเสือของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ที่วิทยาลัยเทคนิค ชุมพร เย็นเดินทางกลับนทบุรี เพราะวันเสาร์มีงานที่ชลบุรี

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชพ.๑

● ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ออกประชุมแบบสัญจรไปที่ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ กรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่ สำนักงานเขตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ หลายท่านเตรียมพาหนะมาเอง สำหรับของ เขตมีปีกอ๊อฟ ๒ ตอน ๓ คัน รองฯพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้เตรียมปลากะป๋องและมาฆ่าให้ผมไปฝากครู จำนวนหนึ่ง ๐๘.๓๐ น. ขบวนรถออกเดินทาง ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ ๓๐ กม. ที่เหลือเป็นลูกรัง เ้านี่ฝนไม่ตกการเดินทางค่อนข้างสะดวก แต่หนทางลำบากก่อนถึงโรงเรียน ประมาณ ๑ กม. เพราะรถวิ่งจนเป็นร่องลึก คันชนจึงครูดกับแนวดินตรงกลาง แต่ก็พอไปได้ ถึงโรงเรียนอีก ๑๐ นาที ๑๐.๐๐ น. ประชาชนมากอยต้อนรับได้ดูอาคารจำนวนหนึ่ง หลวงพ่อเจ้าสำนักสงฆ์เมตตามา ต้อนรับด้วย ห้องประชุมจัดไว้บนอาคารชั้น ๒ ผมขออนุญาตให้ผู้บริหาร โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม ประชุมด้วย วาระสำคัญในวันนี้คือการอนุมัติให้โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี และ โรงเรียนบ้าน หาดในเปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๓ คือ ระดับ ม.๑ – ม.๓ แยกเอกเทศจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่มาเปิด ห้องเรียนสาขาทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งที่ประชุมอนุมัติ ท่านประธานกรรมการเขตได้มอบเงินสดสำหรับพัฒนา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วฯ ๕๐๐๐ บาทและจะบริจาควัสดุสำหรับต่อเติมอาคารเรียนคือปูนซิเมนต์ประมาณ ๒ ตัน มีเหตุแห่งความไม่สบายใจสำหรับผมอยู่ประการหนึ่งคือ เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน โรงเรียนกับประชาชนอยู่หนึ่งราย อยากให้หาทางยุติกันด้วยความปรองดอง เพราะได้เริ่มสร้างและพัฒนา กันมาแต่ต้น หากกรณีขัดแย้งอย่างนี้จะทำให้เสียบรรยากาศ และอาจเสียโอกาสในหลายๆเรื่อง ขากลับ ค่อนข้างลู่ลิกทุเลนิคหน่อยเพราะฝนตก แต่ก็ทำเวลาได้ดี กลับถึงเขตพรคพวกโทร.บอกว่าศาลปกครอง

กลางตัดสินใจให้ยกเลิกประกาศ ก.ค. เรื่องการรับสมัครสอบ ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต ตรวจสอบข่าวกันตามสมควรดูเป็นที่ตื่นเต็นกันอีกคราวหลังจากเงียบไปนาน

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ เข้าพบปะครอบครัวใหม่ ตามรางเดิมให้ผมเปิดปฐมนิเทศ วันแรกแต่ตรงกับประชุมคณะกรรมการเขตที่บางไม้แก้ว จึงมาพบเอาวันนี้ เรื่องที่บรรยายเป็นเรื่องที่ ผมคิดย้อนไปสมัยเรียนหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้ามีเอกสารเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “หลักราชการ” ซึ่งมีเนื้อหาสั้นๆ ๑๐ ข้อ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์และพิมพ์พระราชทานข้าราชการ ในพระราชพิธีตรุษสงกรานต์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นเวลา ๙๑ ปีมาแล้วมีเนื้อหาว่า ...คนทุกคนไม่ควรเป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพราะถ้ามีแต่วิชาความรู้เพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องนำไปสู่ความเป็นใหญ่ ป่านนี้ครู-อาจารย์ทุกคนคงเป็นใหญ่เป็นโตหมด...แต่แท้จริงศิษย์ดีกว่าครูมีถมไป...ต้องมีคุณวิเศษอื่นประกอบด้วย คุณวิเศษนี้จะขอพรรณนาพอสังเขปดังนี้

๑. ความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งมีได้ออยู่ในตำราใดและจะสอนให้แก่กันก็หาได้ไม่ หรือแปลว่าการทำงานให้เกิดผลสำเร็จได้ดีกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่าๆกัน ความสามารถเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนที่ต้องบังคับบัญชาคน ซึ่งจะดูความสามารถมากกว่าดูภูมิวิชา ความสามารถจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้บังคับบัญชาคน

๒. ความเพียร...พุทธภาษิตปรากฏอยู่ว่า “ความเพียรเป็นเครื่องพาคณข้ามพ้นความทุกข์” ... ความเพียรแปลว่ากล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยากและบากบั่นเพื่อจะข้ามความขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ความอุตสาหวิริยภาพมิได้ลดหย่อน... คนเก่งต้องคิดเสมอว่า วิชาความรู้เป็นของกลางสำหรับโลก เป็นทรัพย์สินอันไม่มีเวลาสิ้นสุด ไม่มีผู้ใดในโลกที่จะกล่าวได้ว่าเรียนวิชาจนหมดแล้ว...ผู้ที่มีความเพียรแม้ได้รับมอบให้ทำการในหน้าที่ใด ก็จะใช้อุตสาหวิริยภาพโดยสม่ำเสมอ เพื่อทำกิจการนั้น ๆ ให้บรรลุซึ่งความสำเร็จด้วยดีให้จงได้ ฉะนั้นควร...เพ่งเล็งหาคนเพียรมากกว่าคนมีวิชาแต่เกียจคร้านหาความบากบั่นอดทนมิได้

๓. ความมีไหวพริบ แปลว่า รู้จักสังเกตโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่าเมื่อมีเหตุเช่นนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติกรอย่างนั้น ๆ เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไป และรีบทำการอันเห็นควรนั้น โดยฉับพลันทันท่วงที

๔. ความรู้เท่าถึงการ แปลว่า รู้ลึกปฏิบัติกิจการให้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง คือการเลือกว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลาและให้สมเหตุสมผลจึงเป็นประโยชน์สูงสุด

๕. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ คือ การตั้งใจกระทำกิจการที่ได้รับมอบให้เป็นที่หน้าของตคนนั้น โดยซื่อสัตย์สุจริต

๖. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป คือ การรักษาคตนให้เป็นคนที่คนทั้งหลายจะเชื่อถือได้โดยรักษา วาจาสัตย์ไม่ยกตนข่มท่าน ตอบแทนผู้มีไมตรี โดยสม่ำเสมอ

๗. ความรู้จักนิตยคน คือ ผู้ที่รู้จักอ่อนน้อม ทำตัวให้เป็นที่รักใคร่และเมตตาแก่ผู้ใหญ่ เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความแตกต่าง

๘. ความรู้จักผ่อนผัน คือ การรู้จักที่จะผ่อนผันเพื่อรักษาผลลัพธ์ของงานส่วนใหญ่



๕. ความมีหลักฐาน คือ เครื่องช่วยบุคคลให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่อันมีความรับผิดชอบได้แก่ การมีบ้านเป็นสำนักมั่นคงเป็นหลักแหล่งการมีครอบครัวอันมั่นคง และการตั้งตนไว้ในที่ชอบละเว้น อบายมุข และทุกคนก็สามารถมีโอกาสดำเนินงานร่วมกันสร้างเสริมความมีหลักฐานได้

๑๐. ความจงรักภักดี คือ ความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แห่งท่าน หรือ คือความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คุณวิเศษ ๑๐ ประการนี้ พอเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่ตั้งหน้าจะทำการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยแท้จริงไม่ใช่รักชาติแต่ปาก...

สิ่งที่อยากจะทำคือสร้างความมั่นใจกับเพื่อนครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชุมพร เขต ๑ ถึงผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ขอเรียนว่าสำหรับท่าน ทั้งหลายจะไม่มีผลกระทบใดๆที่เกิดจากการสั่ง การอนุมัติ การอนุญาตใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ของผม เหตุ เพราะ

๑. เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่าจะ พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์(๓๐ วัน) หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึง ที่สุด แปลว่า ในช่วงระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา จึงเป็นช่วงที่ไม่ สามารถบังคับคดีได้เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด แต่ถ้าคุณกรณีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อ ศาลปกครองสูงสุด ก็ต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีคำพิพากษา

๒. ผมได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑ ตั้งแต่ต้น หากแม้คำสั่งแต่งตั้งที่ออกมาภายหลังอาจเสียไป แต่คำสั่งแรกย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงไม่ กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงเวลาที่ผ่านมา

๓. เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะแก้ไขเยียวยา หากมีเหตุที่ทำให้ เกิดความเสียหายขึ้น พวกเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด

● กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

●

● ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผมไปประชุมผู้แทนสมาชิก กบข. ที่หอประชุมกรม ประชาสัมพันธ์ ปีที่แล้วได้กำไรหมื่นล้าน ปีนี้ลดลงเหลือสี่พันล้าน เขาก็ยกสาเหตุมาจากประการที่ทำให้ กระแสการลงทุนลดลง แต่กรรมการบริหารยืนยันว่า กบข.เน้นความมั่นคงในระยะยาว การลงทุนจึงเลือก เอาโครงการที่มั่นคงและมั่นใจได้ มีผู้แทนสมาชิกบางท่านเสนอว่า กบข.น่าจะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกู้เงินดอกเบี้ยถูกไปให้สมาชิกกู้ยืมจะเพิ่มกำไรมากกว่าให้สถาบันการเงินอื่นกู้ยืม

กรรมการบริหารยังแบ่งรับแบ่งสู้ขอไปคิดดูก่อน

วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ ภาคเช้ามีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ที่ ศูนย์ราชการ เลิกเที่ยงครึ่ง ภาคบ่ายกลับไปทำงานเอกสารที่สำนักงานเขต ลงไปดูนักการภารโรงที่กำลังช่วยกันก่อสร้างอาคารสวัสดิการ ขณะนี้กำลังลงฐานราก เห็นความขยันขันแข็งของเขาแล้วน่าชื่นใจ หัวหน้าปรีชา น้อยสุข เป็นทั้งวิศวกรและผู้ควบคุมงาน อีกไม่นานอาคารหลังนี้คงจะให้บริการกับพวกเราชาวเขต ๑ ได้สมฐานานุกรูป เย็นเขามีการแสดงสภาโຈกิจที่โรงแรมซุมพรแกรนด์ฯ ผมไม่ได้ไปดูแต่สำนักงานเขตฯ ได้ช่วยซื้อบัตรนัยว่าเป็นรายการกุศลของจังหวัดทหารบกซุมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นประธานคัดเลือกครูเพื่อรับเหรียญครูสดุดี ในโควตาของซุมพรเขต ๑ ได้มา ๒ เข็ม เวลา ๑๑.๐๐ น. ไปแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการสานฝันคนซุมพรครั้งที่ ๑ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นหน่วยศูนย์กลางการจัดงานและใช้โรงเรียนใกล้เคียงสำหรับจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะของนักเรียน มีสื่อมวลชนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เวลา ๑๔.๐๐ น. มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาซุมพรเขต ๑ นัดแรก อนุกรรมการได้เลือกคุณไอศูรย์ ภายชะวรรณ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เข้าเป็นประธานการอบรมการบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนศรียาภัย มีท่านสมบัติ ขวัญดี รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร บ่ายจัดสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ท่านรองฯสมพงษ์ ทวิขศรี รอง ผวจ.ซุมพร เป็นประธาน เป็นการจัดพิธีท่ามกลางสายฝน ขอชมเชยทั้งลูกเสือและเนตรนารีที่เสียสละและอดทน มีความจงรักภักดีอย่างเยี่ยมยอด

- กำจัด กองหนู
- ผอ.สพท.ซุมพรเขต ๑

●

- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. ผมเข้าประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดซุมพร ที่ศูนย์ราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน วาระสำคัญครั้งนี้เป็นการพิจารณาถ่ายโอนกิจการสนามกีฬาจังหวัดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งยังสรุปไม่ได้ว่าจะโอนให้เทศบาลเมืองซุมพร หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดซุมพร มาครั้งนี้มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ ให้พิจารณาว่าที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของใครก็ให้หน่วยงานนั้นรับโอนไป หากเป็นที่สาธารณะก็โอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับสนามกีฬาจังหวัดเป็นที่ราชพัสดุ เทศบาลเมืองซุมพรเป็นผู้ใช้ประโยชน์ จึงต้องโอนกิจการให้เทศบาลเมืองซุมพรไปบริหารและตั้งงบประมาณในการทำบำรุง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล่าให้ฟังว่าได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัด CEO ๒๑ ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ให้ได้มาตรฐาน มีลู่วิ่งใช้เหมือนบ้านเมืองอื่นเขา ท่าน ส.ส. ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ใน

ฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร ได้เข้าประชุมด้วย ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกันว่าควรจะระดมสรรพกำลังมาพัฒนาการกีฬาของจังหวัดชุมพรให้ได้มาตรฐาน โดยไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา กีฬานักเรียนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงด้วย ปีที่แล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ จัดแข่งขันจนชาวตลาดชุมพรบอกว่าไม่เห็นกีฬาใหญ่แบบนี้มานานแล้ว ปีนี้ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะจัดอย่างไรแบบไหน ผ่ากทีมงานกีฬาของเขตช่วยพิจารณาด้วยนะครับ บ่ายไปยื่นคู่มือก่อสร้างอาคารสวัสดิการ วันนี้ได้เทปูนหล่อเสาตอม่อ การทำงานก็แบ่งนักการภารโรงออกเป็นผลัดๆ มาช่วยกันทำ ขึ้นไปทำงานเอกสารจนเลิกงาน

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีเพื่อแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง ประธานกรรมการ ท่านสมพงษ์ ทวีศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดิดเปิดงานหลายแห่ง พอเปิดประชุมเสร็จก็มอบผมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่อ โครงการนี้ต้องการเฟ้นหาคนดีมีภูมิปัญญา เพื่อยกย่องและรับปริญญาเกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการก็มาจากหลายฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัยและส่วนราชการในจังหวัด ผมนำทีมจนได้ชื่อยุติลงเวลา ๑๑.๓๐ น. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกของชุมพร ๒ รายต้องถูกถอดรหัสจากนักวิชาการเพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตต่อไป บ่ายมีการเลือกตั้งตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้ ผอ.กิจจา เก่งการไถ กับ อ.ทำเนียบ น้อยนาเวช จากนั้น ผม และหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ ท่านกิตติวุฒิ พันธุ์ธรร ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารทั้ง ๒ ราย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑๐ ท่านให้มาเลือกกันเองให้เหลือ ๕ ท่านก็จะครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการปรึกษาหารือข้อราชการตามปกติ เช่น การประหยัดพลังงาน การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินจากคลัง การพัฒนาบุคลากร ซักซ้อมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิชาการสานฝันคนชุมพรครั้งที่ ๑ ซึ่งจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรับเป็นประธานเปิดงานให้ เทียงลงไปดูงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการสานฝันคนชุมพรครั้งที่ ๑ โดยท่านอานนท์ มั่นวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา งานนี้ผู้บริหารโรงเรียนมากันพร้อมหน้า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธี เช่น คุณอำนาจ บัวเขียว นายก อบจ.ชุมพร คุณธวัช บูรินทร์วัฒนา ประธานกรรมการเขต คุณไอศูรย์ ภายชะวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ก่อนเที่ยงฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้นิทรรศการและกิจกรรมบางส่วนเสียหายไป แต่งานส่วนใหญ่ก็เดินไปได้ดี โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะ เทียงรับประทานอาหารกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีต ผวจ.ชุมพร ท่านเมฆินทร์ เมฆาวิกุล ที่ร้านอาหารปักกิ่ง ตอนบ่ายกลับไปประชุมกรรมการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์และการก่อสร้างส้วม เย็นกลับไปดูงานที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เช้าออกชมการประกวดทักษะที่โรงเรียนอนุบาล

ชุมพร เป็นงานบ้านงานครัวทำขนมบัวลอยเบญจรงค์แข่งขันกัน งานประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากเศษวัสดุ และแข่งขันคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แวะไปดูที่โรงเรียนศรีวิชัย มีทั้งภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ทำท่าจะ เลี้ยวเข้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ทั้งลมทั้งฝนหนักหนาสาหัสจึงตัดสินใจกลับเขต เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ ได้รับความเสียหายมากขอรื้อออก ก็ต้องยอมแพ้ธรรมชาติ แต่กิจกรรมในห้องเรียนยังคงดำเนินต่อไป ตอน เย็นไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพพ่อตาของท่าน ผอ.สนอง ดาวคุ่น ผอ.โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์ พัฒนา ชายแดนอำเภอเมืองกับอำเภอสวี

วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เข้าไปดูการแข่งขันทักษะของนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาล ชุมพร นั่งคุยกับท่าน ผอ.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ผอ.กิจจา เก่งการไถ ฯลฯ บ่ายมานั่งดูคนงานภารโรงมาช่วย ต่อเติมที่จอดรถบริเวณบ้านพักในศูนย์ราชการให้กว้างขวางขึ้น กลางคืนไปเป็นประธานเปิดงานครบรอบ ๗๐ ปีของโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ แปลกแต่จริงเชื่อว่างานนี้มีบันานสานกล่าวล่วงหน้าเรื่องฟ้าเรื่อง ฝน จึงไม่มีฝนตก ไม่เชื่อก็อย่าลบลู่

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เข้าเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอปะทิว แวะกินข้าวขา หมูสี่แยกโรงเรียนอนุบาลปะทิว มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านโรงเรียนบ้านบนไร่ โรงเรียนบ้านห้วยรอกไม้ และ โครงการส่วนพระองค์ และจอดที่บ้านบางเปิดเพื่อขึ้นชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของชาวชุมพร มีคุณครู ไปร่วมสนทนาด้วย สามสี่คนจากโรงเรียนบ้านบ่อสำโรง โรงเรียนบ้านถ้ำธง โรงเรียนบ้านคอนยาง และ โรงเรียนบ้านเนินทอง สัปดาห์นี้จึงใช้ชีวิตอยู่ในชุมพรเต็มๆและคุ้มค่า

●

● กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

● ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

สัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำงานที่เขตเพียง ๒ วัน คือ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ช่วงเย็นคณะ ผู้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสพฐ.เดินทางมาถึง จึงไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ เข้าวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีการตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติ และเข้านี้มีการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาประจำเดือน บ่ายผมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประชุม ผอ.สพท. ที่โรงแรมแอมบราสเซอร์ สุขุมวิท ๑๑ กทม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงนโยบายและข้อราชการในครั้งแรก ท่านให้ กำลังใจในการทำงาน โดยไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้น ภาคบ่ายท่านเลขาธิการ กพฐ.และท่านรองเลขาธิการ ฯ ชี้แจงข้อราชการจนเย็น จึงแบ่งกลุ่มให้ศึกษา Road Map ไปอภิปรายกลุ่มในวันรุ่งขึ้น การอภิปรายกลุ่มในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดำเนินไปอย่างยาวนานได้กินข้าวกลางวันเวลา ๑๔.๐๐ น. ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผนที่รายงานการเงินและงบประมาณจน

เรียบร้อยไม่ถูกทวงถามในที่ประชุมเหมือนเขตอื่นๆ

- กำจัด ตงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร ที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผมร่วมประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนา  
กฎหมายตามผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ที่โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร  
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาในครึ่งวันแรกจะรับฟัง  
รายงานการวิจัยผลประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาแต่ละฉบับเรียงกันไป ส่วนใหญ่จะมีทั้ง  
ความสำเร็จและอุปสรรค ภาคบ่ายมีการอภิปรายจากสมาชิกที่เข้าสัมมนาชี้ประเด็นปัญหาและแนว  
ทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะนำไปพัฒนากฎหมายต่อไป วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้ามีผู้ทรงคุณวุฒิ  
มาอภิปรายประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหลายท่าน เช่น ดร.ศิริก พริสมา ดร.สุวัฒน์ เงินน้ำ ผอ.  
ทวิพล แพเรือง ฯลฯ การอภิปรายค่อนข้างเผ็ดร้อนทั้งบนเวทีและฝ่ายผู้เข้าสัมมนา ทำยสุดและสุดท้าย  
คณะวิทยากรฝากบอกว่าหากต้องการให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครูไทยทั้งหกแสนคน  
จะต้องเสนอความต้องการ ไปยังนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทักหน้าซึ่งประกอบด้วยผม รองฯปรีชา บัวกิ่ง รองฯ  
พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้ช่วยฯขจิตศักดิ์ อุ้ยนอง และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาบุคคล เดินทางถึงโรงแรม  
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เวลา ๑๖.๐๐ น. ประสานความเรียบร้อยทั้งสถานที่ อาหารการกินและ  
วิทยากร ในโครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ที่เคลื่อนพลตามมา ๒ คัน  
รถบัสเย็นนี้ การอบรมจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าโดยคณะวิทยากรที่มีความชำนาญในการจัดกิจกรรมอบรมระดับมือ  
อาชีพ ประเด็นหลักที่หยิบยกมาพัฒนาของปีนี้เป็นคือ การสร้างทีมงาน (Team Work) หลังจากเอาข้าวของเข้า  
ที่พักแล้วก็เดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปออกอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จุดหมาย  
ปลายทางที่บ้านประสุข อำเภอชุมพวง เพื่อการระสพพี่สาวของท่านรองฯ วิมาน ดีทองกลาง ซึ่งเสียชีวิต  
ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ผมเคยพบเธอสองครั้ง ปีที่แล้วในงานศพคุณแม่ และครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนที่  
ผ่านมาเธอและญาติฯ ไปเที่ยวชุมพร ถึงวัดเขาเกือบเที่ยงคืนเพราะเส้นทางบนเขาใหญ่คดเคี้ยวไปมากจนขับ  
ไม่ชำนาญทาง แต่เจ้าภาพยังรออยู่ผัดหมี่โคราชที่รอรับรอง อาทิตย์ที่แล้วท่านรองฯวิมาน เพิ่งเสียพี่เขยไป  
คนหนึ่งฉาปนกิจที่อำเภอปากช่อง ถามว่าทำไมมารุมมาคุ้มเอาช่วงนี้พอดี แกบอกว่าเป็นน้องเยอะ ๕  
คน พุดคุยกันตามสมควรเดินทางกลับถึงที่พักจังหวัดนครนายก เวลา ๐๓.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดั้นสายกว่าทุกวันปกติดี ๕ ดั้นแล้ววันนี้ดั้นเอา ๗  
โมงเช้า โทร.ถามคุณนิวัฒน์ ทราบว่าคณะมาถึงกันแล้ว ขณะนี้แยกย้ายเข้าที่พัก เวลา ๐๕.๐๐ น.ผมกล่าว

เปิดการประชุมสัมมนาแล้วมอบภารกิจให้คณะวิทยากรไปดำเนินการ ผมและท่านรอง ๆ ท่านผู้ช่วยฯ นั่งเป็นกำลังใจตลอด วิทยากรคณะนี้เก่งในการใช้กิจกรรมให้พวกเราได้เรียนรู้อย่างสนุก และสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง นั่งคิดเปรียบเทียบกับเวลาผมประชุมผู้บริหารทำไมหนอวิธีการของผมมันจึงเซยเสียเหลือเกิน เห็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการกันบ้างแล้ว กลางคืนมีการแสดงของกลุ่มต่างๆอย่างสนุกสนานและได้สาระ เห็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือในที่นี้เองในสพท.ชุมพรเขต ๑ ครั้งนี้ทำให้ผมเกิดกำลังใจขึ้นอีกมาก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีกิจกรรมต่อเนื่องในภาคเช้าเป็น walking Rally จากนั้นแต่ละกลุ่มมาอภิปรายผลกันในห้องประชุมจนจบโปรแกรม ผมมอบวุฒิบัตรและปิดการประชุมภาควิชาการ บ่ายเราเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พักค้างที่นั่นหนึ่งคืน เช้าวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เดินทางกลับชุมพร

- กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

- 

- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

กลับสำนักงานวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เช้ามุ่งไปดูความคืบหน้าในการสร้างอาคารสวัสดิการ งานเดินไปมากนำแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูปมาปูบนคานพร้อมจะเทพื้นคอนกรีตทับ หลังจากนั้นก็จะหล่อเสา พวกเราทั้งชาวเขตและชาวโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายขยันขันแข็งในการทำงาน มีเพิ่มเอกสารหลายเรื่องให้พิจารณาโดยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย เช่น คดีที่มีการฟ้องร้องกันในศาลปกครอง ปัญหาสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน การดำเนินการทางวินัย บางเพิ่มต้องนำกลับไปอ่านที่บ้านพัก อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๒ ฉบับที่ตีพิมพ์คำสัมภาษณ์ของผมในเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรใน “ข่าวชุมพร” ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ และ “หลักเมือง” ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ เช่นกันแต่เป็นเรื่องการควบคุมความประพฤติของนักเรียน เนื้อหาทั้งสองเรื่องเป็นแนวคิดในเชิงสนับสนุนจึงไม่มีเหตุที่ต้องชี้แจงเพราะไม่ได้ขัดแย้งกับใคร เปิดวิทยุหาคลิ้นF.M.พบว่าชุมพรเรามีวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้นหลายสถานี จึงปึ้งไต่เตี้ยกับพรรคพวกว่าถ้าชุมพรเขต ๑ จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของตนเองก็น่าจะเกิดประโยชน์กับการศึกษาไม่น้อย ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรบอกว่า ขณะนี้กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ ผাগเพื่อนครูช่วยคิดช่วยโหวดกันดูว่าควรไม่ควรอย่างไร บ่ายทราบข่าวว่า ก.ค.ศ.อนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไปเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิง

ระบบ Top star ที่โรงเรียนชุมชนนาชะอัง ได้เล่าให้ครูฟังถึงกระบวนการถ่ายทอดที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม บำเพ็ญงานเอกสาร นั่งอ่านคำรับรองการปฏิบัติราชการกับโรงเรียนที่เพิ่งส่งมา ๕๐ โรงเรียนเพื่อลงนามในคำรับรอง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เข้า เปิดการประชุมสัมมนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ห้องประชุมขุนกระหัง ๑ ชั้น ๓ สพท.ชุมพรเขต ๑ ก่อนเที่ยงไปแวะดูการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิต) บำเพ็ญประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่ศูนย์ราชการ เดือนนี้เร็วกว่าทุกเดือนเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการต่อเนื่อง มีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ชุมพรเขต ๑ อยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่เบิกต่ำกว่าเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้รับเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้าก็จะดีมาก หรือรีบก่อนนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เช้าออกเดินทางไปโรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอท่าแซะ เพราะทราบว่าหลังคาได้รับความเสียหายจากลมแรง มีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน และ ศึกษานิเทศก์ร่วมเดินทางไปด้วย การเดินทางช่วงที่แยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปยังโรงเรียน บางช่วงค่อนข้างลำบากเพราะถูกน้ำกัดเซาะ ถึงโรงเรียนท่านผู้อำนวยการประพัฒน์ กาญจนปัทม์ ให้การต้อนรับ บริเวณโรงเรียนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หรือสวนป่า มีอาคารลดหลั่นไปตามไหล่เขา มีศาลาหรือซุ้มอยู่หลายแห่ง หลายขนาดเป็นที่รับประทานอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน อาคารที่ได้รับความเสียหายเกิดจากต้นไม้โค่นใส่ ช่วงกำลังซ่อมแซมอยู่ ผมเดินเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องทุกอาคารจนเที่ยงวัน จึงฉลองศรัทธาแม่ครัวเสียหนึ่งมือ อาหารอร่อยฝีมือดี ที่น่าประทับใจนักเรียนที่นี่มีความร่าเริงกล้าหาญ ไม่ตื่นแขกและเป็นกันเองในทุกชั้นเรียน อินเทอร์เน็ตมีจานดาวเทียมมาติดตั้งแล้วแต่ยังใช้การไม่ได้คงต้องปรับระบบอีกเล็กน้อย ครูส่วนใหญ่พักอยู่ในเมืองชุมพร และท่าแซะ การเดินทางเมื่อก่อนลำบาก ผู้อำนวยการโรงเรียนลงทุนกู้สหกรณ์มาซื้อรถตู้มือสองสำหรับรับส่งครู ครูช่วยกันออกค่าน้ำมันเป็นรายเดือนประมาณเดือนละ ๑,๐๐๐ กว่าบาท เหลือสำหรับผ่อนรถอีกนิดหน่อย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูลดลงเป็นครั้งที่สำคัญครุมาโรงเรียนพร้อมกัน ผู้อำนวยการบอกว่าผ่อนเสร็จก็จะเป็นรถของโรงเรียน เวลาลงสมุดตรวจราชการพลิกดูที่เคยลงไว้ครั้งก่อนเป็นวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สองปีกว่าแล้วทำไมรวดเร็วปานนั้น สองปีจึงโจรมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง ก็นานเหมือนกัน เดินทางกลับชุมพรไปแวะร่วมพิธีมอบถุงของขวัญแก่เด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลชุมพร เพราะเข้าหมอบประสาท ผู้รั้งตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดได้โทร.มาบอกว่าอยากให้ผมไปร่วมให้ได้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี มีพ่อแม่ลูกที่คลอดวันนี้ ๓ รายมารับของขวัญ เพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร บำเพ็ญสามโมงกว่ารีบไปประชุมกรรมการจัดแข่งขันบาสเก็ตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีผู้แทน สพฐ.และบริษัทเครื่องดื่มสปอนเซอร์ มาร่วมประชุม เขาเป็นว่าระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ชุมพรจะเป็นเจ้าภาพแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนภาคใต้ โดยใช้สนามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงยิมเน

เยี่ยม สนามกีฬาจังหวัดชุมพร ปิดประชุมกลับไปลงชื่อในเอกสารที่สำนักงานเขตจนเย็น ลงไปดูการหล่อเสาอาคารสวัสดิการ วันนี้เทปูนได้ ๕ เสา ที่เหลือต้องรออาทิตย์หน้า

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เช้านี้มีแขกมาเยี่ยมจากปทุมธานี เป็นคณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเทียนถวาย ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสิงโต มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิต) ผมไปต้อนรับชมกัน ไปชมกันมาจนเกือบเที่ยงจึงเดินทางกลับเขต ครูโรงเรียนบ้านไชยราชมาหาเพื่อขอบคุณที่ผมรับเขากลับเข้ารับราชการใหม่ บอกให้ช่วยกันทำงานให้เต็มที่ กำลัง เย็นเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มีโทรศัพท์จากผู้ปกครองจากโรงเรียนหนึ่งห่วงใยลูกสาวที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่ต่างจังหวัด ผมมอบท่านรองฯวิมาน ดีทองกลาง ช่วยติดตามจนวันเสาร์ทราบว่าเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ จึงอยากฝากผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเวลานำนักเรียนไปแข่งขัน กรุณาทำให้ผู้ปกครองได้มั่นใจอย่าได้วิตกกังวล เช่น มอบหมายครูผู้หญิงดูแลนักเรียนหญิง มีหมายเลขโทรศัพท์ทำให้เขาสามารถติดต่อได้ เป็นต้น ผมมีราชการที่กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

และมีราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.ชุมพรเขต ๑ ลงมาทำงานที่เขตวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ครับ

●

● คำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเป็นคณะทำงานของ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาประเด็นในข้อกฎหมายต่างๆ ร่วมกับท่าน ผอ.เขต และท่าน รอง ผอ.เขต อีกประมาณ ๒๐ ท่าน มีผู้เชี่ยวชาญ อัยการ กฤษฎีกา มาให้ความรู้เป็นระยะๆ ในรายละเอียดของเนื้องานจะไม่เล่าให้ฟังในตอนี้ เพราะเป็นงานของ ก.ค.ศ. จะเป็นการเสียมารยาท เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พวกเราคณะทำงานต่างติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วไป ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่ ชื่อ จตุรนต์ ฉายแสง ผมและคณะไปร่วมต้อนรับ และรับฟังนโยบายที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ รายละเอียดเพื่อนครูคงจะได้อ่านจากสื่อมวลชนทั่วไปแล้ว สรุปแล้วฟังว่าแต่เนื่อไปงานการเรียนการสอนจะได้รับการจัดลำดับสำคัญอันดับหนึ่ง นั่นแปลว่าบุคลากรที่ต้องให้ความสำคัญคือครู สิ่งที่จะทำให้ครูเกิดขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน

ติดตามความเคลื่อนไหวที่สำนักงานเขต พบว่ามีกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาหลายรายการ เช่น KM (knowledge management) เป็นต้น หัวหน้าปรีชา นุ้ยสุข รายงานให้ทราบว่าอาคารสวัสดิการ



หล่อเสาครบทั้ง ๒๕ ต้นแล้ว อาทิตย์หน้าคงจะได้ขึ้นเครื่องบน ซึ่งเป็นงานไม้เป็นส่วนใหญ่ ดู webboard มีต่อว่าต่อขานกันหลายเรื่องสืบเนื่องมาจากการงาน คงต้องปรับต้องเปลี่ยนกัน ส่วนจะมี อารมณ์กันบ้างก็เป็นเรื่องของปุณฺชน ผมพร้อมรับฟังและแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดครับ

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีนัดหมายประชุมผู้บริหาร โรงเรียนที่พงษ์สุคา ชาเลย์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คณะเดินทางจากชุมพรมาตั้งแต่ตอนกลางคืน ส่วนผมเดินทางจากถนนทวนริถึงที่ประชุม ๐๘.๓๐ น. การเดินทางสะดวกกว่าสมัยผมเป็นศึกษาธิการอำเภอสังขละบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ สมัยนั้นผิวจราจรทั้งแคบทั้งชำรุด แต่เวลาขับรถขึ้นลงเนินสูงๆต่ำๆให้ความรู้สึกที่ดี สถานที่ประชุมผ่านที่ว่าการอำเภอไทรโยคเข้าไปประมาณ ๕ กม. ด้านหลังคิดแม่น้ำแควน้อย ผมเปิดประชุมและบรรยายพิเศษหลายประเด็น เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน” ดังคำกล่าวที่ว่า ” Change management is about people dimension ” งานของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่ใช้กระตุ้นและสนับสนุนองค์กรให้สามารถผ่านช่วงของการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงานได้อย่างสำเร็จ งานของการบริหารการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญหลายประการปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้แก่

- องค์กรต้องมีการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี
- ผู้นำที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้นำที่กระตือรือร้น (active leadership)
- การจัดการด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร
  - เป้าหมายและประโยชน์ที่องค์กรต้องการนั้นต้องมีความชัดเจน
- ประสิทธิภาพของการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความถี่ของการสื่อสารด้วย
- การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมใหม่ขององค์กร
- การจัดการด้านระบบของการตอบแทนหรือการให้รางวัล

เป็นที่สังเกตได้ชัดว่าเมื่อใดที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือ อารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต่างก็เป็นตัวแปรที่สำคัญต่อความสำเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงงานบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพสามารถบริหารหรือจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้

ได้พูดถึง หลักการกระจายอำนาจ ( Em powerment ) และการมีส่วนร่วม ( Partici pation ) ผู้นำคุณภาพคงมิใช่ผู้นำแบบอัสวิน ที่มีลักษณะเก่งคนเดียว ทำงานคนเดียว ผู้นำจึงถือคติที่ว่า "Two heads are better than one. " รู้จักทำงานเป็นทีม ซึ่งที่จริงแล้ว การทำงานเป็นทีมเป็นจุดแข็งของคนไทยที่เดียว เพราะได้รับการสั่งสมจากวัฒนธรรมประเพณีแต่ดั้งเดิม สังเกตการทำงานจะช่วยเหลือกันอุปถัมภ์ก้ำจุนกันรวมทั้งประเพณีไทยต่าง ๆ เน้นความสามัคคี และทำงานเป็นกลุ่มทั้งสิ้น แต่เมื่อเรารับอารยธรรมตะวันตกมามากทำให้คนไทยเป็นปัจเจกชนมากขึ้น ทำงานแบบตัวใครตัวมัน ผู้นำจึงสมควรส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะผู้นำคุณภาพ จะต้องเป็นผู้จุดประกายในด้านนี้ ในขณะที่เดียวกันผู้นำต้องยังรู้ลักษณะบุคลากรว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในด้านใด เพื่อมอบหมายงานให้ ตรงกับความถนัดของแต่ละ คนได้อย่างเหมาะสม สามารถกระจายงาน กระจายอำนาจให้ทั่วถึง และเป็นธรรมรวมทั้งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ทุกคนยอมรับและที่ สำคัญ การเปิด โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานก็นับว่าเป็นการผูกมัดใจให้ทุกคนทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ บทบาทของนักเรียนและนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนนั้น ถือว่าเป็นลูกค้าที่สำคัญ ผู้นำคุณภาพจึงต้องให้ความสำคัญของลูกค้าเป็นพิเศษ ( Customer Focus ) ทั้งในด้านการฟังเสียง การฟังความคิดเห็น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน แต่ขณะเดียวกันผู้นำพึงตระหนักในงานและควรจัดลำดับความสำคัญไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือในเรื่องขอบเขตตายก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำ ในการตัดสินใจชี้ขาดและคงไม่โยนภาระหน้าที่ไปให้บุคลากรทุกเรื่อง

แต่ให้ถึงแนวทางพัฒนาการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย ภายใน ๓ เดือนนี้ จะทำให้เกิดความชัดเจนทางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกระบวนการในการทำงาน เพื่อนำไปผลักดันต่อไป เรื่องที่จะทำให้เกิดความชัดเจน มีดังนี้

๑. การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การปฏิรูปอาชีวศึกษา
๔. การพัฒนาปรับทิศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. การปฏิรูปอุดมศึกษา
๗. การมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชนในการจัดการศึกษา

ท่านจะแบ่งเป็น ๓ ช่วง เดือนละช่วง ทอยให้เกิดความชัดเจน ซึ่งถ้าไปเจอปัญหาอุปสรรค หรือเรื่องไหนทำได้เร็ว อาจจะสลับกันได้

เดือนแรก จะเน้นเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาครู ในเรื่องปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีการดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิธีการสอนการสอนภาษาอังกฤษทั้งประเทศ และส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลางอย่างจริงจัง

เดือนที่ ๒ จะเน้นให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษา, การปรับเปลี่ยนทิศทางบทบาทของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

เดือนที่ ๓ การพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย การปฏิรูปอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชน ในการจัดการศึกษา

จากนั้นมีวิทยากรพิเศษจาก ก.ค.ศ. มาบรรยายในเรื่องกฎหมายกับการบริหารงาน ภาคบ่ายมีการศึกษารัฐธรรมนูญสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำ ผมอาคารหวัดเริ่มมาตั้งแต่ไปเป็นคณะทำงานของ ก.ค.ศ.ที่บางกอกพาเลซ เจอรายการนี้เข้าก็แสดงอาการมากขึ้น กลางคืนมีสังสรรค์กันตามประเพณี ผมเรียกว่างานล้างพิษ เพื่อสะสางปัญหาจุกจิกจิตใจที่อาจมีต่อกันให้มลายหายสูญไปกับคำคืนในดงลึก มาเมืองกาญจนบุรีที่โรคคิดถึงอดีตเมื่อ ๑๗ ปีที่แล้วไม่ได้ ผมเป็นศึกษาธิการอำเภอด้วยอายุเพียง ๓๐ ปี ระดับ ๖ ขับริดขึ้นลงระหว่างกาญจนบุรี-สังขละบุรีจนจำหลุมบนผิวจรรยาได้ ระยะจากตัวจังหวัดไปอำเภอ ๒๓๐ กม. อยู่บนสันเขาสูงชันเกือบ ๑๐ กม. แต่สภาพป่าธรรมชาติไม่เคยทำให้รู้สึกเบื่อ เมื่อถึงเมืองสังขละบุรีเราจะเรียกว่า สวิตเซอร์แลนด์ เพราะตั้งอยู่บนยอดเขา ข้างหน้ามีแผ่นน้ำของเขื่อนเขาแหลม ซึ่งมีปลาชุกชุมมาก ผู้คนที่นี้ประกอบด้วยมอญ กะเหรี่ยง และคนพื้นราบที่อพยพไปตั้งหลักแหล่ง เวลาเบื่อกันผมชอบจะขับจักรยานยนต์เข้าหมู่บ้านเสน่ห์พอง หรือไม่ก็กองมืองทะเล ไปหาเพื่อนผู้รู้เล่าให้ลืมนึกว่าเขหรีงเขามีตำแหน่งเป็นกำนัน เราเรียกว่ากำนันแคะ ชื่อภาษาไทย คือกำนันไมตรี เสดตะพันธ์ จบรัฐศาสตร์จากรามคำแหง ลงเล่นน้ำในลำห้วยที่มีหินก้อนโตๆเกะกะไปหมด น้ำเย็นเหมือนน้ำแข็ง สมัยนั้นผมยังดื่มเหล้าสุบบุหรี ที่บ้านพักตกเย็นก็จะกลายเป็นสโมสรข้าราชการ แผนกกับแกล้มจะสอดส่ายหาปลาของป่าตั้งแต่บ่าย เลิกงานก็ตั้งวงสุราคุยกันไปจนถึงหนึ่งตีสอง มีเกือบทุกแผนกการรวมไปถึงภาคเอกชนบริษัททำไม้ ทำเหมืองแร่ คำชายชายแดน เขาว่าเดี๋ยวนี้อสังขละเปลี่ยนไปจากเดิมมาก มีเวลาคงจะได้ขึ้นไปเที่ยวไปกราบพระวัดวังแก้วเวการาม ของหลวงพ่อดุดมมะ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ดั้นเข้าด้วยอาการหวัดเล่นงานเพราะนอนดึก แลมนอนไม่ค่อยหลับ ฟังอาจารย์ชยพล หมีทอง วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องโรงเรียนนิติบุคคล ท่านบรรยายได้สาระและสนุก การบรรยายจบลงก่อนเที่ยง พวกเราตรวจสอบสัมภาระขึ้นรถเดินทางกลับ มีการแวะในจุดที่น่าสนใจเป็นระยะๆ ผมได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง แห่งโรงเรียนบ้านเนินทองช่วยขับรถให้ ถึงชุมพรประมาณ ๔ ทุ่ม วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ งานนอกสำนักงานมอบท่านรองและท่านผู้ช่วยทุกรายการ เพราะเป็นหวัดสู้ไม่ไหว แต่ยังเซ็นงานเอกสารได้ สลับกับลงไปดูเขาสร้างอาคารสวัสดิการ กำลังติดตั้งงานกำลังรูดหน้าไปด้วยดี อีกไม่นานคงได้ใช้ประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

เช้าวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้รับเชิญไปเปิดการแข่งขันกรีฑา และกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มท่าแซะ ๒ ที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก มีโรงเรียนที่ได้จัดแบ่งโซนไว้แล้วเข้าร่วมการแข่งขันหลายโรงเรียน มีขบวนพาเหรดที่สวยงามวนไปในชุมชนอำเภอท่าแซะ แล้วกลับมาตั้งแถวในสนาม ผมกล่าวเปิดแล้วเดินทางกลับสำนักงานเขตดูการติดตั้งไฟสว่างและวิทยุสื่อสารรถสารวัตรนักเรียน เพื่อใช้ในกิจการป้องปรามนักเรียนนักศึกษาหนีเรียนไปมั่วสุ่มในแหล่งอบายมุข อย่างน้อยที่สุดในการปฏิบัติการจะมียานพาหนะที่เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น อาจจะเป็นรถคันแรก ที่จัดทำขึ้นสำหรับกิจการนี้ของเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย ผมได้อนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าน้ำมันและเบี่ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ประจำรถ เวล่านักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าจะหาโอกาสไปพูดคุยกับเขา ในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเน้นให้ทราบถึงความรักและความห่วงใยที่ผู้เกี่ยวข้องมีต่อเยาวชน และจะส่งสัญญาณให้ทราบว่าต่อไปนี้จะเริ่มเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้เสียที

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไปเปิดอบรมเยาวชนรักการอ่านที่โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว มีนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเข้ารับการอบรม ผมได้พูดคุยกับเยาวชนในหัวข้อ “ห้องสมุดนั้นสำคัญไฉน” ย้อนไปสมัยเรียนมัธยมห้องสมุดสมัยนั้นมีหนังสือค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะวารสารและหนังสือพิมพ์ พวกเราต้องต่อกันอ่าน บางวันไม่มีเงินซื้อขนมกินก็อาศัยห้องสมุดนี้แหละสำหรับหลบมุม อ่านหนังสือแก้หิวไปได้ สมัยนั้นไม่มีโครงการอาหารกลางวัน ไม่มีความช่วยเหลือใดๆที่จะช่วยน้องผู้หิวโหย คนจนที่อยากเรียนต้องอดทนเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิเรียกร้องจากใคร เดินทางกลับสำนักงานเพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระสำคัญคือเรื่องการสอบบรรจุครู ซึ่ง สพฐ.มีนโยบายให้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คุณไอศูรย์ ภายยะวรรณ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมได้อย่างกระชับ

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไปร่วมพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพินิจ เจริญพานิช เป็นประธาน มีนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ และเขต ๒ มาร่วมจำนวนมากสถาบันสนับสนุนให้สาระนำผู้มาชม ชื่นชมเด็กสมัยนี้ทั้งคู่ทั้งจดด้วยความสนใจ หลังเสร็จภารกิจผมไปเยี่ยมคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตที่มาทำงานวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่อาคารเดี่ยวรี่ส์สอร์ท ดิคคองชุมโค ห้างตลาดปะทิวไปทางเหนือประมาณ ๕ กม. ร่วมกินข้าวกลางวันแลกเปลี่ยนความเห็นกันตาม

สมควร เดินทางกลับสำนักงานเพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระสำคัญคือเรื่องการสอบบรรจุครู ซึ่ง สพฐ.มีนโยบายให้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

วันหยุดสัปดาห์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ๑๖.๐๐ น. ไปเป็นประธานปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงเรียนเนเชียม สนามกีฬา ๑๓.๐๐ น. เป็นประธานงานมงคลสมรสลูกชาย ผอ.จรัส ฉิมระนัง แห่งโรงเรียนประชานิคม ๔

วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้าไปเปิดการแข่งขันกรีฑาและกีฬานักเรียนที่โรงเรียนชุมชนมาบอมฤต ขบวนการแห่ของโรงเรียนต่างในกลุ่มปะทิวโซนเหนือจัดได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย เสรีพิธิเปิดไปชมมินิมาร์ทของโรงเรียน ถวายอดขยายต่อวันทราบว่าได้เป็นหมื่น คงจะไปได้ดี โรงเรียนชุมชนมาบอมฤตวันนี้พัฒนาไปมาก คงได้แรงขับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะเทศบาลตำบลมาบอมฤตได้สนับสนุนปัจจัยหลายๆอย่าง

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๗ กันยายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผมและเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ เรามีรถตรวจการ ๑ คัน คิดไปว่าวาบพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร เป็นรถงานสารวัตรนักเรียนของ สพท.ชุมพรเขต ๑ วันนี้ได้ฤกษ์ดีจะปล่อยออกตรวจการเพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษาของเราไม่ให้ออกไปมั่วสุ่มในแหล่งที่ไม่สมควร ประธานในพิธีคือท่านสมพงษ์ ทวีศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สักขีพยานมีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พลตำรวจตรีวิศาล เปล่งขำ ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชุมพร และผู้บริหารโรงเรียนของเราอีกประมาณ ๒๐ ท่าน สื่อมวลชนสนใจไปทำข่าวกันคับคั่ง เพราะอาจจะเป็นรถสายตรวจของสารวัตรนักเรียนคันแรกของเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะออกป้อมปรามนักเรียนนักศึกษาของเราให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่หนีเรียนไปมั่วสุ่มในแหล่งบริการและสถานเริงรมย์ ความสำเร็จคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียนในตำบลบางหมาก โดยใช้สนาม อบต. มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โรงเรียนวัดดอนรวบ โรงเรียนวัดคูขุด และโรงเรียนบ้านคอเตี้ย มีการแสดงของนักเรียนอนุบาลน่ารักน่าชม ไม่ได้อยู่ดูการแข่งขันเดินทางกลับไปทำงานที่เขต

วันที่ ๒๕ สิงหาคม - วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ มีมีราชการที่กรุงเทพมหานคร รายการแรกไปเขียนคู่มือจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส รายการที่สองประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนโยบายจากนายจตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ

ผู้บริหาร สพฐ. ก.ค.ศ.และคุรุสภา

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ ไปเยี่ยมโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนท่าชะรชคาภิเชก” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของกระทรวง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ เดินดูห้องทดลอง สาธิตแสดงของนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ต้องยอมรับว่านักเรียนสมัยนี้เก่งกว่าสมัยรุ่นผมเรียนมาก สามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่าย วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม ในสำนักงาน ชักใช้ไล่เรียงกันจนเลยเที่ยงจึงเลิกประชุม วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เข้าไปเปิดการแข่งขันกรีฑาของเขตที่สนามกีฬาจังหวัด ลู่วิ่งค่อนข้างและเพราะฝนตกหนักตั้งแต่กลางคืน อากาศร้อนอบอ้าวเล่นเอาเหงื่อท่วมตัว ประเมินด้วยตาเปล่าปีที่แล้วจะดีกว่าปีนี้

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๑๘ กันยายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครูและผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

เหลือเวลาอีก ๑๒ วันก็จะสิ้นเดือนกันยายน มีความหมายสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำหลายประการ ประการแรก ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณนี้ ก็จะครบเกษียณอายุราชการ ไปกินบำเหน็จบำนาญ ผู้ที่รับราชการต่อไปขึ้นตุลาคมก็จะได้เลื่อนเงินเดือนอีก ๑ ครั้ง แล็มอีก ๕ % สำหรับปีนี้ และสิ้นกันยายนก็สิ้นสุดปีงบประมาณแผนงาน โครงการประจำปีก็จบลงในเดือนนี้ ต้องรอบประมาณใหม่สำหรับแผนงานโครงการต่อไป

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ ผมปิดการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑ ประจำปี ๒๕๔๘ ที่สนามกีฬาจังหวัด ได้ชมการแข่งขันวิ่งผลัด ๒ - ๓ รายการ ลู่วิ่งไม่ได้มาตรฐาน ปีหน้าคงจะได้ลู่วิ่งเหมือนสนามกีฬาของจังหวัดอื่นๆ เพราะได้รับงบประมาณในระบบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดสมรรถนะย่อยและจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะข้าราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ KM บรรยายพิเศษตามสมควรเรียกว่าเล่าสู่กันฟังจากที่เคยอบรมกับอาจารย์ น.พ.วิจารณ์ พานิช เจ้าสำนักวิทยายุทธ KM

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ไปเปิดอบรมนักเรียนโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุรี ที่โรงเรียนชุมชนมาบอมฤต ทราบว่าได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลมาบอมฤต วิทยากรมีท่านนายอำเภอปริชา ปลอดทอง และท่านสาธารณสุขอำเภอปะทิว เดินทางมาร่วมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนท่าชะรชคาภิเชก มีนักเรียนครูอาจารย์มาร่วมงานกันคับคั่ง บ่ายกลับไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขึ้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจนเย็นจึงเลื่อนไปพิจารณาสัปดาห์หน้า ตอนเรื่องออกจาก อ.ก.ค.ศ.เขตในนัดนี้ไปก่อน เพราะลูกๆไม่

เรียบร้อย วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมผู้บริหาร โรงเรียนประจำเดือนกันยายน บ่ายประชุม อ. ก.ค.ส.เขต เน้นหนักในเรื่องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครูที่กำหนดสอบในวันเสาร์อาทิตย์นี้ เห็นไป รับประทานอาหารรับรองวิทยากรจาก ก.ค.ศ. ที่จะมาบรรยายพ่วงนี้

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ไปเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับ การดำเนินการทางวินัย ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พุดคุยกันไม่นานเพราะอยาก ประหยัดเวลาให้ฟังวิทยากรหลายๆ เย็นเกณฑ์กรรมการออกข้อสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู ไปเข้า ค่ายกักกัน เป็นการส่งบ้ายให้มารายงานตัวเย็นพร้อมเสื้อผ้า ให้ทำงานในที่จำกัดบริเวณจนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เช้านั่งรอรหัสข้อสอบจาก สพฐ. ที่ กรรมการเดินทางไปรับจากส่วนกลางและเดินทางมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา บ้ายไปเปิดอบรมโครงการ ครอบครัวยุบอุ่นด้วยคุณธรรม ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต กลับไปรอรหัสข้อสอบกว่า จะได้ก็เขียนแล้ว กรรมการสอบจึงสามารถเปิดข้อสอบมาดำเนินการ

ได้ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ วนเวียนอยู่กับการเตรียมสอบ ประชุมกรรมการคุมสอบ คอยตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับ ท่าน ผอ.โรงเรียนศรีราษฎร์แก้ปัญหาหนักเรียนไปได้ ๒ ราย

วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๔๘ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆเกิดขึ้น รอดตรวจกระดาษคำตอบและจะเร่งประกาศผลโดยเร็วที่สุด กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๒๔ กันยายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยกันทำงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จนสามารถประกาศผลได้ ปัญหาอุปสรรคมีมากมาย เราก็ช่วยกันแก้จน ลุล่วง ความเครียดย่อมเกิดขึ้นและนำไปสู่ความขัดแย้งทางอารมณ์ สุดท้ายก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้น พวกเราก็เหมือนคนเข้าสอบตั้งใจจะทำให้ถูกทั้งหมด แต่ความไม่รู้ ความไม่รอบคอบทำให้เกิดความ ผิดพลาดในหลายๆเรื่องสุดท้ายก็ได้คะแนนไม่เต็ม แต่เมื่อพบก็แก้ไขให้ถูกตามระเบียบและกฎหมาย และ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเท่าที่มนุษย์จะทำได้ ผมพร้อมรับผิชอบและพิสูจน์ทุกกรณีในความผิดพลาด ทั้งหมด แต่ถึงวันนี้ยังตรวจสอบไม่พบว่ามีทุจริตในขั้นตอนใดๆ จึงขอให้ภูมิใจทั้งคนสอบผ่านและไม่ ผ่านว่า ท่านมีฝีมือจึงผ่านไม่มีใครคนไหนช่วยท่านได้ ผมเองยังไม่เคยเห็นข้อสอบแม้แต่ข้อเดียว ท่านที่ สอบไม่ผ่านก็ให้สบายใจว่าไม่มีใครแกล้งท่าน ขอให้พยายามต่อไป ผมอยากได้คนสอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ มากกว่านี้เพราะเขตอื่นๆจะต้องขอใช้บัญชีในโอกาสต่อไปเราลงทุนลงแรงไปเป็นแสนเพื่อสรรหาคandidates มาเป็นครู โรงเรียนหลายแห่งที่ไม่มีอัตราว่างก็แจ้งความจ้างผู้สอบขึ้นบัญชีไว้เป็นครูจ้าง เหมือนกัน ผู้สอบได้แต่ไม่มีอัตราว่างบรรจุก็อาจมีงานทำในบางวิชาเอกรับ

ความคิดความชอบครั้งที่ ๒ ก็สำเร็จเสร็จลงไปด้วยความพอใจและไม่พอใจ ก็รับกันไป ตามลำดับ ผู้บริหารโรงเรียนสรรเสริญ ผอ.เขต ครูที่สรรเสริญ ผู้บริหาร โรงเรียน ชาวบ้านที่สรรเสริญ ครู ในกลุ่มเดียวกันก็สรรเสริญกันเอง ก็ว่ากันไปตามวัฏจักร สำหรับคุณครูทั้งหลายที่เบื่อน่ายในอาชีพก็ ขอให้ดูจำนวนผู้สอบบรรจุครูเป็นอุทาหรณ์ว่าเราโชคดีที่มีงานทำ ยังมีคนอื่นที่อยากทำงานนี้อีกมาก ถ้าเรา ออกไปคนเหล่านี้พร้อมจะเข้ารับหน้าที่แทน ด้วยเงินเดือนเงินตอบแทนที่น้อยกว่า คิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้จะ ได้เกิดกำลังใจ มีครูหลายท่านประสงค์จะย้าย แต่ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่าตำแหน่งในเมืองมีน้อย มากน้อยกว่าที่จะรองรับความต้องการได้ ที่สำคัญโรงเรียนไกลๆเขตก็ดูแลเรื่องความคิดความชอบเป็นพิเศษ เสมอมา การจะเอาอย่างใจยอมไม่สำเร็จสมประโยชน์ ผมเองก็อยู่ไกลจากบ้านถึง ๕๐๐ กม. แต่เมื่อเลือก เดินทางสายนี้ก็ต้องยอมรับในชะตากรรมโดยคุณผู้

ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การประชุม คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา การประชุมแก้ปัญหาหาสาเหตุ การพิจารณาความคิด ความชอบ การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการ ผมไปเองบ้างมอบท่าน รองฯบ้างตามโอกาสจะอำนวย ด้านงบประมาณก็ต้องรีบดำเนินการให้ทันเวลา เสาร์อาทิตย์นี้ต้องกลับ กรุงเทพฯเพื่อไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของผู้ใหญ่หลายท่าน อาทิตย์หน้าจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ ครูและลูกจ้างในเขตที่เกษียณบ้าง

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

### สรุปผลการสอบข้อเขียนเฉพาะวิชาเอก มีดังนี้

กลุ่มวิชาเอก/วิชาเอก	ผู้สมัคร สอบ	ผู้มีสิทธิ์ สอบ	ผู้ขาด สอบ	ผู้เข้าสอบ	ผู้สอบ ผ่าน เกณฑ์ 50%	ผู้สอบ ผ่าน เกณฑ์ 60%
วิทยาศาสตร์	26	26	8	18	9	1
คณิตศาสตร์	10	10	1	9	6	3
ภาษาอังกฤษ	31	31	2	29	6	1
คอมพิวเตอร์	47	46	12	34	10	2



สังคมศึกษา	20	20	7	13	7	2
ประถมศึกษา	122	121	29	92	40	25
ฟิสิกส์	16	16	1	15	6	1
พลศึกษา	39	36	11	25	11	11
การเกษตร	56	43	2	41	18	11
ดนตรีสากล	6	6	-	6	1	1
รวม	373	355	73	282	114	58

## ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ เข้าปฏิบัติงานธุรการปกติของสำนักงาน เดินไปดูความคืบหน้าในการสร้างอาคารสวัสดิการ วันนี้ช่างหยุดงานจนถึงวันพุธเพราะเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการให้ครูและลูกจ้างในวันพรุ่งนี้ บ่ายเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ แแบ่งโควตาให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไปรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จึงต้องฝากคุณครูและผู้บริหารได้ช่วยสอดส่องเด็กด้อยโอกาสทั้งหลายในเขตบริการของโรงเรียนด้วย เพราะจะช่วยให้เขาได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงขึ้น

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ เข้ามีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมีผู้บริหารโรงเรียน ๑ ครู ๖ นักการภารโรง ๖ เราจัดที่ห้องประชุมชั้น ๓ นื่องๆช่วยกันทำความสะอาดสถานที่จนสวยงาม มีแขกผู้ทรงเกียรติทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมหลายท่าน พอได้เวลาผมกล่าวต้อนรับและสดุดีความเก่งกล้าสามารถของผู้จะเกษียณตามสมควร ก็มีการรดน้ำอวยพรมอบของที่ระลึก ปีนี้ของที่ระลึกก็จะเป็นขันน้ำพานรองหินลงจากนครศรีธรรมราชเหมือนสองปีที่ผ่านมา เพราะใช้รองน้ำในพิธีวันนี้แล้ว สามารถใช้เป็นขันตักบาตรได้เป็นอย่างดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร และสำนักงาน กสศ.ชุมพร ได้มามอบของที่ระลึกด้วย วิทยากรปีนี้ได้เชิญท่านสมพงษ์ ทวีศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาเป็นวิทยากร ทั้ง ๒ ท่านได้ให้ข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกษียณและพวกเราที่ยังอยู่ในระบบราชการต่อไป

พุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ก่อนเที่ยงไปพบปะพูดคุยกับพี่ๆน้องๆชาวศึกษานิเทศก์ซึ่งประชุมปฏิบัติการที่ชวนฝัน ทุ่งวัวแล่น ได้รับฟังแนวคิดของคณะทำงานทั้ง ๖ กลุ่มงาน ผมเสริมความคิดเห็นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในแผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๔๘ บ่ายประชุมกรรมการพัฒนาชีวิตครูที่ สกสค. ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องเงินกู้ ชพค. ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการสินค้าสวัสดิการหลายรายการ เช่น คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ อาวุธปืน ฯลฯ

พฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น ๔ ศูนย์ราชการ เดียวนี้ไม่มีลิฟบริการต้องเดินขึ้น ๔ ชั้นทดสอบ

สมรรถนะ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายนันท มนต์วานิช ได้กล่าวลาไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมพงษ์ ทวิศรี ก็ลาเกษียณ การประชุมเลิกตรงเวลา บ่ายกลับมาทำงานที่เขตรับแขกที่มีร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ จนสมองมันงง รำพึงรำพันกับตัวเองว่าคุณหนูทำไมจึงรับผิดชอบทุกสถานีนี้อย่างนี้หนอ ?? คำตอบอ้อเพราะเก้าอี้ตัวที่นั่งนั้นเอง ติดตามข่าวการประชุม กคศ. ทราบว่าจะมีการสรรหา ผอ.เขต ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประชุมถึง ๒ ทูมก็ไม่ได้ข้อยุติ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ

๒๕๔๘ สอบถามกลุ่มต่างๆว่ามีงบประมาณติดค้างหรือไม่ ทุกกลุ่มบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็สบายใจ วันนี้คลังเขาทำงานจนถึงเที่ยงคืนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ หมุนโทรศัพท์ไปหาท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านไพฑูย์ เสียงก้อง เจ้านายที่รู้จักกันมาสมัยท่านยังหนุ่มผมยังเด็ก ท่านเกษียณปีนี้ทราบว่าได้รับคัดเลือกให้ไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด ท่านเป็นคนดีเสมอต้นเสมอมาสำหรับพวกเราทุกคน อีกท่านหนึ่งคือ ดร.ศิริพร พรสิมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านให้โอกาสผมได้ทำงานที่สำคัญหลายๆเรื่อง ท่านบอกว่าอยากทำงานให้บ้านเมืองอีกแต่หมดเวลาแล้ว ผู้ใหญ่ที่รู้จักและพึ่งพาก็ทยอยเกษียณกันไปเกือบหมด แปลว่าเราเองก็เริ่มแก่แล้วเหมือนกัน ผมเหลืออายุราชการอีก ๑๑ ปีสมัยนี้ดูไม่นานเพราะเวลาไปเร็วเหมือนจรวด พูดเรื่องเก่าๆไม่สนุกเลยไปเรื่องอื่นดีกว่า ข่าวลือลือครับ หลายท่านโทรศัพท์มาสอบถามว่าผมย้ายไปนนทบุรีบ้าง กาญจนบุรีบ้าง ขอเรียนว่าเป็นเพียงข่าวลือ เรื่องจริงคือยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เลย ผมทำงานที่ชุมพรย่างเข้าปีที่ ๔ เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไป ๓ ท่านแล้วกำลังจะทำงานกับท่านที่ ๔ คงจะนานผิดปกติ หัวหน้าส่วนราชการหลายท่านย้ายไปและย้ายกลับมารอบสองอีกแล้ว คงต้องอดใจรออีกนิดว่าจะอยู่หรือจะไป เมื่อยังอยู่เราก็ทำงานกันต่อไปให้เต็มที่ กำลัง ครูใหม่กำลังจะเรียกมาบรรจุ ประมาณวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน จะใช้เวลา ๑๐ วันนี่สอนงานให้ครูใหม่ได้เรียนรู้งานครูในทุกๆเรื่อง เป้าหมายพอโรงเรียนเปิดสามารถทำงานได้เลย จะมีการฝึกภาคสนามและภาคทฤษฎีแบบเข้มข้น ถ้าได้ผลดีในรุ่นนี้รุ่นต่อไปก็จะดำเนินการในลักษณะนี้ ก่อนจาก มีครูร้องเรียนเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าทำไมตนเองได้เพียง ๐.๕ ขั้นช่วยให้คำตอบหน่อย โดยพฤตินัยผู้บริหาร โรงเรียนต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ครูหายคับข้องใจ แต่โดยนิตินัยการชี้แจงกฎหมายกำหนดให้กระทำเมื่อไม่เลื่อนขั้นนะครับ ๐.๕ ขั้นถือว่าเลื่อนขั้นปกติกฎหมายไม่บังคับให้ชี้แจง และถ้ารวมกันทั้งปีได้ถึง ๑.๕ ขั้นก็ถือว่าเป็นความดีความชอบกรณีพิเศษแล้วคงจะไปอุทธรณ์ฎีกาลำบาก ผมเองก็ได้ ๑.๕ ขั้นทุกปีนะครับก็สบายใจมีความสุข และยังรักนายสุดชีวิตไม่คิดให้ใครหามองในเรื่องนี้ คุณครูไปคิดเอาเองว่าจะเลือกสูตรไหน (๑) ได้ ๑.๕ ขั้น + ทุกข์ระทม เกิดแค้นชิงชัง (๒) ได้ ๑.๕ ขั้น + สุขใจสุขภาพ ประหยัดให้เหลือกว่าพวกเราได้ ๒ ขั้น พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ นัดหมายผู้บริหารสถานศึกษาประมาณ ๔๐ ท่าน พร้อมท่านรอง ผอ.สพท./ผู้ช่วย ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่ม ขกพลขึ้นบกที่ศูนย์ราชการเพื่อเยี่ยมชมวาระผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านใหม่ นายพิชัย อนันตพงศ์ ผممอบกระเช้าผลไม้ ท่าน ผอ.สมบุรณ์ จากถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ มอบแจกันดอกไม้ ผมกล่าวแสดงความยินดีและพร้อมร่วมงานกับท่านในการพัฒนาจังหวัดชุมพร ท่านได้เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อท่านเป็นครู น้องสาวก็เป็นครู เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับมอบหมายให้กำกับงานการศึกษา จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับงานครู และยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ท่านเป็นคนชุมพร(ปะทิว)จึงตั้งใจพัฒนาจังหวัดนี้ให้ทัดเทียมจังหวัดอื่นๆ กลับไปทำงานที่เขตเที่ยงไปทานอาหารเที่ยงสมทบกับคณะจำลองคดีที่ถูกครูฟ้องว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในการทำหน้าที่กรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นศึกยืดเยื้อต่อเนื่องกันมาสมัยยังเป็น สปอ. ผมพยายามประนีประนอมแต่ไม่บังเกิดผลเพราะฝ่ายหนึ่งต้องการเงินชดเชยความเสียหาย อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นการทำงานในหน้าที่ราชการ ทำไปทำมาผมกลับจะถูกฟ้องเป็นจำเลยอีกแล้วเพราะไปตั้งกรรมการสอบสวนเขาเหมือนกัน ไครมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ย่อมเลี่ยงไม่พ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด วันนี้เป็นวันแรกของการกินเจ ผมเริ่มกินมาตั้งแต่วันอาทิตย์ปีนี้ตั้งใจจะกินให้ครบกำหนดเวลา เพื่อถนอมสุขภาพ อาหารเจส่วนใหญ่ประกอบด้วยผัก เต้าหู้ เห็ด แต่มีเทคโนโลยีการอาหารสร้างสรรค์ให้อาหารเจมีรูปร่างและกลิ่นรสเหมือนเนื้อสัตว์ แต่ราคาค่อนข้างแพงกว่าอาหารปกติ

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คลองหัววัง-พนังดัก ปี่นี้ อบจ.ชุมพรเป็นเจ้าของภาพ แคนจ้ำฟ้าโปร่ง มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนมาก ประชานในพิธีคือ ผวจ.ชุมพร ชาวชุมพรเริ่มเรียก “คลองในหลวง” ดิคปากและดิคในหัวใจ เพราะด้วยนวัตกรรมนี้ของพระองค์ท่านตัวเมืองชุมพรจึงไม่ถูกน้ำท่วมอีกเลย ถ้านับจำนวนจำนวนทรัพย์สินที่เคยเสียหายต่อปีมหาศาลครับ

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ส่วนใหญ่ก็จะได้กับโรงเรียนเดิมเพราะเมื่อคำนวณแล้วยังขาดแคลนครู มีโรงเรียนเดียวที่ต้องโยกไปที่อื่นคือโรงเรียนบ้านทรายขาว เพราะครูพอดิเกณท์ ในอัตราจ้างชั่วคราวนี้ส่วนหนึ่งก็จะ เป็นพนักงานราชการซึ่งจะมีความมั่นคงสูงเกินกว่าลูกจ้างชั่วคราว สำหรับอัตราที่ถูกโยกไป สพฐ.มีนโยบายให้รับคนเก่าเพื่อรักษาสิทธิ์ต่อเนื่องที่เขาจะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมรอง/ผช. ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่ม มีการทบทวนงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เพื่อปรับระบบในปี ๒๕๔๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว และ สพฐ. ได้สั่งการให้

ดำเนินการ คงต้องปรับระบบใหม่ไปในครั้งนี้ การวิเคราะห์งานและแบ่งงานในกลุ่มต้องชัดเจน มี  
น้ำหนักเหมาะสมเป็นธรรมคุ้มค่าเงินเดือนที่หลงจ่าย จัดระบบป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม งานเหล่านี้อาจกระทบคนบ้างแต่ก็ต้องดำเนินการ อาจารย์ ดร.วิจิตร วรุตบาง  
กูร เคยสอนไว้ว่า ถ้าคนในหน่วยงานรักเรา ๑๐๐ % แปลว่างานเราละเอียดแล้ว ถ้าคนในหน่วยงานเกลียดเรา  
๑๐๐ % แปลว่าเราแย่แล้ว แต่ถ้าคนรักประมาณ ๖๐ – ๗๐ % งานกำลังดี จะถูกต้องเป็นจริงแค่ไหนก็ลองไป  
เปรียบเทียบดู สำหรับผมไม่คิดใจขอให้งานสำเร็จคนอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าทุกข์ก็พอใจ การบ่นๆว่าๆจึงเป็น  
เรื่องปกติถ้ายังคิดว่าเป็นลูกน้อง แต่ถ้าไม่สูงสิ่งไม่ดักเตือนไม่ด่าไม่บ่นอีกแล้วแปลว่าผมได้ จำหน่ายออก  
จากหน่วยความจำไปแล้ว ภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียก Delete การทำงานในองค์กรก็คล้ายครอบครัว ไม่มี  
ใครอยู่ค่าไฟต้องสอนงานและหาตัวตายตัวแทนไปตามกฎธรรมชาติ เปรียบเหมือนกอไผ่ มีทั้งลำที่แก่และ  
หน่อที่ออกใหม่ ต้นแก่ก็อยู่สูงลดหลั่นกันไปตามอายุ คนก็เลือกใช้ประโยชน์เอา จะทำวัสดุเรื่องใช้ก็ใช้  
ลำที่แก่เพราะเนื้อมันแข็ง จะนำไปเป็นอาหารก็เอาหน่อไปเพราะยังนุ่ม ธรรมชาติเป็นเช่นนี้ แต่คนได้เราก็ก  
ไปผูกเป็นภายิตเดือนใจไว้ว่า “อย่าให้หน่อแก่กว่าลำ” ภายิตเป็นความมงคลของภาษาไทยที่ครูเราควรจะ  
นำไปสอดแทรกในการสอนทุกรายวิชาเพราะล้วนกลั่นมาจากประสบการณ์ที่ยาวนานในวัฒนธรรมนั้น  
ๆ แต่เมื่อต่างวัฒนธรรมกันความเชื่อความคิดก็อาจแตกต่างกันไป เช่น คนไทยเชื่อว่า “ความสนิทเป็นญาติ  
อย่างยิ่ง” แต่ฝรั่งกลับสอนว่า “ความสนิทนำไปสู่การลามปาม” พิจารณาแล้วใช้ได้ทั้ง ๒ ทาง ปรับให้ตรงกับ  
นิสัยคนที่สมาคมด้วยจะเกิดผลดี

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเปิดกีฬา “พิชัยเกมส์” ของโรงเรียนวัดพิชัยยา  
ราม ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับท่านกำนันตำบลท่าช้างซึ่งสนใจการเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  
มาก ท่านนายก อบต.ท่าช้าง ที่ให้การสนับสนุนการศึกษามาตลอด การจัดกีฬามหาสนุกครั้งนี้ไม่มุ่งผลการ  
แข่งขันแต่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อระหว่างครูกับ  
ผู้ปกครอง การแสดงของนักเรียนก็น่ารักเดินกันไปร้องให้กันไปเป็นที่สนุกสนาน โดยเฉพาะนักเรียน ๒  
คนที่ทำตัวเสียด่าเหมือนไข่มุกไชยา ประกอบทำเชิดหนังตะลุง กลับไปเขตนั่งขบคิดเรื่องอาคารสวัสดิการที่  
สร้างไปแล้วกว่า ๖๐ % ผมอนุมัติงบเหลือจ่ายอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับดำเนินการในส่วนที่เหลืออยู่ เมื่อ  
วานสุรพงษ์บอกว่าถ้าได้ไม่กระดินดรungskประมาณ ๕๐ ต้นสามารถขอยทำเพดานได้สวย ผมมาตรวจดูว่าถ้า  
ผมจะขอไม้กระดินดรungskจากโรงเรียน (ที่สมัครใจ) โรงละ ๑ ต้นงานนี้น่าจะสำเร็จลุล่วง มีผู้เสนอให้ใช้  
เงินชดเชยสัมพันธ์มาสมทบผมดูแล้วเป็นเงินที่มีผู้ก่อการดีไว้ การที่เราจะไปเอาของเขามาใช้น่าจะเกิดเสียง  
บ่นตามมา จึงไม่รับมุขนี้ ถามช่างใหญ่ทั้งหลายที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างว่าที่เหลือจะให้มีผู้รับเหมาหรือจะ  
จัดทำเอง เขาตอบเสียงเดียวกันว่าขอทำเองจนเสร็จเพราะงานยากๆหมดแล้ว เหลือแต่งานในร่มขอเป็น  
ผลงานและมีมือของเขาส่วนๆไว้เป็นอนุสรณ์ ก็อนุมัติตามขอจะครับ

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑

๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เข้าไปประชุมผู้ปกครอง ม.ต้นของโรงเรียนศรีวิชัย โรงเรียนได้เชิญมาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีวิชัย ได้ชี้แจงกับผู้ปกครองหลายๆเรื่องที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่บรรยากาศระหว่างบ้านกับโรงเรียนเดี๋ยวนี้อันเปลี่ยนไป เช่น รองเท้านักเรียนหาย ผู้ปกครองก็ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งนายอำเภอให้ช่วยดู นายอำเภอก็มอบตำรวจมาถามหามาตรการแก้ไขของโรงเรียน ท่าน ผอ.ธรรมนิจ ชุ่มผล บอกว่าเรื่องรองเท้าหายเป็นมรดกโลกแก้ไขยาก มีทุกโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันไป สาเหตุอันแท้จริงของเรื่องเพราะห้องเรียนสะอาด นักเรียนถอดรองเท้าไว้หน้าห้อง โดยเฉพาะห้องสมุดเป็นจุดที่รองเท้าหายบ่อย วิธีแก้ไขก็ได้อย่างเสียอย่าง คือ ให้นักเรียนใส่รองเท้าไม่ต้องถอด ห้องเรียนอาจจะมีส่วนที่ต้องแก้ไขโดยการทำมาสะอาด วิธีนี้ง่ายที่สุด หรือหากมีการถอดรองเท้าก็ให้นักเรียนเตรียมถุงผ้าอีก ๑ ใบใส่รองเท้าหิ้วไว้กับตัว ก็จะเป็นภาระนำราคาถูๆ เสียอย่างหนึ่งเวลานักเรียนถอดรองเท้าสวมไว้แต่ถุงเท้าคือกลิ่นเหม็นอับๆ ก่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน ก็เลือกเอาเถอะครับจะใช้วิธีไหน ผมใช้เวลาเกือบ ๑ ชั่วโมงเพื่อเล่าสถานการณ์ต่างๆ ให้ฟังทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัวรบกวนให้ผู้ปกครองช่วยกันรับผิดชอบในการดูแลนักเรียน ภาคบ่ายไปพูดอีกหนึ่งรอบสำหรับผู้ปกครองของนักเรียน ม.ปลาย เนื้อหาก็คงต่างไปจากภาคเช้าที่ต้องเตรียมนักเรียนสู่ระดับอุดมศึกษา

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ มอบท่านรองฯวิมาน ดิทองกลาง เป็นประธานการประชุมจัดทำบัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ผมศึกษารายละเอียดการตั้งพนักงานราชการ และการเตรียมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุมัติการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครู พิจารณาหลักเกณฑ์การย้ายที่ ก.ค.ศ.เพิ่งวางหลักเกณฑ์ออกมาใหม่ การจัดคนลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บ่ายนั่งอ่านหนังสือร้องเรียน ๒ - ๓ ฉบับ หมู่นี้เรื่องเงินๆทองๆมีมาบ่อย เช่น การค้าประกันเงินกู้ แต่พอเรียกคู่กรณีมาสอบถามพร้อมกันเนื้อหาสาระแตกต่างไปจากที่ร้องเป็นหนังสือไปมากเหมือนกัน เรียกว่าร้องให้หนักไว้ก่อน หากไม่เรียกมาสอบถามอ่านจากเรื่องที่แต่งมาก็จะเกิดความรู้สึกว่าคนถูกร้องแยะเสียเหลือเกิน และที่หนักกว่านั้นสำนวนที่เขียนมาถึงผมทำราวกับว่าผมไปบังคับหรือชักจูงให้เขาไปสู้ไปคำกันก็มีปาน อยากให้เพราะลงบ้างก่อนคำก่อนลงลายมือให้คิดไว้ก่อนว่าถ้าเพื่อนเบี๊ยะจะทำอย่างไร คงไม่มีใครเอามิดเอาเป็นไปบังคับให้คำประกันหรือก ส่วนใหญ่ก็จะผลัดกันคำ

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามโปรแกรมเดิมได้เชิญ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาให้สัมภาษณ์ แต่ท่านติตราขการเร่งด่วนจึงต้องเลื่อนไปในโอกาสหน้า การประชุมจบลงก่อนเที่ยงเล็กน้อย บ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยตามงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน เล็ก งบประมาณ ฯลฯ ผมไปเดินดูช่างที่สร้างอาคารสวัสดิการ และเดินดูความเรียบร้อยของกลุ่มงานต่าง ๆ เดือนตุลาคมทุกปีข้าราชการบำนาญต้องมารายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ที่ต้นสังกัด สำนักงานเขตจึงได้ต้อนรับผู้อาวุโสค่อนข้างมาก หลายท่านดูยังแข็งแรงหน้าตาสดใส แต่หลายท่านต้องให้ลูกหลาน ประคับประคองมาส่ง ความจริงท่านจะเลือกไปรายงานตัวกับโรงเรียนใกล้บ้านก็ได้เพราะทางเขตได้มอบหมายให้โรงเรียนสามารถรับรายงานตัวได้ด้วย ตามดูแล้วลูกหลานบอกคุณครูไม่ยอมประสงค์จะมาที่เขต เพราะอยากพบหน้าเพื่อนฝูงบ้าง หลายรายก็นัดกันมา ก็เป็นความสุขในชีวิตนอกราชการ ผมบอกน้องๆ ให้ต้อนรับขับสู้ให้ดีเพราะเป็นแขกที่สำคัญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ วันนี้ทำหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่เรียกมาเท่าจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย เอาเข้าจริงเรามีตำแหน่งว่าง ๒๒ อัตรา แต่เรียกได้เพียง ๒๐ ราย เพราะกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีผู้สอบผ่านข้อเขียนเพียง ๖ คน จากที่เรามีอัตราว่าง ๘ อัตรา วันนี้กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษาไม่มาสอบอีก ๑ ราย จึงดำเนินการได้เพียง ๑๕ ราย ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกรายมีความรู้และประสบการณ์สูง พูดจาจะฉาน คำถามหนึ่งที่ผมจะถามคือช่วยวิพากษ์วิจารณ์การจัดสอบของ สพท.ชุมพรเขต ๑ ในครั้งนี้ เขาก็วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมา ทุกรายเชื่อว่าการสอบสุจริตและยุติธรรม หากใช้ระบบเส้นสายคิดว่าพวกเขาคงสอบไม่ได้ แต่ก็กลัวว่าทางเขตจะเปลี่ยนลำดับที่ตอนสอบสัมภาษณ์ แต่เมื่อเห็นเรียกมาเท่ากับตำแหน่งว่างจึงสบายใจ กรรมการอีก ๒ ท่านคือท่าน ผอ.สมบูรณ์ จากถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ และคุณกิตติวุฒิ พันธุ์ธร หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ หลังบรรจุแต่งตั้งจะอบรมครูรุ่นนี้ ๑๐ วันทำการเพื่อให้สามารถทำงานได้เลยเมื่อเปิดเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นวันประชาธิปไตย หากย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นิสิตนักศึกษาได้เอาเลือดเนื้อและชีวิตแลกกับประชาธิปไตย ยื้อแย่งจากรัฐบาลเผด็จการจนสำเร็จ ใครที่เกิดและโตทันยุคนั้นคงพอจำกันได้ ถึงวันนี้การปกครองประเทศอยู่ในระบบเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ก่อการหลายรายได้เข้ามาเป็นเสนาบดีบริหารบ้านเมือง ผลสัมฤทธิ์มีมากน้อยเพียงใดคนไทยต้องช่วยกันตอบนะครับ วันนี้มีงานธุรการให้ลงชื่อลงนามไม่มากนักไปดูช่างสร้างอาคารสวัสดิการ กำลังตีโครงคร่าวเพดาน เย็นไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวครูมนัสและครูอำภย์ ตัสโต ที่โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา พุธนี้งานแต่งลูกชาย ผอ.ณรงค์ นิตยา ที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้ามีประชุม ๒ รายการ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน (โปรแกรม SMIS) ครูต้องแบกเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปติดตั้งที่ห้องประชุมชั้น ๓ เพราะสำนักงานเขตไม่มีลิฟต์ชั้นของ ผมไปดูที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรเขาติดตั้งไว้แล้วค่อนข้างสะดวก คิดว่าหากสร้างอาคารสวัสดิการแล้วเสร็จ ก็จะหาหนทางติดตั้งลิฟต์ชั้นของชั้นชั้น ๓ สักตัวจะได้สะดวกเมื่อมีการประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยง ราคาเมื่อก่อนประมาณแสนกว่าบาท ผมกล่าวเปิดการประชุมและพูดคุยกับครูถึงความจำเป็นในการเรียนรู้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูเหล่านี้มีพื้นฐานที่ดีพอสมควร วิทยากรก็เป็นคนเก่งเดิมๆของพวกเราที่ผ่านการเป็นวิทยากรมาแล้วหลายรุ่น ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมจะออกแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาลองทำดู คนไหน Poor จะให้เข้าหลักสูตรพิเศษ เพราะเชื่อว่าท่านจะบริหารงานได้ดีหากมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดการประชุม SMIS แล้วจึงไปเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนกลยุทธ์ประจำปี ๒๕๔๘ ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าของเรื่อง ได้ให้นโยบาย กรอบงานทั้งของกระทรวง สพฐ. และของจังหวัด กระบวนการบริหารโครงการ โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจากไม่ยากบอกตัวเลขกับใคร เหมือนไปตลาดซื้อผักกาดหนึ่งกอ เขาถามว่าจะเอาไปทำอะไร บอกว่าจะไปเลี้ยงช้าง ก็ต้องเรียนชี้แจงกับพวกเราว่างบประมาณส่วนใหญ่ของเราถูกจัดลงโรงเรียนเป็นเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน(ซึ่งก็ไม่พอใช้จ่ายเหมือนกัน) ท่านผู้บริหารต้องกันส่วนหนึ่งไว้สำหรับพัฒนาบุคลากรร่วมกับสำนักงานเขต กล่าวคือ โรงเรียนออกค่าเดินทาง สำนักงานเขตออกค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ถ้าฟังจะให้สำนักงานเขตเหมาจ่ายทุกรายการสงสัยจะได้ไม่กี่โครงการ หรือเจ้าของโครงการอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการอบรมที่ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น คณะทำงานของกลุ่มงานต่างๆจะไปพิจารณากันเองแล้วนำรายละเอียดมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเที่ยงผมเดินทางไปค่ายอากาศกริยาดิวส์ หรือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างฝัน เป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนซึ่งไม่สามารถอยู่ในโรงเรียนปกติได้มาให้การศึกษารวมด้วยกระบวนการพิเศษ(สร้างภูมิคุ้มกัน)ระยะหนึ่ง จนแข็งแรงพอจึงให้กลับไปศึกษาในระบบโรงเรียนตามเดิม รุ่นนี้มีนักเรียนชายหญิงรวมกัน ๖๐ กว่าคนมาจากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากระบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO หกแสนบาท ครูผู้สอนได้จากครูประจำการ ครูชำนาญ ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การศึกษามีทั้งทเรียนปกติเหมือนโรงเรียนทั่วไป มีภาคสนามออกกำลังกาย มีการพัฒนาทางอารมณ์และสังคม ฝึกระเบียบวินัย ครูรุ่นนี้ว่านอนสอนง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ อาหารการกินจ้างแม่ครัวในระยะแรก ต่อมาก็แบ่งกลุ่มการทำ หลายคนตั้งคำถามว่าคุ้มค่าการลงทุนไหม ผมเองสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดก็ไม่เคยจะคิดติดลูกคิดรางแก้วว่าคุ้มไม่คุ้ม เพราะเห็นว่าเด็กเหล่านี้เป็นลูกหลานของเรา ต้องมีชีวิตอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้นานกว่าเรา มีอะไรที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงขึ้นจึงไม่

ลั้งเลที่จะเข้าไปอัฐมู เหมือนกับครูที่ไปช่วยสอนต้องสละเวลา ค่าโดยสารรถประจำทาง และความ สะดวกสบายอีกหลายอย่างเพราะเหตุผลทำนองเดียวกัน ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด ท่านเลขาธิการ คุณไอศูรย์ ภายยะวรรณ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่มนี้ และชักนำทีมงานไปบริจาค เสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็น ผมสอบถามนักเรียนในโครงการรายหนึ่งถึงความรู้สึกที่ออกจากโรงเรียนเดิม เขา บอกว่าเขาไม่มีคุณค่าสำหรับใครๆ ครอบครัวก็ยากจน การเรียนในชั้นเรียนก็ไม่ประสบความสำเร็จ คนที่จะ มาคบหากับเขาก็มีน้อยและมีปัญหาเหมือนกัน จึงตัดสินใจไม่ไปโรงเรียน พอมาเข้าโครงการนี้ใหม่ๆ ก็ รู้สึกว่าถูกจับ แต่เมื่อมาอยู่นานวันมีเพื่อน มีครูที่เข้าใจปัญหา ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าต่อสังคมและอยากทำ ประโยชน์ให้สังคม อยากเรียนให้สูงเพื่อออกไปทำงานช่วยครอบครัวและน้องๆ คุณครูซึ่งเป็นตำรวจ ตระเวนชายแดนบอกว่ามีนักเรียนหลายรายที่มาจากครอบครัวฐานะดี มีเครื่องฟังเพลง MP3 ราคาหลายพัน บาทใช้ แต่ก็ประสบปัญหาจนต้องมาเข้าโรงเรียนสร้างฝัน ในรุ่นก่อนก็มีเด็กลักษณะนี้เหมือนกัน อาจารย์สุ จิน บุญเพ็ญ ผอ.โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา บิดาแห่งโรงเรียนสร้างฝันบอกว่า เด็กพวกนี้สำคัญความ ร่ำรวย สรุปแล้วสังคม โรงเรียนต้องอัฐมูเยาวชนของเราโดยไม่เลือกยกคิมิจน เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปถึงฉา ปนสถานวัดสามแก้ว เพื่อเป็นประธานฉาปนกิจศพคุณแม่ของคุณนิวัฒน์ สังข์มรรทร นักพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๗ ว. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื่อง เงินทอง ของมีค่า ร่วมกับ สำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมกราดอรินน์ พบว่ามีเพื่อนครู หลายรายมาแล้วต้องกลับเพราะโรงเรียนไม่ส่งรายชื่อมาให้เขต เอกสารการอบรมและงบประมาณซึ่ง กลด. เป็นเจ้าภาพจึงไม่พอ ต้องรอไปรุ่นหน้า ผมเล่าให้ฟังโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันภายใต้ หัวข้อ “เงินทองของมีค่า” เช่น **Concepts ความเข้าใจด้านการเงิน**

**บทบาทและหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ** รู้จักและเข้าใจทางเลือกต่าง ๆ เงินสด บัตรเครดิต บัตรเด บิต สินเชื่อ ฯ **ความสามารถด้านการเงิน** รอบรู้ เฉลียวฉลาด แก้ปัญหาได้ รู้จักลำดับความสำคัญของ ทางเลือกต่าง ๆ สามารถตัดสินใจ บริหารการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม **ความรับผิดชอบ ทางการเงิน** รับผิดชอบต่อการใช้จ่าย บริหารทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างเหมาะสม **คุ่มค่า มี จริยธรรม** รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เข้าใจผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม **การบริหารและจัดการการเงิน** รู้จักจัดสรรทรัพยากรอย่าง เหมาะสม วิเคราะห์ กลั่นกรอง เปรียบเทียบ เข้าใจผลกระทบ ผลตอบแทนของทุกทางเลือก ที่เหลือก็ให้ ฟังจากวิทยากรเอาเอง เปิดประชุมเสร็จเดินทางไปที่แขวงการทางชุมพร เพื่อลงนามในเอกสารรับเงิน เวนคืนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจากการขยายผิวจราจรของโรงเรียนวัดพิชัยาราม ที่เลขาธิการ กพฐ.มอบอำนาจ มาให้ นัฒท่านผอ.อำนวยการ จันท์เกิด ผอ.สถานศึกษามาช่วยอ่านรายละเอียดก่อนลงลายมือชื่อ ป้าย ทำงานธุรการปกติ

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เข้าประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปภาพรวมของเขตว่าลงทุนลงแรงไปแล้วบังเกิดผลดีผลร้ายอย่างไร



ข้าง จะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ กลุ่มงานต่างๆคงต้องไปสรุปผลการบริหารโครงการมาให้กลุ่มนโยบายและแผนสังเคราะห์ บ่ายประชุมข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ทั้งหมด เพราะเป็นช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่การแจ้งนโยบายในอนาคต การพูดความหลังทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวควรกระทำในเดือนนี้ ที่สำคัญที่สุด ข่าวลือและลือขยชยความเอาเองในเรื่องการจัดกรอบอัตรากำลังอาจไปไกลกว่าความเป็นจริงมากหากไม่ได้ชี้แจง เพราะ ก.ค.ศ. ได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังให้เขตพื้นที่จัดคนลงกรอบ หลายคนประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ที่คิดว่าสบายกว่าและก้าวหน้ากว่า เรื่องจริงก็คือยังไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้เหมือนเดิม กลุ่มการเงินก็ต้องลงอำนาจการ แต่การทำงาน ผอ.สพท.สามารถให้ไปปฏิบัติงานในกลุ่มต่างๆได้ คนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านการเงินและพัสดุควรอย่างยิ่งที่จะภูมิใจว่าผู้บังคับบัญชาไว้วางใจจึงให้ทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญของชีวิตราชการ อนิสงค์ผลบุญคงจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน ท่านรองฯ และท่านผู้ช่วยฯ ได้ชี้แจงในงานที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วน บรรยากาศหลังประชุมค่อนข้างจะดีขึ้นทุกคนโล่งใจ ส่วนจะให้เครือข่ายใหม่อย่างไรจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เข้าเป็นประธานการประชุมจัดสรรพนักงานราชการให้กับโรงเรียนในสังกัด กรรมการจะพิจารณาปริมาณงานของโรงเรียนเป็นหลัก รวมทั้งการจัดสรรค่าจ้างชั่วคราวให้โรงเรียนอีก ๑๒ อัตรา บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระสำคัญคือการอนุมัติบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑๕ อัตรา และอนุมัติในหลักการให้สำนักงานเขตฯเรียกบุคคลมาสอบสัมภาษณ์เมื่อมีตำแหน่งว่างและให้ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตลงนามประกาศผลการสอบแข่งขันได้ ส่วนอัตราครูภาษาอังกฤษที่ว่าง ๒ อัตราเพราะมีผู้สอบแข่งขันได้ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ มีมติให้ใช้บัญชีสอบแข่งขันของเขตใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ครูไปช่วยราชการในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ราชการอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับการย้ายของผู้บริหารและครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อศึกษาและเพิ่มเติมระเบียบของ ก.ค.ศ. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาจึงใช้บังคับและจะพิจารณาเรื่องย้ายต่อไป รวมถึงการคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาและรอง ผอ.สถานศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ฝนตกหนักมาทั้งคืน ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยายกน้ำจะท่วมชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุงก็วิตกกังวลเหมือนกัน ดีหน่อยเพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน เข้าเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ที่จะต้องอบรมเข้ม ๑๐ วันทำการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมคาดหวังว่าทุกคนจะสามารถทำงานได้ด้วยความมั่นใจ เพราะเราจะให้ทั้งความรู้ ทักษะ ทศนคติและบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อวิชาชีพครู เขาควรจะเป็นครูที่กล้าและร่าเริง ไม่จ้องเหมือนแมวป่วย หรือแข็งกระด้างหยิ่งโสจนเกินการ วิทยากรล้วนคัดสรรมาจากคนเก่งและคนดีในเขตพื้นที่ ผลออกมาจะสมราคาคุยของผมหรือเปล่านั้นคงต้องตามไปดูในอนาคตนะครับ

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่อยู่สำนักงาน เพราะมีราชการประชุมสัมมนา ๑ เรื่อง และลาพักผ่อน ผสมโรงเข้าไป รวมแล้วก็ได้กลับบ้านหลายวัน ปล่อยภาระงานให้ท่านรอง ผอ.สพท.และท่าน ผช. ผอ.สพท. ว่าราชการไป นักทฤษฎีทางการบริหารบอกว่า แม้เราจะมีความสุขที่จะอยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานมากกว่า ครอบร้อนเร่ไปทีอื่น แต่ควรรู้จักเร่งเสียบ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้ไม่มีเรา องค์กรก็ยังคงอยู่และเดินไปได้ เพราะความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับทุกองค์ประกอบ ไม่ใช่ **Boss** เพียงคนเดียว และบนเก้าอี้ก็ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจนไม่อาจลุกขึ้นได้ เพราะเกรงคนอื่นจะพบเห็น ได้ ใช้เวลาในวันหยุดซ่อมแซมและประดิษฐ์ประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับแขวนหม้อข้าวหม้อแกง แบบง่ายๆ เพราะมีเศษวัสดุและเครื่องมือพอจะลงมือทำด้วยตัวเองได้ บางวันก็ขับรถไปเยี่ยมชมญาติโกโหติกาที่ชลบุรี และส่งลูกไปเรียนพิเศษแถวงามวงศ์วาน เป็นต้น แต่ก็คอยฟังข่าวรายงานอากาศและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเป็นระยะจากผู้บริหารที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมและพวกเราในสำนักงานเขต

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ออกจากบ้านเวลา ๐๕.๐๐ น. ไปโรงแรมเอสดีเอเวนิว โกลด์ ขนส่งสายได้ เพราะท่าน ผอ.สพท.สตุล คุณคณิง ย้อยเสรีรัฐสุด นัดหมายไว้เมื่อเย็นวานว่าจะไปทานกาแฟ และอาหารเช้าที่สมุทรสาคร ผมจอดรถไว้ที่โรงแรมอาศัยรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นพรรคพวกท่าน ผอ.คณิง ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการห้องเย็นขนาดใหญ่อยู่ที่สตุล รวมทีมได้ ๓ คน คุยกันเพลินจนต้องอ้อมไปทางสายเก่า แทนที่จะเป็นถนนพระราม ๒ ถึงสมุทรสาครป่าเข้าไป ๑ โมงเช้ากว่าแล้ว เยี่ยมควาระและทานกาแฟบ้านท่าน ส.ส.อุดม ไกรวัตินุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับคุณพ่อซึ่งเป็นอดีต ส.ส.สมุทรสาครหลายสมัย คนมหาชัยเรียกท่านว่าเฮียหม้อจันติดปาก เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองสูง เสรีจรรยาภิกับท่านเลขานุการ พวกเราไปชมสะพานปลา ๒ – ๓ แห่ง แล้วแวะทานข้าวร้านเจ้าเก่าฝั่งท่าลอม มีทั้งขาหมู ไส้หมู ห่านพะโล้ ปลาผัดน้ำ ฯลฯ ทุกอย่างอร่อยสมราคา กลับถึงโรงแรมเกือบเที่ยง ลงทะเบียนเข้าพักเพราะพรุ่งนี้มีประชุมสัมมนา เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่าน ส.ส.วิทยา ทรงคำ จากเชียงใหม่โทร.มานัดหมายว่าท่าน ส.ส.สมบุรณ์ ไพรวัลย์ จากแม่ฮ่องสอน จะเลี้ยงขอบคุณผม ที่ให้พรรคพวก(ผอ.สรยุทธ์ หนูแก้ว ผอ.สมใจ บุญเรืองขาว ฯลฯ)ต้อนรับขับสู้เขาอย่างดี เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่พัทลุง เหตุเพราะส.ส.สมบุรณ์ พาลูกสาวไปแข่งยิมนาสติกของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ปีนี้พัทลุงเป็นเจ้าภาพ ผมไปรับที่คอนโดมิเนียมแถววิภาวดี ๒๒ อาหารเย็นมื้อนี้เราเริ่มกันเป็นโต๊ะแรกของร้านหัวปลาหม้อไฟ ปากซอยลาดพร้าว ๒๔ พวกเราจะนั่งโต๊ะบนทางเท้าเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นสิงห์ห้อมควัน ยกเว้นผมนั่งดื่มแต่น้ำเย็น ผอ.คณิง ย้อยเสรีรัฐสุด มาสมทบภายหลัง ท่าน ส.ส.สมบุรณ์ ไพรวัลย์ บอกว่าไม่เคยไปได้ไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตคนได้อัธยาศัยดีมารู้สึกประทับใจกันทั้งครอบครัว ทุกคนให้เกียรติท่าน รวมทั้ง ส.ส.พัทลุง คุณสุพัฒน์ ธรรม

เพชร อาหารที่ชอบมากคือสะตอกินทุกมื้อ แม่บ้านชอบแกงเหลือง จบจากร้านหัวปลาหม้อไฟผมขับรถพาพรรคพวกท่องเที่ยวกลางสายฝนพรำๆจนค่อนข้างเย็นจึงแยกย้ายกันกลับที่พัก

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีการประชุม โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียนและโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ของ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นเจ้าภาพ มีท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธาน ท่านได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนในพื้นที่อย่างมากว่าพัฒนาไปเร็วกว่าที่คิด หมอชยงยุทธ และอาจารย์สุจินดา จันทวรรณ ได้บรรยายแนวคิดเชิงระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา รองเลขาธิการ กพฐ. ท่านอารีรัตน์ วัฒนสิน บรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทิศทางที่ควรจะเป็น จะเล่าให้ละเอียดก็คงจะยืดยาว แต่ถ้าท่านใดเคยเข้าโครงการหรือเคยอบรมเรื่อง **ToPSTAR** ก็ขอบอกว่าคือเรื่องเดียวกันนั่นเอง สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้ก็จะแจ่มแจ้งว่าตัวย่อ ToPSTAR มาจากทฤษฎีการพัฒนาเชิงระบบ ๖ องค์ประกอบ คือ **Thinking**

**over Planning System Team Assessment and Reflection** รายละเอียดท่านหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ คุณกิตติวุฒิ พันธุ์ธรร จะซ้ำของกว่าผม คิดต่อสอบถามกันได้โดยตรง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เข้าไปกระทรวงศึกษาธิการแวะประสานราชการกับพรรคพวกตามประสานอกเข้ากรุง ผอ.สมชาย คุณวุฒิ เข้ามาประชุมอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาของภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาล ผมนัดหมายว่าเที่ยงจะไปรับประทานอาหารด้วยกัน เที่ยงผมไปรับ ศ.ส.วิทยา ทรงคำ ที่สภาแล้วมาแวะรับ ผอ.สมชาย คุณวุฒิ ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ไปทานข้าวร้านอาหารอีสานริมคลองผดุงกรุงเกษม คุยกันไปกินกันไปจนอึกหน้าสำราญจึงแยกย้ายกัน ท่าน ผอ.สมชาย ต้องขับรถกลับชุมพร ผมไปส่ง ศ.ส.วิทยาที่สนามบินดอนเมือง ก่อนลงรถ ศ.ส.วิทยา มอบสายข้อมือเฉลิมพระเกียรติเรารักพระเจ้าอยู่หัวให้ ๑ เส้น หมายเลข ๕๒๐๓๖๐ สายข้อมือนี้นี้สร้างขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อหารายได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผมอ่านพระราชดำรัส “ข้อคิดในการดำเนินชีวิต” ซึ่งพิมพ์แนบมาในกล่องรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงฝากถ่ายทอดให้พวกเรานำไปคิด และหากปฏิบัติได้คงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแน่นอน

๑. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจจะเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

๒. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเรามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาพุ่งไปตามสบาย

๓. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั้น

๔. หัดทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

๕. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว อะไรๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ที่แรกหรอก

๖. ใช้เวลาน้อยในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งถูก
  ๗. เราไม่ได้ต่อสู้กับ “คนโหดร้าย” แต่เราสู้กับ “ความโหดร้าย” ในตัวคน
  ๘. คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ
  ๙. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน
  ๑๐. เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด
  ๑๑. ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเข้าไป
  ๑๒. อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีคนมาถามเราว่า “เป็นอย่างไบบ้างตอนนี้” ก็บอกไปเลยว่า “สบายมาก”
  ๑๓. อย่าพูดว่า มีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่เรามี มันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับหลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิลแอนเจโล , แมซีแทรชา , ลิโอนาโด ดา วินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน, หรือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขามีนั่นเอง
  ๑๔. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจสิ่งที่ทำไปแล้ว
  ๑๕. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น
  ๑๖. จริงจังและเกี่ยวพันต่อตัวเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น
  ๑๗. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น
  ๑๘. ให้ความสำคัญต่อแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงก่องยอสักปานใด
  ๑๙. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนยาว”
- วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ วันนี้ขับรถสำรวจตลาดเพื่อดูราคาสินค้า ดูอย่างเดียวมด ปัญญาจะซื้อหาเพราะแพงมาก ก็ห้างใหญ่ใกล้บ้านนั่นแหละ บิ๊กซี โฮมโปร โลตัส คาร์ฟูร์ ผมชอบดูเครื่องมือช่าง เช่น สว่าน กบไฟฟ้า เลื่อย เป็นที่น่าสังเกตขณะนี้สินค้าจากจีนเข้ามามากคุณภาพลดลงตามราคา เช่น ของฝรั่งจำหน่าย ๖๐๐๐ บาท ของจีน ๑๕๐๐ บาท สินค้าบางตัวก็น่าซื้อ เช่น ถ้วยชาม แต่ถ้าเป็นเครื่องไฟฟ้ายังทำใจยากอยู่ แวะเข้าร้านขายของเก่าบนถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก มีของโบราณจำหน่ายจำนวนมาก เช่น ตะเกียงเจ้าพายุโบราณ ราคาประมาณ ๒๐๐๐ บาท โต๊ะเครื่องแป้งแบบนั่งกับพื้น ๖๐๐๐ บาท-๘๐๐๐ บาท กระจกตักน้ำแบบไม้ ๑๕๐๐ บาท ทะนานทองเหลือง ๓๕๐ บาท โองลัยโบราณแต่ไม่ใช่ลายมังกรมีหลายลูกแต่มีเจ้าของจองไว้แล้ว มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้สึกอยากดูในตอนนี้คือ พระเครื่อง อาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ที่จะไปนั่งส่องดูเนื้อดูว่าเหมือนเขียน หรือเรายังไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ แต่เพื่อนผมบางรายชอบเอามากๆ ชอบสะสมพระเครื่อง เห็นของเพื่อนก็ไม่ได้ขอทันที ฟังข่าวกรมอุตุพยากรณ์บอกว่าฝนฟ้าที่ชุมพรจะหนักในวันสองวันนี้อีก เอาเป็นว่าฝนจะตกแดดจะออก วันอาทิตย์จะลงมาชุมพรเพื่อทำงานตามปกติครับ

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ กลับมาทำงานที่เขตตามปกติ มีแฟ้มเอกสารที่ท่านรองฯ ได้ปฏิบัติราชการแทนไปแล้วเสนอมาเพื่อทราบหลายเรื่อง มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาทั้งที่ร้องไปหน่วยเหนือว่าเขตทำไมไม่ให้วิชาเอกที่ผู้ร้องจบมาสอบบรรจุครู หรือทำไมใช้ใบเสร็จไปรษณีย์แสดงต่อกรรมการคุมสอบแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เป็นต้น ผมให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียดเพื่อชี้แจงหน่วยเหนือ เพราะการดำเนินการทุกขั้นทุกตอนมีหลักฐานชัดเจน สามารถให้คำตอบและตรวจสอบได้ ที่แปลกว่าวันนี้มีหนังสือร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาฉบับหนึ่ง ร้องเรียนว่าฝรั่งที่จ้างมาสอนอาจจะใช้วุฒิปลอมให้ตรวจสอบหน่อย ไม่อย่างนั้นจะร้องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผมใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงต้องพิมพ์เข้าโปรแกรมแปลภาษาในNotebookช่วยได้มาก เทียงไปทานข้าวกับครูผู้ช่วยที่เข้าปฐมนิเทศ ๑๐ วันทำการวันนี้เป็นวันสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.ผมไปปิดการปฐมนิเทศ บอกเขาให้รับทราบว่าเขาเป็นคนสำคัญ เป็นที่คาดหวังของลูกศิษย์ เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง จึงนำมาเข้าหลักสูตรเร่งรัดให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน และไม่ว่าแต่ละคนมาจากฐานะครอบครัวอย่างไรอยากให้ยื่นหยัดและครองชีพอยู่ให้ได้จากเงินเดือนตัวเอง ไม่บงกชกรเข้าสู่วงโคจรหนี้สินจนยากจะถอนตัว สรุปแล้วหวังไปทุกเรื่องทุกราว

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๒ หลายโรงเรียนโทร.มาบอกว่าเดือดร้อนจากการขาดครู อัตราจ้างก็ถูกตัด จึงขอเรียนว่าลูกจ้างชั่วคราวส่วนหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับอนุมัติจาก กพร.ให้แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ของชุมพร เขต ๑ ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนอัตราจ้างชั่วคราวที่เหลือได้อาศัยข้อมูลครูนักเรียนจัดสรร จำนวนจึงอาจไม่ตรงกับปีที่ผ่านมาและอัตราจ้างเหล่านี้ กพร.กำหนดให้เป็นกรอบพนักงานราชการ จะต้องสรรหาใหม่ตามเกณฑ์ที่ กพร.กำหนด ไม่สามารถหยิบคนเดิมขึ้นแต่งตั้งได้ทันทีเหมือนรายที่ กพร.อนุมัติมาแล้ว การสรรหา สพฐ.มอบมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ส่วนการแต่งตั้งมอบให้โรงเรียน หากไม่คิดขัดด้วยข้อระเบียบผมไม่มีความประสงค์จะให้เขตดำเนินการเองเลย อยากให้โรงเรียนไปจัดการกันเอาเอง เพราะการสรรหาย่อมมีคนสอบได้น้อยกว่าคนสอบตก ในวิถีชีวิตการทำงานของผมไม่มีนอกมีในกับใคร ไม่เรียกไม่รับประโยชน์ใดๆอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งก็ไม่วายจะมีผู้สงสัยและกล่าวหาให้เสียหาย และเจ็บใจเล่น ถามว่าถ้าไม่จำเป็นจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจฟรีๆทำไม นั่งดูไม่ดีกว่าหรือ ที่ทำอยู่เพราะไม่สามารถจะปิดความรับผิดชอบไปให้โรงเรียนได้ แต่ก็ตั้งใจให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กรรมการออกข้อสอบก็ให้ครูเป็นผู้ออก กรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ให้โรงเรียนดำเนินการ ท่านจะได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบเต็มที่ ในระบบการตรวจสอบปัจจุบันไม่มีใครจะหมกเม็ดอะไรได้อีกแล้ว ผมรับราชการมา ๓๐ ปีจะ

ออกไปทำอะไรทำนาหรือทำสวนปาล์มคงไม่ไหวแล้ว ใครแรงดีคิดจะเอาตำแหน่งหน้าที่ตัวเองเป็นเดิมพัน  
สังเวศตำแหน่งพนักงานราชการก็เชิญกันตามสบาย

วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วันนี้ต้องไปบันทึกเทปโทรทัศน์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
ชุมพร ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ สุราษฎร์ธานี เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมหาราช ผมบันทึกเทปโทรทัศน์กับทีมชุมพรมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว หัวหน้า  
ส่วนราชการหลายท่านสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพราะมีการโยกย้ายสลับเปลี่ยน รวมถึงท่านผู้ว่าราชการ  
จังหวัดชุมพรด้วย มีผมคืออยู่นานกว่าเขา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงใหม่ไม่ค่อยได้เดินทางลง  
ใต้เหมือนเก่า เดิมต้องไปประชุมที่เขตการศึกษาที่สงขลา สมัยนี้ส่วนใหญ่ประชุมที่กรุงเทพฯ การเดินทาง  
ผมจะขับรถยนต์ไปเอง ไม่ค่อยใช้บริการเครื่องบิน จึงไม่ได้ไปสุราษฎร์ธานีนานแล้ว แต่ดูบ้านคูเมืองเขา  
แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก แถวสวนโมกข์ก็มีไข่เค็มขายทั้งสองฟากถนน แวะทานข้าวเที่ยงที่  
ร้านจอมจักร บรรยากาศก็เดิมๆ วันนี้น้ำในแม่น้ำมากและขุ่นไปหน่อย คงเป็นเพราะฝนตกหนักข้างบน  
เขา อาหารจานเด็ดของร้านนี้คือไก่ต้มน้ำปลา ไข่ไก่บ้านใส่สมุนไพรหอมอร่อย เนื้อนุ่ม วันนี้โชคดีได้กิน  
ปลาเม็งซึ่งหากินได้ยาก ไปแวะดูสินค้าที่โลตัสสาขาสุราษฎร์ธานีเพื่อรอเวลานัดหมาย เสร็จภารกิจกลับ  
ถึงสำนักงานประมาณ ๑๗ นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบและความ  
มั่นคงจังหวัด ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้อง  
ประชุมเกาะเสม็ด ชั้น ๔ ศูนย์ราชการ เวลาไปประชุมเดี๋ยวนี้ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย ๒๐ นาที เพราะต้องเดิน  
ขึ้นบันได แวะจอดเป็นระยะๆตามสังขาร แต่ก็ดีได้ทดสอบสมรรถภาพตัวเองเดือนละครั้ง ท่านผู้ว่า  
ราชการจังหวัดได้ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการงานเข้า  
ด้วยกัน สุดท้ายก่อนปิดประชุมท่านรองฯพิณิจ เจริญพานิช นำพระรูปจำลองพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม  
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่บรรจุกล่องกำมะหยี่สวยงามมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ  
เข้าไปบูชาหรือเป็นของฝากผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสปีใหม่ จังหวัดลดราคาให้เป็นพิเศษ พระรูป  
ขนาด ๑๒ นิ้ว จำหน่าย ๑,๑๘๘ บาท พระรูปขนาด ๑๘ นิ้วจำหน่าย ๒,๔๘๘ บาท เชิญอุดหนุนกันได้ที่ท่า  
การปกครองจังหวัด ศูนย์ราชการครับ

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมผู้บริหารสำนักงานเขต ได้ปรึกษาหารือข้อ  
ราชการกันตามปกติเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อนเที่ยงนิสิตปริญญาเอกจาก  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลไปทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เวลาพูดคุยและบันทึกเทปกันชั่วโมงกว่า บ่าย ดร.ประวิทย์ ทองศรี  
นุ่น อดีตประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย อดีต สสร. โทรศัพทมา  
หาหรือเรื่องความเคลื่อนไหวของครูกรณีถ่ายโอนการศึกษาให้อปท. ฟังว่าจะประชุมกันวันที่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมเล่าสถานการณ์ให้ฟัง ประรภกันว่าการต่อสู้อันยาวนานของครูเหมือนการ  
เดินทางที่ไม่รู้จักจบสิ้น ก่อนปี ๒๕๒๑ พวกเราครูประชาธิปไตยได้ผนึกกำลังกันต่อสู้หลุดพ้นจากอำนาจ

มหาดไทย มาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นการเรียกศักดิ์ศรีของความเป็นครูกลับคืนมาได้ ภาพในอดีตยังติดตาตรึงใจผมอยู่ตลอดเวลา ผมอายุเพิ่ง ๒๐ ต้นๆ สุดท้องน้องเพื่อนในกลุ่ม มี ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น เป็นพี่ใหญ่ ในทีมงานเท่าที่จำชื่อได้มีอาจารย์สมศักดิ์ พงศ์พูนลาก จากอยุธยา อาจารย์นิพนธ์ ชื่นดา ยโสธร อาจารย์วิจิตร ชำนาญดี ปทุมธานี อาจารย์สินาท ภูคำมี นนทบุรี อาจารย์สุชน ชาติเครือ ชัยภูมิ อาจารย์ไทรภพ เมะระสี ขอนแก่น อาจารย์วีรศักดิ์ เรียบร้อย จากตรัง อาจารย์สมชาย วงศ์เวช อุทัยธานี อาจารย์ขจิตร์ ชัยนิคม อุตรธานี อาจารย์อุสาศี พาสกุล ขอนแก่น อาจารย์สุวิทย์ โยทองยศ จากเลย อาจารย์ปริดา บุญเพลิง ขอนแก่น ฯลฯ หลายท่านเสียชีวิตไปแล้ว หลายท่านเกษียณ มีบางท่านยังมีบทบาททางการเมืองในระดับสูง ห้อง ๒๐๒ หอพักครูสภาคือกองบัญชาการใหญ่ของพวกเรา กว่าจะเป็น สปช.ได้เลือดตาแทบกระเด็น จากวันนั้นถึงวันนี้เพียง ๒๕ ปี วงจรย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง การต่อสู้ของครูทุกยุคทุกสมัยเป้าหมายปลายทางเราต้องการเพียงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเหมือนข้าราชการทั่วไปเท่านั้น เพราะอย่างอื่นเราไม่มีไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ ฐานะ ชื่อเสียง ฯลฯ แต่ศึกครั้งนี้แนวรบอาจเปลี่ยนไป เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ที่เหมือนเดิมคือพวกเราชาวครูที่แห่ละครับ ขอเป็นกำลังใจ และเคารพในการตัดสินใจของทุกท่านทั้งที่ประสงค์จะโอนและไม่ประสงค์จะโอน เอ็ดในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่เอ็ด ขอให้โชคดี

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าพิจารณาเอกสารในแฟ้มงานต่างๆเพื่อรับทราบ เพราะงานทั่วไปของสำนักงานเขต รองผู้อำนวยการฯ ผู้ได้รับมอบอำนาจจะตัดสินใจสั่งการไป เมื่อดำเนินการแล้วจะรายงานให้ผมทราบว่าปฏิบัติราชการแทนเรื่องใดไปบ้าง เพื่อรับทราบรับรู้ให้ตรงกัน ไม่ตอบไปคนละทิศละทาง walking around ไปกลุ่มงานต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียนประจำวัน เห็นเรียบร้อยดี ท่านรองฯปรีชา บัวกิ่ง ลาป่วยเพราะเกิดอุบัติเหตุดวงตาเจ็บ ผอ.โรงเรียนชุมพรปัญญาคุณ ท่านใหม่มาเยี่ยม ย้ายมาจากปราจีนบุรี ผมเรียนท่านว่าหากมีข้อราชการหรือจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่พวกเรายินดีสนับสนุน โรงเรียนชุมพรปัญญาคุณ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่สังกัด สพฐ. เหมือนกัน บ่ายไปดูอาคารสวัสดิการที่หยุดพักงานไปหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์นี้ไปรื้อย้ายอาคารเรียนเรียนอาคารประกอบจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัตถุประสงค์มาเลือกไม้เพื่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตั้งแต่เช้าตรู่ไปตักบาตรในตลาดชุมพร ไปสายพระกลับวัดแล้ว ต้องตามไปใส่ที่วัดชุมพรรังสรรค์ ปีนี้ตั้งใจว่าจะทำบุญง่ายๆแบบไม่เจาะจงพระ ถือเอารูปแรกที่พบเป็น สำคัญ วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนผันไปรวดเร็ว ผลอ่อนโยนปีนี้ป่าเข้าไป ๔ รอบแล้วอนิจจังอนิจจา สังขาร ปีนี้บ่อยๆในสำนักงานให้ความรักความเมตตาระลึกถึงมาอวยพรกันมาก รวมทั้งผู้บริหารบางท่าน พอจะทำให้คนแก่มักกำลังใจไปได้อีกหน่อย บ่ายมีการเลี้ยงน้ำชาเลี้ยง cake กันพอเป็นพิธี ผมติดตาม สถานการณ์การประท้วงของครูที่ทำเนียบตลอดเวลา ทราบว่าฝนตกหนักสุดท้ายขบวนก็เคลื่อนมาปักหลักที่ ครูสภาและสลายไปในที่สุด มติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในวันนี้ยังฟังได้ไม่ชัดเจนนัก ได้แต่ตามข่าวจาก โทรทัศน์และInternet เย็นสมาชิกที่คุ้นเคยชวนไปทาวข้าวที่ริเวอร์ไซด์ นั่งคุยกันสารพัดเรื่องจนเที่ยงคืนจึง แยกย้ายกันกลับ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้ามีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนที่ห้องประชุม สำนักงานเขต มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้คือคุณบุญชอบ เพ็ญสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภครังสิตชุมพร ผมให้กลุ่มงานต่างๆแจ้งข้อราชการจนจบ มีการอภิปรายกันหลายเรื่อง เช่น การโอน การศึกษาไป อปท. การปฏิบัติงานของโรงเรียนและเขต วันนี้การประชุมเลยไปถึงเวลา ๑๑ นาฬิกาจึงเลิก ประชุม แต่ผู้บริหารหลายท่านบอกว่าคุ้มจริงๆดีกว่านั่งฟังฝ่ายเดียว สักคำหนึ่งผมมีความเครียดในสมอง พอสมควรในหลายๆปัญหา เช่น การเปิดสอบคัดสรรพนักงานราชการ การร้องเรียนระหว่างประชาชนกับ ผู้บริหาร ความขัดแย้งระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน การร้องเรียนกล่าวหาครูทราชนักเรียน การร้องเรียน ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ทุกปัญหาจะแก้ไขได้ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง และ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา การร่วมมือกันแก้ปัญหาลงมือช่วยให้อาจารย์ ลงและองค์กรเดินหน้าไปได้ ตรงข้ามหากผู้บริหารมองข้ามความปลอดภัยไม่สนใจสันตยาณเดือนกัยจาก ผู้บังคับบัญชา แปลว่าท่านนำพาตัวเองเข้าสู่ Killing Field แล้วโดยไม่รู้ตัว เหมาะเจ็ดดง นักปฏิวัติชาวจีน ได้เขียนปรัชญาฉันทวิสัยที่น่าสนใจ การแยกมิตรแยกศัตรูมีผลโดยตรงต่อการแพ้ชนะในการ รบ แปลว่าในภาวะการต่อสู้เราต้องเรียนรู้และวิเคราะห์ให้ได้ว่าคนไหนเป็นมิตร คนไหนเป็น ศัตรู การปฏิบัติต่อมิตรและการปฏิบัติต่อศัตรูย่อมแตกต่างกัน ความขัดแย้งระหว่างมิตรแก้ได้ด้วยแยกแยะ ถูกผิด ความขัดแย้งระหว่างศัตรูแก้ได้ด้วยกำลัง(หมา-ใช้ว่าด้วยปากกระบอกปืน) หากเราไม่แยกแยะเรา อาจจะเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูโอกาสที่จะชนะย่อมริบหรี่ ตรงข้ามหากฉลาดพออาจเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรได้สิ่งนี้ ย่อมประเสริฐ การต่อสู้ก็คงยุติ สันติสุขก็จะกลับคืนมา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมห่างเหินโรงเรียนไปนานเกิดความคิดถึงเข้าจึงชวน สน. คณิงนิจ ช้อยพจน์ คุณสมุณษา เชื้อบ่อคา หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน คุณวิภารัตน์ กราว หนึ่ง ประชาสัมพันธ์ ออกเยี่ยมโรงเรียนกัน โรงเรียนแรกที่ไปวันนี้คือโรงเรียนบ้านงาช้าง ท่าน ผอ. บรรจง ศรีสุวรรณ กำลังด้อนนักเรียนที่กำลังล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เป็นที่ครื้นเครง เพราะวันนี้ครูอัตราจ้าง แต่งงาน ครูไปช่วยงานกันหมดปล่อย ผอ.โรงเรียนเป็น ผดด.(ผู้ดูแลเด็ก) นักเรียนที่นี้ไม่กลัวคนช่างซักช่าง ถาม ขอผมถ่ายภาพร่วมกันหลายเทด เพราะกล้องอัตโนมัติสามารถถ่ายภาพได้เลย ประชาสัมพันธ์ของเราจึง



ถูกรุมล้อมไปด้วยนักเรียน พอขึ้นรถได้กลิ่นเหมือนแกงเปรี้ยวหวาน ปัญหาของโรงเรียนคือกระแสไฟฟ้ามักตกเป็นปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ขณะนี้กำลังให้ไฟฟ้าแก้ไขอยู่ และโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยวของ ผอ. จำนงค์ สุขหฤดี กำลังพักเที่ยง แม่ครัวคัมพุกใส่ซี่โครงหมูต้กแจกนักเรียน ส่วนข้าวแกงนำมาจากบ้านบ้านเขาเลี้ยวเป็นชุมชนเล็กๆนักเรียนจึงมีน้อยไม่ถึง ๕๐ คน แต่บริเวณโรงเรียนกว้างขวางสวยงาม ล้อมรอบไปด้วยสวนป่าส้มของชาวบ้าน แปลงผักหลังโรงเรียนก่อด้วยซีเมนต์เป็นระเบียบแต่ยังไม่ได้ลงมือเพาะปลูก คณะของผอ.มากินอาหารเที่ยงที่ร้านสวนป่าส้มเลยตลาดอ่างทองเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ผอ. เรียกว่าร้านลาบเปลือย เพราะเจ้าของร้านไม่ใส่เสื้อยกอาหารบริการเปลือยท่อนบนมีผ้าชะม้คาดพุง เป็นผู้ชายนะครับ อิ่มแล้วก็ลุยเข้าไปตามถนนทิศตะวันตก และโรงเรียนบ้านกลาง ของ ผอ. โสภณ โพธิ์น้อย คณะศึกษานิเทศก์ของเขตกำลังออกนิเทศการสอนอยู่คณะหนึ่งภายใต้การนำของคุณกิตติวุฒิ พันธุ์ธร ผอ. โสภณ ไม่อยู่ครบบอกว่าไปศาล พุดคุยกันพอสมควรขอตัวไปโรงเรียนบ้านบึงลัด ของ ผอ. ทวีศักดิ์ ศรีสุวรรณ จัดสภาพแวดล้อมได้ดี มีต้นไม้ปลูกไว้ร่มเย็น มีถังเก็บน้ำฝนแบบ ๘.๑๑ หมดสภาพแล้ว โรงเรียนจึงประยุกต์เป็นตู้ล้างโพง รอบทิศทาง วันนี้ไม่ได้ทดสอบเสียงจึงไม่ทราบว่าเสียงดีแค่ไหน โรงเรียนไหนจะเอาความคิดไปใช้ก็ลองไปทดลองฟังเสียงดู เย็นไปร่วมพิธีมงคลสมรสลูกสาวคุณพรทิพย์ ทองกล เจ้าหน้าทีในสำนักงานที่โรงเรียนศรีयाภัย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าให้ท่านรองฯพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เตรียมกระเช้าสำหรับเยี่ยมไข้ให้ ๒ ชุด ไปเยี่ยมมารโรง ๒ ราย รายแรกเป็นของโรงเรียนศรีयाภัย ให้ไปรื้อโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุวรรณนิมิต ตกจากหลังคาหลังและซี่โครงตะอะ อีกรายของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามงานเดียวกันมีโรคประจำตัวคือความดันขึ้นสูงจนต้องเข้าโรงพยาบาล นักการภารโรงของเราในสพท.ชุมพรเขต ๑ ล้วนมีฝีมือและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการสร้างอาคารสวัสดิการอย่างน่าชมเชยยิ่ง คนป่วยเราจะไม่ให้มาทำงาน แต่หลายคนก็ปกปิดเพราะประสงค์จะช่วยให้เสร็จ เมื่อมีอาการออกมาก็ต้องช่วยกันดูแล ไม่ให้เข้าทำงานดีแต่ไข้ไข้ไม่รักษา หลายคนบอกว่าผมทำเหมือนกองทัพญี่ปุ่นสร้างสะพานแม่น้ำแคว เวลา ๒๐.๐๐ น.ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่ออุดม แสงกาสนีย์ บิดาคคุณสมชัย แสงกาสนีย์ ที่มูลนิธิธรรมาคมคนจีนพัทลุง ตรงข้ามสถานีรถไฟพัทลุง คืนนี้พิธีทำอย่างจีน ลูก ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานๆเหลนๆ ต้องแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ ถือเครื่องสังเวยไปส่งดวงวิญญาณจนครบสะพานทั้งเจ็ด จึงอาลาถัน เสื้อของผู้ตายต้องแกะกระเป๋าทิ้งให้หมด ถามผู้รู้เล่าให้ฟังว่าดวงวิญญาณเป็นทิพย์ไม่ต้องใช้เงินหรือเครื่องเซ่นไหว้ใดๆอีกแล้ว จึงไม่ต้องเก็บไว้ให้คืนกลับสู่ลูกหลานจนหมดลูกหลานจะได้รู้ราว ความหมายของคำว่า “ กงเต็ก ” ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับปี ๒๕๔๑ให้ความหมายว่าการทำบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของนักบวชในพระพุทธศาสนา แห่งนิกายจีน และฉวน “ กงเต็ก ” หมายถึง การที่ลูกหลานทำบุญกุศล ทั้งทำแทนตัวผู้ตายและทำให้ผู้ตายด้วย เพื่อให้ผู้ตายได้กุศลผลบุญมาก ๆ และมากพอที่จะไปขึ้นสวรรค์สุขาวดีขององค์อมิตาภพระพุทธเจ้า พิธีกรรมงานกงเต็กจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา เข้า-บ้าย-คำ โดยทางวัดจีนส่งคนมาจัดสถานที่และเตรียมสิ่งของตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนเริ่มพิธี ลูกหลานจะจัดเอากระดาษทอง ใส่ในบรรดาของกงเต็กชนิดต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยช่วยเตรียมของกงเต็กนี้ พระจีนจะเป็นผู้เขียน "ใบสั่งของ" ให้เหมือนเป็นการจำ

หน้าของจดหมาย เพื่อให้รู้ว่า ผู้รับของคือใคร ผู้ส่งคือใคร และจะต้องปิดบนของงเด็กทุกชั้น นอกจากนี้ ลูกหลานต้องเอาเสื้อของผู้ตายที่ผู้ตายชอบมากที่สุด นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อแปะติดไปกับของทุกชั้นด้วย เพื่อผู้ตายจะได้รู้ว่ากองของงเด็กที่เผาไปนี้เป็นของท่าน จากนั้นพระจะประจำที่เพื่อเริ่มพิธีสวดมนต์ ลูกหลานจะใส่ชุดกระสอบเต็มชุดใหญ่ ลูกขายนั่งหน้าสุด ลูกสะใภ้ลูกสาวนั่งแถวสอง ชั้นเขยและชั้นหลานนั่งแถวหลังตามมาพิธีเริ่มด้วยการเปิดกลอง ๓ ตมดั่ง ๆ ปีเพาทยับรรเลง รับพระสวด เพื่อสวดเชิญพระลงมา ให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลพิธีต่อมามักกระทำกันตอนบ่าย คือ การเชิญวิญญาณผู้ตายมาร่วมพิธี โดยจะเชิญให้ดวงวิญญาณ หนึ่งสถิตที่โคมวิญญาณ ดวงหนึ่งสถิตที่รูป ต่อมาลูกหลานจะไปนำขึ้นหิ้งบูชาที่บ้าน อีกดวงสถิตอยู่ที่โรงศพการทำพิธีส่งคนใช้ พระจะเรียกสะใภ้ใหญ่ ถ้าไม่มีก็ลูกสาวไปพู่ที่ตุ๊กตาชายว่า (เรียกชื่อตุ๊กตา)... ใช้ให้ไปทำอะไรต้องไปทำอะไรนะ" ว่าแล้วก็เอาธูปที่ติดไฟแดง ๆ จิ้มที่ตึงหูตุ๊กตาหนึ่งที แล้วทำอย่างเดียวกันที่ตุ๊กตาคนใช้ผู้หญิง ก็อันเป็นจบพิธีกรรมตอนที่วิญญาณต้องอาบน้ำ พระก็จะไปพรมที่ห้องน้ำงเด็ก ช่วงใกล้ ๆ จบก็เป็นการไหว้อาหาร ขนม และผลไม้ให้ผู้ตายเมื่อเสร็จพิธี ลูกสะใภ้จะถูกตามตัวให้ยกอ่างน้ำในห้องน้ำงเด็กไปเททิ้งตามธรรมเนียมช่วงบ่ายแก่ ๆ ต้องทำการไหว้อาหารให้บรรพบุรุษ ตามด้วยการไหว้กระดาดเงินกระดาดทองเสร็จการไหว้บรรพบุรุษจะเป็นพิธี "ชิงกิมซัว" เพื่อให้ลูกหลานรุ่งเรือง ก่อนจะไปพิธีกรรมการพาข้ามสะพานงเด็กไปไหว้พระพุทธรูปในแดนสวรรค์พิธีกรรมข้ามสะพานของลูกหลาน คือการที่พระพาดวงวิญญาณมาส่งยังเขกแดนสวรรค์ จะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงข้ามไปและช่วงข้ามกลับ ช่วงแรกจะเป็นการพา ดวงวิญญาณข้ามไปส่งแดนสวรรค์ จากนั้นขบวนพระก็จะพาขบวนลูกหลานข้ามกลับมายังโลกมนุษย์เสร็จพิธี ลูกหลานจะกราบหน้าศพ ๔ ครั้ง แล้วหามหีบเสื้อผ้ากับโคมวิญญาณเพื่อนำไปเผาพิธีงเด็ก กล่าวกันว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์จิ้น แห่ง ประเทศจีน “คำว่างเด็ก” เป็นคำแปลจากบุญคุณของพระสูตร คือ ทำบุญ และอุทิศให้แก่ผู้ตาย ต่อมาได้ใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพิธีศพของสงฆ์ เพราะ ชาวจีนนิยมประกอบพิธีสงฆ์เฉพาะงานศพเท่านั้น งเด็กหลวง ย้อนเวลาไปร้อยกว่าปีมาแล้ว ในวังหลวงที่กรุงเทพฯ นี้เอง เริ่มมีพิธีงเด็กขึ้นโดยพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๔ ที่จะพระราชทาน สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (พระราชมารดาแห่งสมเด็จพระปิยะมหาราช) ซึ่งขณะนั้นพระศพประดิษฐานบำเพ็ญพระราชกุศล ณ หอธรรมสังเวช โดย โปรดให้พระนิกายญวนเข้ามาทำพิธี เพราะเวลานั้นพระจีนคงจะยังไม่มี บทบาทเท่าพระญวน พิธีงเด็กในครั้งนี้ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระ บำราบปรปักษ์อำนวยการร่วมกับพระผู้ใหญ่ฝ่ายญวน ๒ ท่าน คือ องค์อึ้งกับ องค์กราม ครั้งนั้นจึงเป็นปฐมเหตุให้ทรงตั้งพระญวนดำรงตำแหน่งศักดิ์ ด้วยได้เข้ามาทำหน้าที่ในพระราชพิธีหลวง อันควรได้รับสมณศักดิ์ เช่นเดียวกับพระสงฆ์ไทยในแผ่นดินต่อมา คือ สมัยรัชกาลที่ ๕ ก็โปรดให้จัดการ พระราชพิธีงเด็กใน พ.ศ. ๒๔๒๓ เพื่ออุทิศพระราชกุศล พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งสิ้นพระชนม์พร้อมกันคราวเกิดอุบัติเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จ บางปะอิน โดยตั้งการพระราชพิธี ณ ลานพระมหาปราสาท พิธีงเด็กหลวงอีกครั้งที่หลายคนคงเคยเห็นเคยทราบ คือ ครั้งงานพระศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ โดยจัดพิธี ณ ลานใกล้พรที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และในครั้งล่าสุด ก็คือพระราชพิธีงเด็ก สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี โดยจัดพระราชพิธี ณ ที่พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท . ผมร่วมพิธีที่สุสานควน  
ดินสอ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนเสร็จพิธีเดินทางกลับชุมพร

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นัดหมายท่านรอง ผอ.สพท. ทั้ง ๓ ราย ท่าน ผู้ช่วย ๑ และ  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑ หรือแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใช้  
เวลา ๒ ชั่วโมงจึงได้ข้อยุติที่จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ คงต้องถือปรัชญาที่ยึดถือมาตลอดว่า “ความ  
พยายามเป็นเรื่องของมนุษย์ ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน”

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไปทำงานแต่เช้าเพราะมีปัญหาสำคัญให้แกคือ ความ  
ขัดแย้งในโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและลูกلاميไปถึงชุมชน ประธานกรรมการ  
สถานศึกษาเคยนัดหมายให้ผมไปร่วมประชุมที่โรงเรียนในวันนี้ ผมรับปากว่าจะไป เมื่อวันอาทิตย์ได้รับ  
โทรศัพท์ว่าอาจมีมือบวมกดคัน ประสงค์จะมาประชุมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผมจึงเสนอแนะว่า  
ขอให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไปก่อน ผมจะประชุมคณะครูทั้งหมดเพื่อขอทราบ  
ข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติ แล้วจึงนัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกฝ่ายก็เห็นดีเห็นงามด้วย ผมได้สั่ง  
การให้คณะผู้บริหารของเขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีมีมือที่จัดตั้งแล้วแต่ไม่มีการประชุมที่  
โรงเรียนจึงเคลื่อนมาที่เขต สิ่งที่เกิดขึ้นก็ตรงกับที่คาดหมาย เวลา ประมาณ ๕ นาฬิกาเศษ เจ้าหน้าที่มาบอก  
ว่าขบวนเป็นร้อยยกกันมาแล้วจะให้ทำอะไร ผมให้เชิญขึ้นไปในห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ จัดเลี้ยงน้ำเย็นๆ  
กันตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ต้อนรับ ผมให้พลัดกันพูดทีละคนจนหมด  
ประเด็น บางคนก็ได้หลายรอบ ล้วนแล้วแต่ประสงค์จะให้ย้ายผู้บริหาร คัดค้านเพื่อทราบคำตอบ ผมขอ  
เวลาที่จะให้คำตอบในวันพรุ่งนี้ เขาก็ยอมและแยกย้ายกันกลับไป บ่ายโมงนัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำ  
สิงห์มาประชุม ก่อนการประชุมให้ไปพบกรรมการที่ผมเตรียมไว้ล่วงหน้าประกบคนต่อคนเพื่อบันทึก  
ปากคำกรณีที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ของแต่ละคนไว้ ในที่ประชุมก็ให้ชี้แจงด้วยวาจาทั้งสองฝ่าย ผู้บริหาร  
แสดงความจำนงว่าหากจะย้ายท่านออกก็ไม่ขัดข้อง ผมพิจารณาแล้วการป็นกระแสนี้ดูกลมไปภายนอก  
เพราะครูส่วนหนึ่งไม่พอใจพฤติกรรมกรรมการบริหารและการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร มีการแตก  
ความสามัคคี ยุ่งเด็กให้กระด้างกระเดื่องต่อครู หากปล่อยให้ ผอ.สถานศึกษาอยู่ต่อคงจะต้องบอบช้ำ  
เกินไปถึงตัดสินใจสับเปลี่ยนกับ ผอ.ชำนาญ จักรภูมิ จากโรงเรียนบ้านหัวถนน เพื่อแก้ไข  
สถานการณ์ ส่วนใครผิดใครถูกจะตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงต่อไป

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไปบรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มโรงเรียน ๖ แห่งในอำเภอปะทิว ที่อาคารเศียรีสอร์ท คือโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนวัดดอนฤๅษี โรงเรียนบ้านคอกม้า โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ และโรงเรียนบ้านไชยราช ผมใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงเพื่ออธิบายหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพราะมีราชการที่จะต้องปฏิบัติ คดีความเรื่องกฎ ก.ค.ฉ.บ.ที่ ๒๕ ที่ผมและคณะร้องสอดเข้าเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นสัปดาห์

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้ากระทรวงศึกษาธิการ นัดทีมงานดูรายละเอียดของคดีความ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ซับซ้อน ศาลสามารถวินิจฉัยได้มาก แต่ทิศทางของศาลปกครองค่อนข้างจะกว้างกว่าศาลยุติธรรม เพราะสามารถวินิจฉัยการใช้ดุลยพินิจของผู้ใช้อำนาจทางปกครองได้ด้วย พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติการณ์แห่งกรณีได้ด้วย ถ้าถามว่ากฎ ก.ค.ฉ.บ.ที่ ๒๕ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด บอกได้เลยว่าถ้ากฎฉบับนี้ถูกเพิกถอนย้อนหลังตำแหน่ง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผช. ผอ.สพท. และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะถูกกระทบกระเทือนไปทั้งระบบ ทุกตำแหน่งอาจต้องถอยหลังไปที่เดิม เว้นแต่จะมีการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รายงานตัวเข้าประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศที่โรงแรมแอมบราสเดอร์ ขออนุญาตท่านเลขาธิการ กพฐ. ไปฟังการนั่งพิจารณาคดีแรกของศาลปกครองสูงสุดที่ชั้น ๓๑ ดิจิตอลไพร์ทาวเวอร์ สาทรได้ พวกเรา ที่ร้องสอดไปกัน ๖ คน ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นที่ๆนองๆที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการสับเปลี่ยนเลือกมากัน ประมาณ ๕๐ ราย ผมทักทายปราศรัยด้วยความรู้สึกสงสาร คือสงสารในชะตากรรมของพวกเขาและของพวกเราเองที่ควรจะนั่งทำงานในหน่วยงานกันตามปกติ แต่มาเผชิญหน้ากันในศาล กระทรวงศึกษาธิการส่งอัยการมาแก้ต่าง ๑ คน ศาลให้คู่กรณีแถลงเพิ่มเติมช่วยวาจาได้ ผู้ฟ้องแถลงเพิ่มเติม ๒-๓ คน อัยการแถลงเล็กน้อย พวกเราไม่มีใครประสงค์แถลงอะไรอีก ศาลให้ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงด้วยวาจา ท่านก็แถลงโดยสรุปว่ากฎ ก.ค.ฉ.บ.ที่ ๒๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามความเห็นท่าน ศาลต้องไปประชุมจัดทำคำสั่งและจะนัดหมายอ่านคำสั่งศาลอีกครั้ง กลับเข้าประชุมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาต่างๆ ท่านร้องขอให้ ผอ.สพท.ไปทำความเข้าใจกับครูในเรื่องการถ่ายโอนการศึกษาสู่อปท. ตอนเที่ยงท่านเรียกผมและผอ.ชัชชัย พิบูลแก้ว จากสมุทรสาคร ไปพบ ผมเล่าให้ท่านทราบถึงแนวโน้มผลแห่งคดีความในศาลปกครอง ท่านบอกว่าได้มอบให้ท่านธีระพันธุ์ พาลุสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องนี้ บ่ายท่านรัฐมนตรีบรรยายต่อแล้วมอบหมายท่านธีระพันธุ์ พาลุสุข ดำเนินการต่อไป มีการอภิปรายเรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนให้กับ อปท. ผมร่วมให้ความเห็นแก่ที่ประชุมเล็กน้อย ซึ่งต่อมาก็ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนก็ขอเรียนว่าเป็นการอภิปรายกันในที่ประชุม มิใช่เป็นการสัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่บังเอิญมีสื่อมวลชนไปทำข่าวกันมาก แต่ก็ยอมรับว่าพูดจากใจ ความลึกซึ้งของการประชุมเปลี่ยนเป็นหงอยเหงาเมื่อผมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดที่ไปศาลปกครองสูงสุดมา จากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มกันศึกษาตามหัวข้อที่ สพฐ.กำหนด

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การประชุม ผอ.สพท.ลงดำเนินต่อไปท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ ได้ร่วมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดตลอด ก่อนเที่ยงคุณขวัญแก้ว วัชรโรทัย ประธาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคมมาเป็นวิทยากร ภาคว่าอภิปรายปัญหากันจนเวลา ๑๗.๐๐ น. จึงเลิกประชุม เย็นถึงบ้านดูเวบบอร์ดต่างๆมีต่อว่าต่อขานกันในเรื่องสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั้งฝ่าย อดีตลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลภายนอก สรุปแล้วกลัวตนเองเสียเปรียบและสอบตก มีบางรายบอกว่าครั้งที่แล้วมีผู้เสียเงินเสียทอง คงต้องของยืมคำของ “คนเขต” มาใช้ว่า หากมีจริงแปลว่าเงินไม่ถึงวัด ไม่รู้ไป ทอดที่ไหน คงเป็นเรื่องของคนโง่กับคนเลวมาเจอกัน การออกแบบการคัดสรรวิธีนี้เพราะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็ต้องการคนเก่งคนดีไปทำงาน ผมเองก็ต้องเริ่มอ่าน หนังสือสอบอีกแล้วชะตากรรมไม่ได้ต่างไปจากพวกท่านมากนัก ในชีวิตพวกเราคงจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆ หรือกลัว แต่ใจเราต้องสู้ต้องแกร่ง ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ฟ้าดิน สิ้นลมหายใจก็จะหยุด จะเลิกไปเองโดยปริยาย

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กลับมาทำงานในวันนี้ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจด้วยข่าว พาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตัวเท่าหม้อแกงที่หาซื้อที่ชะอำเมื่อวานนี้ ตั้งใจว่าจะต้องดำเนินการตาม สมควรแก่กรณี ไม่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเหมือนครูทะเลาะกับครู เพราะไม่ปรากฏว่าฝ่ายเด็ก ได้ทำร้ายครูแต่อย่างใด บ่ายยังมีข่าวพาดพิงถึงผมอ่านแล้วก็ตกใจ เพราะไม่ได้คุยกันคุเด็ดเลือดปลาน ตามที่เป็นข่าว เว็บบอร์ดได้ใช้ประโยชน์เต็มที่มิทั้งไม้หน้าสามและก้อนอิฐ ถล่มไม่ผมก็ครู แต่ที่น่าเห็นใจ ที่สุดคือเด็กทราบว่ถึงวันนี้(๒๖ พย. ๒๕๔๘)ยังไม่ไปโรงเรียนเลย ผมจึงขอฝากแนวคิดในการควบคุม อารมณ์ของครูเวลาจะลงไม้ลงมือกับเด็กไว้เตือนใจดังนี้ .”นักเรียนเหมือนอุจจาระ ใช้มือก็เหม็นคิดมือ ไข่ เท้าก็เหม็นคิดเท้า ไข่ไม้ตีก็กระเด็นเต็มหน้า สาธุชนพึงหลีกเลี่ยง” เวลาโกรธคิดให้ได้อย่างนี้ จะอยู่รอด ปลอดภัยในยุคนี้ กะเหรี่ยงเคยบอกผมสมัยอยู่สังขละบุรี ผมแกล้งขอลูกจากเธอ เธอบอกว่า ลูกหมาหมา ก็ รักลูกนายนายก็รัก ทางโรงเรียนเขาก็ไม่ได้นั่งนอนใจได้ดำเนินการหาข้อเท็จจริง แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และไม่ตกเป็นประเด็นข่าวอีกผมจึงต้องให้ครูและคู่สมรสไปปฏิบัติงานที่อื่นชั่วคราว กรรมการได้ข้อมูล

ข้อเท็จจริงครบแล้วก็กลับไปทำงานที่เดิม ส่วนจะมีโทษมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลแห่งการสอบสวน และการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา สำหรับผมขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุเตือนใจพวกเราและอย่าให้มีอีกเลย

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ความคืบหน้าการสร้างอาคารสวัสดิการ กำลังทำฝ้า หลุม ตรวจแฟ้มเอกสารต่างๆ มีโทรสารแจ้งให้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้ บ่ายจึงขับรถเข้า กรุงเทพฯ ถึงบ้านเกือบ ๔ ทุ่ม

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมที่ห้องประชุม สกสค. เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ต่างๆ เดิมตั้งใจว่าวันนี้แล้วเสร็จ คืนนี้ประมาณ ตี ๑ จะขับรถกลับชุมพร เพราะมีการสอบพนักงาน ราชการ อยากจะดูความเรียบร้อยหน่อย บ่ายทางสพร.สพฐ. โทรศัพท์แจ้งว่าท่านเลขาธิการ ตั้งเป็น คณะทำงานให้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แผนการเดิมจึงยุติ ประสาน ท่านรองฯปริษา บัวกิ่ง รักษาราชการแทนให้ครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ และวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็ รับทราบข่าวว่าน้ำท่วมทางใต้ก็เป็นห่วงเหมือนกัน พักกับท่าน ผอ.ทองปอนด์ สาตอ่อน จาก สพท.พะเยา เขต ๑ คุยกันเรื่องการคัดสรรพนักงานราชการ ได้ดำเนินการไปแล้วทำนองเดียวกับชุมพรเขต ๑ ที่กำลังจะ คัดสรรในวันอาทิตย์นี้ เขาเล่าให้ฟังว่าถูกต่อว่าต่อขานจากผู้เกี่ยวข้องมากมาย ก็พอกับผม หลายท่านอยาก ให้ชี้แจงความจริงหากท่านได้อ่านระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็น่าจะได้คำตอบชัดเจน หลายท่านอาจแย้งว่า เขตโน้นเขตนี้ทำไมทำได้ ก็เรียนว่ามาตรฐานการปฏิบัติของเขตพื้นที่ขณะนี้แตกต่างกันไปแล้วแต่จะตีความ หรือความกล้าหาญของ ผอ.เขต ผมปรึกษาทีมงานแล้วผมจึงตัดสินใจเลือกวิธีนี้ การสัมภาษณ์ตั้งกรรมการ จากโรงเรียนเพราะสพฐ.มอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษาสั่งจ้างและพนักงานราชการเหล่านี้ทำงานที่โรงเรียน ส่วนการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ในมาตรฐานขั้นต่ำ เรื่องเส้นสายที่วิตกกังวลกันก็วิตกกันทุกวงการ หลานชายผมไปสอบข้อเขียนได้ที่กรมหนึ่งเกี่ยวกับคดีโทร.มาหาให้ช่วยฝากสอบสัมภาษณ์ ผมก็ได้แต่ รับปากและภาวนาฝากเทวดาฟ้าดินให้เขาผ่านการสอบด้วยเถิด เพราะตลอดชีวิตก็สอบได้ตามมาตรฐาน เหมือนกัน อาทิตย์นี้มีเรื่องมากมายให้คิดให้แก้ปัญหาแต่มีเรื่องที่ยังเขียนได้ค่อนข้างน้อย อาจจะเป็นเพราะ ต้องยึดสุภาษิตที่ว่า “พูดไปสองไพเบี้ยนึ่งเสียดำลึงทอง”

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

เรื่องเล่าฉบับนี้ขอควบ ๒ สัปดาห์เหตุที่ช้าเพราะเขียนไม่ค่อยจะออก อาจเกิดจากสภาพอากาศไม่ ดี มีเมฆมาก คลื่นลมแรง แต่ได้จับบันทึกประจำวันไว้ว่าทำอะไรที่ไหนไปบ้าง มาเล่าสู่กันฟัง จะรวบ ยอดไปนานก็ไม่คืนอกเหลือไม่กี่วันเขาจะเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่กันอีกแล้วทั้งๆที่เรายังไม่เบื่อบุเลขเดิมเลย

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีการสอบคัดสรรพนักงานราชการที่สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ผมไปเยี่ยมสนามสอบ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓๐๐ คนเศษ วันนี้มีขาดสอบไปบ้างแต่ไม่มากนัก ที่หอประชุมมีการอบรมของชมรมครูปฐมวัยในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ผมไปพบปะพูดคุยด้วยทราบว่า ผู้เข้าอบรมต้องออกเงินกันเอง ใช้เวลาวันหยุดราชการมาพัฒนา มีศึกษานิเทศก์ของเขตช่วยสนับสนุน ต้องขออนุมัติจากครุภัณฑ์กลุ่มนี้ เพราะคู่มือที่เขารวมกันแล้วจะเกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนอย่างมาก และนำไปทำมาหากินอย่างอื่นก็ไม่ได้ นอกจากเป็นครูสถานเดียว โรงเรียนอนุบาลชุมพรวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากอาคารสถานที่สะอาด สดชื่นด้วยต้นไม้ มีเสาธงที่สว่างงาม ห้องสหกรณ์ที่เป็นระบบ ต้องยอมรับในการพัฒนาของท่านผู้อำนวยการชาญวิทย์ ยุกสังข์ พวกเราคงต้องช่วยเป็นกำลังใจให้คนดีได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการที่จุดนัดหมาย กรรมการสอบสัมภาษณ์ตั้งจากโรงเรียนโรงละ ๓ ท่าน ผู้สมัครโรงเรียนไหนก็ไปสัมภาษณ์จากกรรมการของโรงเรียนนั้น กรรมการตรวจกระดาษคำตอบก็ตรวจกันไปแยกส่วนกัน ผมไปโรงเรียนปะทิววิทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมนี้โรงเรียนปะทิววิทยาคือแกนกลาง โรงเรียนใกล้เคียงนำนักเรียนมาร่วม มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีส่วนราชการหลายแห่งมาช่วยจัดกิจกรรม เช่น จัดหางานจังหวัด คุณวิจิตร ศรีสังข์ เป็นต้น มีฝรั่ง ๒-๓ คน มาร่วมกิจกรรมด้วย ผอ.สุชาติ ชูชีพ เล่าให้ฟังว่าทางโรงเรียนปะทิววิทยา จะได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ฉะนั้นต่อไปนี้ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ก็สมัครมาเรียนที่ปะทิววิทยาจะได้รับสิทธิพิเศษครับ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วันนี้ขลุกอยู่กับงานเอกสารและประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ ฟ้าฝนก็ตกลงมาทั้งวัน ตอนเที่ยงคณะครูจาก สพท.สตูล ประมาณ ๔๐ คนแวะมาเยี่ยมและรับประทานอาหารเที่ยง มีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา สรยุทธ หนูเกื้อ เป็นหัวหน้าทีม จุดหมายปลายทางของเขาคือกรุงเทพมหานคร คินนี่ครูของ สพท.ชุมพร เขต ๑ นัดหมายกันไว้ ๑ ทุ่มจะเดินทางไปจุดหมายเดียวกันทราบว่า ๕ คันรถบัส สถานการณ์เกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่ อปท. มีความคิดความเห็นแตกออกไปหลายกลุ่มหลายแนว รัฐบาลคงตัดสินใจเลือกเอา “ความสมัครใจ” เป็นคำตอบสุดท้าย

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ที่ศูนย์ราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายพินัย อนันตพงศ์ เป็นประธาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคงจะเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้อัตราเรียนต่อจาก ป.๖ ไป ม.๑ ต้องได้ ๑๐๐% และ ม.๑ ไป ม.๔ เกือบ ๘๐% สำหรับ ป.๖ ไป ม.๑ ทั้งหลักการและกฎหมายต้องได้ เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับ ส่วน ม.ปลายคงต้องหามาตรการกันอีกว่าจะเพิ่มอย่างไร ไปสายสามัญ สายอาชีพ หรือนอกระบบโรงเรียน บ่ายผมและคณะประมาณ ๘ ท่านเดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของ ผอ.สพท.ปัตตานี เขต ๑ คุณวิมล จันทร์แก้ว ที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงชะอวดประมาณ ๖ โมงเย็น กลับถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม

วันหยุดสัปดาห์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบมจ.ซีเฟรชอินดัสตรี เป็นปีที่ ๑๗ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน มีผู้รับทุนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บ่ายคณะกรรมการมูลนิธิอิสลามจากนราธิวาสมาพบเพื่อยื่นเรื่องขอเปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอท่าแซะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่องหลายราว เย็นเดินทางไปจังหวัดระนองเพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณกันยา เพื่อกนาโพธิ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลับถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีผู้นำท้องถิ่น นายค.อบค.และประชาชนมาร่วมกันมาก ประธานต้องกริบผมสำหรับผู้ที่จะบรรพชาด้วย คงจะได้บุญกุศลกันถ้วนทั่ว ท่าน ผอ.สมนึก เขียวสะอาด ได้พัฒนาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นยังสร้างพันธมิตรกับโรงเรียนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เย็นเป็นเจ้าภาพแต่งงานลูกชาย ผอ.วิสูตร กลิ่นแก้ว ที่โรงเรียนศรียาภัย ร่วมกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ฝนตกหนักมาทั้งคืนเช้าเดินทางไปอำเภอปะทิว เปิดการอยู่ค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ที่วัดเขาเจดีย์ ผู้ปกครองทยอยมาส่งนักเรียนเพราะหลายแห่งน้ำท่วมถนน พระวิทยากรเตรียมพร้อมแต่เช้า ผมกล่าวเปิดเสร็จพิธีจึงเดินทางไปเยี่ยมตลาดสดปะทิวกับ ท่าน ผอ.นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์จากโรงเรียนวัดคอนยาง เป็นตลาดขนาดเล็กแต่สะอาดดี มีร้านข้าวแกง ๑ แห่งมีคนมารูมมาค่อมจำนวนมาก คงจะอร่อย จึงตัดสินใจซื้อเป็นอาหารมื้อเช้า ก็ไม่ผิดหวังอร่อยราคาย่อมเยา

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ วันมหามงคลของชาวไทย ผมไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ตลาดชุมพร เวลา ๐๗.๐๐ น. ประชาชนมากันมากมาย ที่นำอสังหาริมทรัพย์มาขาย ทั้งที่ตกต่อเนื่องมาทั้งวันทั้งคืน เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีสวดเจ็ดสิบแปดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ที่หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ เวลา ๑๕.๐๕ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สนามหน้าศาลากลางเก่า ฝนก็หยุดสนิทเช่นเดียวกัน ก็ต้องสรุปว่าเป็นเพราะพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ บ่ายประชุมร่วมกับกลุ่มนิเทศฯ ได้เห็นนโยบายการทำงาน

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ประชุมรอง ผอ.สพท. ผช.ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มใน เขตพื้นที่เป็นการประชุมปรึกษาหารือปกติประจำเดือน บ่ายคณะครูมาพบเพื่อปรึกษาหารือ ๒ คณะ เป็นความขัดแย้งระหว่างครูที่ฟังฝ่ายไหนพูดก็น่าเชื่อว่าจะจริง แต่เรื่องเดียวกันจะจริง ๒ เรื่องไม่ได้ เหมือนแมว ๑ ตัว คนหนึ่งบอกว่ามีคำ อีกคนว่าสีขาว ทำไมจึงต่างกันขนาดนั้น คณะสุดท้ายคุยกันจนเกือบ ๒ ทุ่ม ออกจากห้องพบว่าฝนตกหนักน้ำเจ็นองไปทั่ว ถนนขากลับเข้าเมืองน้ำท่วมผิวจราจร ในตลาดน้ำไหลถนนเป็นลาคลองไปหลายสาย



วันหยุดสัปดาห์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย(ยูวชนทหาร) บ่าย  
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ มีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องเหมือนกัน เช่น สพฐ.อนุมัติให้  
ขยายชั้นเรียน ม.ต้นที่โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้านหาดในตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๔๘ ตามที่คณะกรรมการเขตได้ให้ความเห็นชอบไป มีหลายเรื่องที่ต้องไปประคองความคิดกันต่อที่  
อาคารเคียริสอร์ทระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมคณะกรรมการจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการใน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๑ การจัดครั้งนี้เพื่อนำคนที่มียู่อมาลงตำแหน่งที่ตามตำแหน่งเดิมให้  
อยู่ในกรอบ เพื่อดำเนินการในกระบวนการต่อไป เช่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ  
บัญชี กรรมการก็จะจัดให้ลงในกลุ่มอำนวยการ พอรอบต่อไปหากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนใน  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและประสงค์จะเปลี่ยนสายงานก็สามารถทำได้ สรุปว่าเอาคนเข้าบ้านก่อนแล้ว  
ค่อยจัดอีกครั้งว่าจะให้อยู่ห้องไหนเป็นการถาวร

เรื่องเล่า ๒ สัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่มีข่าวดีสำหรับคนที่มียูกเรียนในระดับอุดมศึกษา  
ขณะนี้ไปเบิกค่าเล่าเรียนกันได้แล้ว ไม่เกินปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มจากภาคเรียน  
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ หากได้โทร.นัดหมายไปล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ภาคเช้าทำงานธุรการต่างๆ เพราะวันนี้ท่านรองฯพนอ ทิพย์  
พิมลรัตน์ ไม่อยู่ ไปทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดขุนกระหิง เหตุเพราะ  
เกิดความขัดแย้งระหว่างครูหนึ่งคนกับหนึ่งกลุ่ม จนผู้รักษาราชการแทนสู้ไม่ไหว ผมจึงตั้งท่านรองฯพนอ  
ไปรักษาการในตำแหน่งเพื่อจัดระบบให้เข้าที่เข้าทาง มีอดีตครูอัตราจ้างที่สอบพนักงานราชการไม่อยู่ใน  
ลำดับที่จะส่งจ้างได้มาหาเพื่อขอให้ช่วยเรื่องงานทำ ก็ได้แต่รับปากว่าจะพยายามสอดส่องหางานให้ บ่ายมี  
ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวคิดและจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่  
การศึกษา กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ โดยยึดมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก อาจเพิ่มตัวบ่งชี้บ้าง  
หากเห็นว่าของ สพฐ.กว้างเกินไป แต่รับในหลักการกันว่าจะไม่เพิ่มภาระงานให้ครูและโรงเรียน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ คงเป็นนัดสุดท้ายของปีนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คุณพินิจ เจริญพานิช มาบรรยายตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ทพร.กำหนด ที่เน้น ๒ ตัวชี้วัดคือ อัตราการเข้าเรียนในชั้น ม. ๑ ของผู้จบชั้น ป.๖ ต้องได้ ๑๐๐ % เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับและม.๑ เรียนต่อ ม.๔ ต้องได้ ๘๒ % ทั้งสายสามัญและสาขาอาชีพ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ บ่ายมีครูมาพบเพื่อหารือปัญหาการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีการไล่ความร้องเรียนสื่อมวลชนกัน บอกให้จดทนายจะเรียกผู้ประสงค์ร้ายมาดักเตือนให้ หากไม่กลับตัวกลับใจจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป สงครามภายนอกยังมีเวลาพักรบสงครามภายในแสนเหนื่อยนัก เพราะต้องทำงานร่วมกันเห็นหน้ากันความเคียดความแค้นที่ปลงไม่ตกเปรียบเหมือนกองไฟที่เผาตัวเองอยู่ทุกเวลานาที ไม่ทราบว่าจะเอาจิตใจที่ไหนไปสอนลูกศิษย์และไม่รู้จะเอาแบบอย่างที่ไหนให้ลูกศิษย์ดู เดิมชาวบ้านเคารพครูเรียกว่าคุณครู ต่อมาเรียกครู เดี่ยวนี้เรียกพวกครู บัจฉัยหนึ่งของความวุ่นวายคืออึดตายึดมันถ้อมมัน เพราะบางรายอยู่โรงเรียนนี้มาเกือบ ๓๐ ปี จึงเป็นเจ้าของเจ้าแม่ไปโดยปริยายแทนที่จะเป็นพ่อครูแม่ครู ต่อไปคงต้องย้ายครูสายผู้สอนสลับหมุนเวียนกันบ้างจะได้ปลงตก ถ่ายเลือดถ่ายน้ำดีน้ำเสียกันบ้างน่าจะทำนาร่องคู่สัก ๔-๕ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆทั้งในเมืองและนอกเมือง ๑ ทุ่มไปฟังสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่ ผอ.อนันต์ นาคสังข์และ ผอ.ชัยภูมิ นาคสังข์ ที่บ้านพักใกล้สี่แยกปฐมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ หรือนักเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเขต ๑ และ เขต ๒ มอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ครูในสาขาวิชาต่างๆ บรรยายภาคศึกษาค้นคว้าเพื่อนครูทั้งสองเขตได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนักเรียนในจังหวัดชุมพร เห็นแล้วชื่นใจ กล่าวเปิดงานเสร็จต้องรีบไปเปิดการสัมมนาที่อาคารเคียวริร์สอร์ท อำเภอปะทิว เป็นการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑) ได้เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ไปร่วมให้ความคิดความเห็นกัน ดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั่งลงซื้ออนุมัติ อนุญาตในแฟ้มเอกสาร และอ่านสำนวนการลงโทษทางวินัยที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอมา สลับกับลงไปดูนักการภารโรงก่อสร้างอาคารสวัสดิการ ท่านรองฯวิมาน ดีทองกลาง เป็นแม่งานแผน ๔ ปีที่ปะทิว ท่านรองฯพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ไปดูการจัดร้านในงานประจำปีกรมหลวงฯและกาชาดที่สนามกีฬาจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนมาให้ลงชื่อรับรองความประพฤติ ๒-๓ รายเพื่อนำไปซื้ออาวุธปืน คงไว้ป้องกันทรัพย์สินและป้องกันตัว ผมคิดเล่นๆเรื่องการซื้ออาวุธปืนย่อมเกิดการขาดทุนอยู่หลายสถาน หนึ่งซื้อแล้วไม่ค่อยได้ใช้เงินก็จม สองใช้แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีก็จะรู้ถูกรู้ผิดต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองทรัพย์สินเพิ่มเติมในการต่อสู้คดี ความดีของปืนคืออุ่นใจและไม่วิ่งหนีก่อนเราแน่นอน ช่างจากบริษัทคอมพิวเตอร์มาติดตั้งสัญญาณ wireless ให้ ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตมาเร็วกว่าเดิมมาก ผู้ที่มี Notebook ระบบที่มี wireless สามารถมาใช้บริการได้ฟรีครับ

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนเที่ยงมีครูมาหา ๒ รายพร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์เรื่องนักเรียนเครียดอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากครูซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเด็กและผมสั่งให้ไปช่วยราชการที่อื่นชั่วคราวกำลังจะย้ายกลับ แคมบอกว่าครูรายนี้คุยโวโอ้อวดว่าสามารถใช้เงินวิ่งล้มคดีได้ ผมอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกสังเวชใจที่ครูคนหนึ่งสามารถจินตนาการว่าตัวเองเป็นจริงนำไปตีพิมพ์อย่างมโหฬาร สังเวชใจที่คนมีอาชีพครูเมื่อขัดแย้งกันเองด้วยเสียผลประโยชน์บางอย่าง บังอาจใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือบ่อนทำลายซึ่งกันและกัน เขาอาจจะเหิมเกริมจนประมาทที่รุ่งรอยไว้เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นผมไม่ได้นอนใจตั้งหน่วยติดตามข่าวหาข้อมูลตลอดเวลา วันเกิดเหตุที่นักเรียนเข้าโรงพยาบาลและผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลเรื่องนี้และโทร.มาบอกผม ผมให้เจ้าหน้าที่ประสานกับโรงพยาบาลทราบว่านักเรียนกำลังนั่งรอให้หมอตรวจอยู่ แปลว่าการพยายามให้เป็นข่าวถูกจัดขึ้นอย่างมีขั้นตอนและตั้งใจ สำหรับครูทั้ง ๒ รายก็ยังช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนอื่น ยังไม่ได้กลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเดิมและไม่เคยพบหน้านักเรียนคนนี้อีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุคราวนั้น หากนักเรียนจะเครียดก็คงจะเป็นครูคู่กรณีไปส่งข่าวและข่มขู่ว่าเธอลำบากแน่หากครู...ย้ายกลับมา สำหรับการใส่ความเรื่องล้มคดีก็ไปพิสูจน์กันกับผู้เกี่ยวข้องคือตำรวจ อัยการ สำหรับของผมว่าไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม ถูกคือถูกผิดคือผิด ไม่มีรายการผิดเป็นถูก หรือถูกเป็นผิด ชั่วเป็นดีหรือดีเป็นชั่ว เพียงแต่โปรดรอสักครูจะรู้ว่าในกอไผ่นอกจากหน่อไม้แล้วมีอะไรอีกบ้าง ตอนหัวค่ำไปงานสังสรรค์ของครูโรงเรียนเอกชนที่ยินยอมพร้อมใจกันทั้ง ๒ เขต จัดงานเลี้ยงแสดงกิจกรรมบันเทิงกันที่หอประชุม โรงเรียนสาธิตกรุงเทพ เป็น การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่าน ผอ.เขต ๒ และคณะมาร่วมงานกันพร้อมหน้า

วิชาชีพครูจะตกต่ำหรือเข้มแข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเป็นประการสำคัญ หากครูแตกแยกขาดสามัคคี ไม่ให้เกียรติ ไม่ให้โอกาสและไม่ให้อภัยซึ่งกันและกัน ความล่มสลายก็จะตามมา อย่าคิดไปสร้างบ้านสร้างเมืองเลยแม้เป็นตัวแทนให้กับนักเรียนก็ไม่อาจเป็นได้ แล้วจะมีหน้าไปสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุขได้อย่างไร ความแตกแยกแทรกซึมจนถึงรากหญ้าคือระดับ โรงเรียน จนถึงระดับชาติ หรือจะต้องตั้งโรงเรียนสร้างฝันให้กับครูที่มีปัญหาอีกสัก โรง หรือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในเรื่อง ไม่ย้าย ไม่ถ่าย ไม่โอน คือวุ่นวายจนไม่มีใครอยากได้อีก ก็ฝากไปคิดกันดูนะครับ ใครคิดออกบอกผมด้วย และอย่าวางเฉยปล่อยให้คนไม่ดีสร้างความวุ่นวายให้สังคม ความสงบร่มเย็นก็จะกลับคืนมา

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไปทำงานแต่เช้าเพราะมีปัญหาสำคัญให้แก้คือ ความขัดแย้งในโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและลูกلاميไปถึงชุมชน ประธานกรรมการสถานศึกษาเคยนัดหมายให้ผมไปร่วมประชุมที่โรงเรียนในวันนี้ ผมรีบปากว่าจะไป เมื่อวันอาทิตย์ได้รับโทรศัพท์ว่าอาจมีมือบวมกดดัน ประสงค์จะมาประชุมกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผมจึงเสนอแนะว่าขอให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไปก่อน ผมจะประชุมคณะครูทั้งหมดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติ แล้วจึงนัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกฝ่ายก็เห็นดีเห็นงามด้วย ผมได้สั่งการให้คณะผู้บริหารของเขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีมีมือที่จัดตั้งแล้วแต่ไม่มีการประชุมที่โรงเรียนจึงเคลื่อนมาที่เขต สิ่งที่เกิดขึ้นก็ตรงกับที่คาดหมาย เวลา ประมาณ ๕ นาฬิกาเศษ เจ้าหน้าที่มาบอกว่าขบวนเป็นร้อยยกกันมาแล้วจะให้ทำอย่างไร ผมให้เชิญขึ้นไปในห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ จัดเลี้ยงน้ำเย็นๆ กันตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ต้อนรับ ผมให้ผลัดกันพูดทีละคนจนหมดประเด็น บางคนก็ได้หลายรอบ ล้วนแล้วแต่ประสงค์จะให้ย้ายผู้บริหาร คาคั่นเพื่อทราบคำตอบ ผมขอเวลาที่จะให้คำตอบในวันพรุ่งนี้ เขาก็ยอมและแยกย้ายกันกลับไป บ่ายโมงนัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์มาประชุม ก่อนการประชุมให้ไปพบกรรมการที่ผมเตรียมไว้ล่วงหน้าประกบคนต่อคนเพื่อบันทึกปากคำกรณีที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ของแต่ละคนไว้ ในที่ประชุมก็ให้ชี้แจงด้วยวาจาทั้งสองฝ่าย ผู้บริหารแสดงความจำนงว่าหากจะย้ายท่านออกก็ไม่ขัดข้อง ผมพิจารณาแล้วการป่นกระแสรุ่งนี้ลูกلاميไปภายนอกเพราะครูส่วนหนึ่งไม่พอใจพฤติกรรมกรรมการบริหารและการพิจารณาความคิดความชอบของผู้บริหาร มีการแตกความสามัคคี ขุนเด็กให้กระด้างกระเดื่องต่อครู หากปล่อยให้ ผอ.สถานศึกษาอยู่ต่อคงจะต้องบอบช้ำเกินไปจึงตัดสินใจสับเปลี่ยนกับ ผอ.ชำนาญ ฉัตรภูมิ จากโรงเรียนบ้านหัวถนน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ส่วนใครผิดใครถูกจะตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงต่อไป

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไปบรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มโรงเรียน ๖ แห่งในอำเภอปะทิว ที่อาคารเดย์ริสอร์ท คือโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนวัดดอนฤๅษี โรงเรียนบ้านคอกม้า โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ และโรงเรียนบ้านไชยราช ผมใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงเพื่ออธิบายหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพราะมีราชการที่จะต้องปฏิบัติ คดีความเรื่องกฏ ก.ค.ฉบับที่ ๒๕ ที่ผมและคณะร้องสอดเข้าเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นสัปดาห์

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้ากระทรวงศึกษาธิการ นัดทีมงานดูรายละเอียดของคดีความ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่ซับซ้อน ศาลสามารถวินิจฉัยได้มาก แต่ทิศทางของศาลปกครองค่อนข้างจะกว้างกว่าศาลยุติธรรม เพราะสามารถวินิจฉัยการใช้ดุลยพินิจของผู้ใช้อำนาจทางปกครองได้ด้วย พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติการณ์แห่งกรณีได้ด้วย ถ้าถามว่าฎ ก.ค.ฉบับที่ ๒๕ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด บอกได้เลยว่าถ้าฎฉบับนี้ถูกเพิกถอนย้อนหลังตำแหน่ง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผช. ผอ.สพท. และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะถูกระงับกระเทือนไปทั้งระบบ ทุกตำแหน่งอาจต้องถอยหลังไปที่เดิม เว้นแต่จะมีการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รายงานตัวเข้าประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศที่ โรงแรมแอมบราสเซอร์ ขออนุญาตท่านเลขาธิการ กพฐ. ไปฟังการนั่งพิจารณาคดีแรกของศาลปกครองสูงสุดที่ชั้น ๓๑ ดิเคอเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทรใต้ พวกเรา ที่ร้องสอดไปกัน ๖ คน ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นพ็ญนองๆที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการสอบคัดเลือกมากัน ประมาณ ๕๐ ราย ผมทักทายปราศรัยด้วยความรู้สึกสงสาร คือสงสารในชะตากรรมของพวกเขาและของพวกเราเองที่ควรจะนั่งทำงานในหน่วยงานกันตามปกติ แต่มาเผชิญหน้ากันในศาล กระทรวงศึกษาธิการส่งอัยการมาแก้ต่าง ๑ คน ศาลให้คู่กรณีแถลงเพิ่มเติมด้วยวาจาได้ ผู้ฟ้องแถลงเพิ่มเติม ๒ – ๓ คน อัยการแถลงเล็กน้อย พวกเราไม่มีใครประสงค์แถลงอะไรอีก ศาลให้ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงด้วยวาจา ท่านก็แถลงโดยสรุปว่าฎ ก.ค.ฉบับที่ ๒๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามความเห็นท่าน ศาลต้องไปประชุมจัดทำคำสั่งและจะนัดหมายอ่านคำสั่งศาลอีกครั้ง กลับเข้าประชุมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่างๆ ท่านร้องขอให้ ผอ.สพท. ไปทำความเข้าใจกับครูในเรื่องการถ่ายโอนการศึกษาผู้อปท. ตอนเที่ยงท่านเรียกผมและผอ.ธวัชชัย พิภูลแก้ว จากสมุทรสาครไปพบ ผมเล่าให้ท่านทราบถึงแนวโน้มผลแห่งคดีความในศาลปกครอง ท่านบอกว่าได้มอบให้ท่านธีระพันธุ์ พาลุสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องนี้ บ่ายท่านรัฐมนตรีบรรยายต่อแล้วมอบหมายท่านธีระพันธุ์ พาลุสุข ดำเนินการต่อไป มีการอภิปรายเรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนให้กับ อปท. ผมร่วมให้ความเห็นแก่ที่ประชุมเล็กน้อย ซึ่งต่อมาก็ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนก็ขอเรียนว่าเป็นการอภิปรายกันในที่ประชุม มิใช่เป็นการสัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่บังเอิญมีสื่อมวลชนไปทำข่าวกันมาก แต่ก็ยอมรับว่าพูดจากใจ ความคึกคักของการประชุมเปลี่ยนเป็นหงอยเหงาเมื่อผมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดที่ไปศาลปกครองสูงสุดมา จากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มกันศึกษาตามหัวข้อที่ สพฐ.กำหนด

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การประชุม ผอ.สพท.คงดำเนินต่อไปท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ ได้ร่วมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดตลอด ก่อนเที่ยงคุณขวัญแก้ว วัชรโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคมมาเป็นวิทยากร ภาคว่าอภิปรายปัญหาทันจนเวลา ๑๗.๐๐ น. จึงเลิกประชุม เย็นถึงบ้านดูเวบบอร์ดต่างๆมีต่อว่าต่อขานกันในเรื่องสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั้งฝ่ายอดีตลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลภายนอก สรุปแล้วกลัวตนเองเสียเปรียบและสอบตก มีบางรายบอกว่าครั้งที่แล้วมีผู้เสียเงินเสียทอง คงต้องของยืมคำของ “คนเขต” มาใช้ว่า หากมีจริงแปลว่าเงินไม่ถึงวัด ไม่รู้ไป

ทอดที่ไหน คงเป็นเรื่องของคนโง่กับคนเลวมาเจอกัน การออกแบบการคัดสรรวิธีนี้เพราะคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็ต้องการคนเก่งคนดีไปทำงาน ผมเองก็ต้องเริ่มอ่านหนังสือสอบอีกแล้วชะตากรรมไม่ได้ต่างไปจากพวกท่านมากนัก ในชีวิตพวกเราคงจะไม่ได้ทำอะไรมาง่ายๆ หรือครับ แต่ใจเราต้องสู้ต้องแกร่ง ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ฟ้าดิน สิ้นลมหายใจก็จะหยุดจะเลิกไปเองโดยปริยาย

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กลับมาทำงานในวันนี้ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจด้วยข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตัวเท่าหม้อแกงที่หาซื้อที่ชะอำเมื่อวานนี้ ตั้งใจว่าจะต้องดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ไม่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเหมือนครูทะเลาะกับครู เพราะไม่ปรากฏว่าฝ่ายเด็กได้ทำร้ายครูแต่อย่างใด บ่ายยังมีข่าวพาดพิงถึงผมอ่านแล้วก็ตกใจ เพราะไม่ได้คุยกันดูเด็ดเด็ดพล่านตามที่เป็นข่าว เว็บไซต์ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่มีทั้งไม้หน้าสามและก้อนอิฐ ถล่มไม่ผมก็ครู แต่ที่น่าเห็นใจที่สุดคือเด็กทราบว่ถึงวันนี้(๒๖ พย. ๒๕๔๘)ยังไม่ไปโรงเรียนเลย ผมจึงขอฝากแนวคิดในการควบคุมอารมณ์ของครูเวลาจะลงไม้ลงมือกับเด็กไว้เตือนใจดังนี้ .”นักเรียนเหมือนอูจจาระ ใช้นิ้วก็เหม็นคิดมือ ใช้น้ำก็เหม็นคิดเท้า ใช้น้ำดีก็กระเด็นเต็มหน้า สาธุชนพึงหลีกเลี่ยง” เวลาโกรธคิดให้ได้อย่างนี้ จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้ กะเหรี่ยงเคยบอกผมสมัยอยู่สังขละบุรี ผมแก้งของลูกจากเธอ เธอบอกว่า ลูกหมาหมากรักลูกนายนายก็รัก ทางโรงเรียนเขาก็ไม่ได้นั่งนอนใจได้ดำเนินการหาข้อเท็จจริง แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและไม่ตกเป็นประเด็นข่าวอีกผมจึงต้องให้ครูและครูสมรสไปปฏิบัติงานที่อื่นชั่วคราว กรรมการได้ข้อมูลข้อเท็จจริงครบแล้วก็กลับไปทำงานที่เดิม ส่วนจะมีโทษมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลแห่งการสอบสวนและการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา สำหรับผมขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุเตือนใจพวกเราและอย่าให้มีอีกเลย

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ความคืบหน้าการสร้างอาคารสวัสดิการ กำลังทำฝ้าหลุม ตรวจแฟ้มเอกสารต่างๆ มีโทรสารแจ้งให้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้ บ่ายจึงขับรถเข้ากรุงเทพฯ ถึงบ้านเกือบ ๔ ทุ่ม

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมที่ห้องประชุม สกสค. เป็นประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เดิมตั้งใจว่าวันนี้แล้วเสร็จ คืนนี้ประมาณ ๓ จะขับรถกลับชุมพร เพราะมีการสอบพนักงานราชการ อยากจะดูความเรียบร้อยหน่อย บ่ายทางสพร.สพฐ. โทรศัพท์แจ้งว่าท่านเลขาธิการ ตั้งเป็น

คณะทำงานให้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แผนการเดิมจึงยุติ ประสาน  
ท่านรองฯปรีชา บัวกิ่ง รักษาราชการแทนให้ครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ และวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็  
รับทราบข่าวว่าน้ำท่วมทางใต้ก็เป็นห่วงเหมือนกัน พักกับท่าน ผอ.ทองปอนด์ สาตอ่อน จาก สพท.พะเยา  
เขต ๑ คุยกันเรื่องการคัดสรรพนักงานราชการ ได้ดำเนินการไปแล้วทำเองเดียวกับชมพรเขต ๑ ที่กำลังจะ  
คัดสรรในวันอาทิตย์นี้ เขาเล่าให้ฟังว่าถูกต้องว่าต่อชานจากผู้เกี่ยวข้องมากมาย ก็พอๆกับผม หลายท่านอยาก  
ให้ชี้แจงความจริงหากท่านได้อ่านระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็น่าจะได้คำตอบชัดเจน หลายท่านอาจแย้งว่า  
เขตโน้นเขตนี้ทำไมทำไม่ได้ ก็เรียนว่ามาตรฐานการปฏิบัติของเขตพื้นที่ขณะนี้แตกต่างกันไปแล้วแต่จะดีความ  
หรือความกล้าหาญของ ผอ.เขต ผมปรึกษาทีมงานแล้วผมจึงตัดสินใจเลือกวิธีนี้ การสัมภาษณ์ตั้งกรรมการ  
จากโรงเรียนเพราะสพฐ.มอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษาสั่งจ้างและพนักงานราชการเหล่านี้ทำงานที่โรงเรียน  
ส่วนการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ในมาตรฐานขั้นต่ำ เรื่องเส้นสายที่วิตกกังวลกันก็วิตกกันทุกวงการ  
หลานชายผมไปสอบข้อเขียนได้ที่กรมหนึ่งเกี่ยวกับคดีโทร.มาหาให้ช่วยฝากสอบสัมภาษณ์ ผมก็ได้แต่  
รับปากและภาวนาฝากเทวดาฟ้าดินให้เขาผ่านการสอบด้วยเถิด เพราะตลอดชีวิตก็สอบได้ตามยถากรรม  
เหมือนกัน อาทิตย์นี้มีเรื่องมากมายให้คิดให้แก้ปัญหาแต่มีเรื่องที่ยังไม่ได้ข้ออ้างน้อย อาจจะเป็นเพราะ  
ต้องยึดสุภาษิตที่ว่า “พูดไปสองไพเบี้ยนึ่งเสียดำลึงทอง”

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชมพร เขต ๑

๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

เรื่องเล่าฉบับนี้ขอควบ ๒ สัปดาห์เหตุที่ช้าเพราะเขียนไม่ค่อยจะออก อาจเกิดจากสภาพอากาศไม่  
ดี มีเมฆมาก คลื่นลมแรง แต่ได้จดบันทึกประจำวันไว้ว่าได้อะไรที่ไหนไปบ้าง มาเล่าสู่กันฟัง จะรวบ  
ยอดไปนานก็ไม่คืนักเหลือไม่กี่วันเขาจะเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่กันอีกแล้วทั้งๆที่เรายังไม่เบื่อบุเลาเดิมเลย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีการสอบคัดสรรพนักงานราชการที่สนามสอบ  
โรงเรียนอนุบาลชุมพร ผมไปเยี่ยมสนามสอบ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓๐๐ คนเศษ วันนี้มีขาดสอบไป  
บ้างแต่ไม่มากนัก ที่หอประชุมมีการอบรมของชมรมครูปฐมวัยในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ผมไป  
พบปะพูดคุยด้วยทราบว่า ผู้เข้าอบรมต้องออกเงินกันเอง ใช้เวลาวันหยุดราชการมาพัฒนา มีศึกษานิเทศก์  
ของเขตช่วยสนับสนุน ต้องขออนุมัตินาสาธิตกับครูกลุ่มนี้ เพราะคู่มือที่เขอบรมกันแล้วจะเกิด  
ประโยชน์กับการเรียนการสอนอย่างมาก และนำไปทำมาหากินอย่างอื่นก็ไม่ได้นอกจากเป็นครูสถาน  
เดียว โรงเรียนอนุบาลชุมพรวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากอาคารสถานที่สะอาด สดชื่นด้วยต้นไม้ มีเสาธงที่  
สว่างงาม ห้องสหกรณ์ที่เป็นระบบ ต้องยอมรับในการพัฒนาของท่านผู้อำนวยการชาญวิทย์ ยิกุสังข์ พวก

เราคงต้องช่วยเป็นกำลังใจให้คนดีได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการที่จุดนัดหมาย กรรมการสอบสัมภาษณ์ตั้งจากโรงเรียนโรงละ ๓ ท่าน ผู้สมัครโรงเรียนไหนก็ไปสัมภาษณ์จากกรรมการของโรงเรียนนั้น กรรมการตรวจกระดาษคำตอบก็ตรวจกันไปแยกส่วนกัน ผมไปโรงเรียนปะทิววิทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมนี้โรงเรียนปะทิววิทยาเป็นแกนกลาง โรงเรียนใกล้เคียงนำนักเรียนมาร่วม มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีส่วนราชการหลายแห่งมาช่วยจัดกิจกรรม เช่น จัดงานจังหวัด คุณวิจิตร ศรีสังข์ เป็นต้น มีฝรั่ง ๒-๓ คน มาร่วมกิจกรรมด้วย ผอ.สุชาติ ชูชีพ เล่าให้ฟังว่าทางโรงเรียนปะทิววิทยา จะได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ฉะนั้นต่อไปนี้ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ก็สมัครมาเรียนที่ปะทิววิทยาจะได้รับสิทธิพิเศษครับ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วันนี้ขลุกอยู่กับงานเอกสารและประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ ฟ้าฝนก็ตกลงมาทั้งวัน ตอนเที่ยงคณะครูจาก สพท.สตูล ประมาณ ๔๐ คนแวะมาเยี่ยมและรับประทานอาหารเที่ยง มีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา สรยุทธ หนูเกื้อ เป็นหัวหน้าทีม จุดหมายปลายทางของเขาคือกรุงเทพมหานคร คืบนี้ครูของ สพท.ชุมพร เขต ๑ นัดหมายกันไว้ ๓ ทุ่มจะเดินทางไปจุดหมายเดียวกัน ทราบว่า ๕ คันรถบัส สถานการณ์เกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่ อปท. มีความคิดความเห็นแตกออกไปหลายกลุ่มหลายแนว รัฐบาลคงตัดสินใจเลือกเอา “ความสมัครใจ” เป็นคำตอบสุดท้าย

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ที่ศูนย์ราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายพินัย อนันตพงศ์ เป็นประธาน ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาคงจะเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้อัตราเรียนต่อจาก ป.๖ ไป ม.๑ ต้องได้ ๑๐๐% และ ม.๓ ไป ม.๔ เกือบ ๙๐% สำหรับ ป.๖ ไป ม.๑ ทั้งหลักการและกฎหมายต้องได้ เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับ ส่วน ม.ปลายคงต้องหามาตรการกันอีกว่าจะเพิ่มอย่างไร ไปสายสามัญ สายอาชีพ หรือนอกระบบโรงเรียน บ่ายผมและคณะประมาณ ๘ ท่านเดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของ ผอ.สพท.ปัตตานี เขต ๑ คุณวิมล จันทร์แก้ว ที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงชะอวด ประมาณ ๖ โมงเย็น กลับถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบมจ.ซีเพรซอินดัสตรี เป็นปีที่ ๑๗ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน มีผู้รับทุนทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บ่ายคณะกรรมการมูลนิธิอิสลามจากนราธิวาสมาพบเพื่อยื่นเรื่องขอเปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอท่าแซะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่องหลายราว เย็นเดินทางไปจังหวัดระนองเพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณกันยา เพื่อกนาโพธิ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลับถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรของโรงเรียนหงษ์



เจริญวิทยาคม มีผู้นำท้องถิ่น นายค.อบต.และประชาชนมาร่วมกันมาก ประธานต้องกริบผมสำหรับผู้ที่จะบรรพชาด้วย คงจะได้บุญกุศลกันถ้วนทั่ว ท่าน ผอ.สมนึก เขียวสะอาด ได้พัฒนาโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นยังสร้างพันธมิตรกับโรงเรียนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เย็นเป็นเจ้าภาพแต่งงานลูกชาย ผอ.วิสูตร กลิ่นแก้ว ที่โรงเรียนศรีวิทยายักษ์ ร่วมกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ฝนตกหนักมาทั้งคืนเช้าเดินทางไปอำเภอปะทิว เปิดการอยู่ค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนตะเคียน ที่วัดเขาเจดีย์ ผู้ปกครองทยอยมาส่งนักเรียนเพราะหลายแห่งน้ำท่วมถนน พระวิทยากรเตรียมพร้อมแต่เช้า ผมกล่าวเปิดเสร็จพิธีจึงเดินทางไปเยี่ยมตลาดสดปะทิวกับ ท่าน ผอ.นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์จากโรงเรียนวัดคอนยาง เป็นตลาดขนาดเล็กแต่สะอาดดี มีร้านข้าวแกง ๑ แห่งมีคนมารูมมาค่อมจำนวนมาก คงจะอร่อย จึงตัดสินใจซื้อเป็นอาหารมื้อเช้า ก็ไม่ผิดหวังอร่อยราคาย่อมเยา

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ วันมหามงคลของชาวไทย ผมไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ตลาดชุมพร เวลา ๐๗.๐๐ น. ประชาชนมากันอย่างหนาแน่นที่นำอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่องเนื่องมาทั้งวันทั้งคืน เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีสวดเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ที่หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ เวลา ๑๕.๑๕ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สนามหน้าศาลากลางเก่า ฝนก็หยุดสนิทเช่นเดียวกัน ก็ต้องสรุปว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ทรงพระเจริญ

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ บ่ายประชุมร่วมกับกลุ่มนิเทศฯ ได้เห็นโยบายการทำงาน

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ประชุมรอง ผอ.สพท. ผช.ผอ.สพท. และหัวหน้ากลุ่มใน เขตพื้นที่เป็นการประชุมปรึกษาหารือปกติประจำเดือน บ่ายคณะครูมาพบเพื่อปรึกษาหารือ ๒ คณะ เป็นความขัดแย้งระหว่างครูที่ฟังฝ่ายไหนพูดก็น่าเชื่อว่าจะจริง แต่เรื่องเดียวกันจะจริง ๒ เรื่องไม่ได้ เหมือนแมว ๑ ตัว คนหนึ่งบอกว่ามีด อีกคนว่าสีขาว ทำไมจึงต่างกันขนาดนั้น คณะสุดท้ายคุยกันจนเกือบ ๒ ทุ่ม ออกจากห้องพบว่าฝนตกหนักน้ำเจ็นองไปทั่ว ถนนขากลับเข้าเมืองน้ำท่วมผิวจราจร ในตลาดน้ำไหลถนนเป็นลำคลองไปหลายสาย

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย(ยุวชนทหาร) บ่ายประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต ๑ มีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องเหมือนกัน เช่น สพฐ.อนุมัติให้ขยายชั้นเรียน ม.ต้นที่โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้านหาดในตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ตามที่คณะกรรมการเขตได้ให้ความเห็นชอบไป มีหลายเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังไปประคองความคิดกันต่อที่อาคารเศียรสอระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมคณะกรรมการจัดกรอบอัตรากำลังข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๑ การจัดครั้งนี้เพื่อนำคนที่มียู่อมาลงตำแหน่งที่ตามตำแหน่งเดิมให้อยู่ในกรอบ เพื่อดำเนินการในกระบวนการต่อไป เช่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ

บัญชี กรรมการก็จะจัดให้ลงในกลุ่มอำนวยการ พอรอบต่อไปหากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและประสงค์จะเปลี่ยนสายงานก็สามารถทำได้ สรุปว่าเอาคนเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยจัดอีกครั้งว่าจะให้อยู่ห้องไหนเป็นการถาวร

เรื่องเล่า ๒ สัปดาห์นี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าที่ควรแต่มีข่าวดีสำหรับคนที่มีลูกเรียนในระดับอุดมศึกษาขณะนี้ไปเบิกค่าเล่าเรียนกันได้แล้ว ไม่เกินปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มจากภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ หากได้โทร.นัดหมายไปล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ภาคเข้าทำงานธุรการต่างๆ เพราะวันนี้ท่านรองฯพนอ ทิพย์ พิมลรัตน์ ไม่อยู่ ไปทำหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดขุนกระโทก เหตุเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างครูหนึ่งคนกับหนึ่งกลุ่ม จนผู้รักษาราชการแทนผู้ไม่ไหว ผมจึงตั้งท่านรองฯพนอ ไปรักษาการในตำแหน่งเพื่อจัดระบบให้เข้าที่เข้าทาง มีอดีตครูอัตราจ้างที่สอบพนักงานราชการไม่อยู่ในลำดับที่จะส่งจ้างได้มาหาเพื่อขอให้ช่วยเรื่องงานทำ ก็ได้แต่รับปากว่าจะพยายามสอดส่องหางานให้ บ่ายมีประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวคิดและจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ การศึกษา กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก อาจเพิ่มตัวบ่งชี้บ้าง หากเห็นว่าของ สพฐ.กว้างเกินไป แต่รับในหลักการกันว่าจะไม่เพิ่มภาระงานให้ครูและโรงเรียน

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ คงเป็นนัดสุดท้ายของปีนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คุณพินิจ เจริญพานิช มาบรรยายตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่กพร.กำหนด ที่เน้น ๒ ตัวชี้วัดคือ อัตราการเข้าเรียนในชั้น ม. ๑ ของผู้จบชั้น ป.๖ ต้องได้ ๑๐๐ % เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับและม.๓ เรียนต่อ ม.๔ ต้องได้ ๘๒ % ทั้งสายสามัญและสาขอาชีพ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ บ่ายมีครูมาพบเพื่อหารือปัญหาการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีการใส่ความร้องเรียนสื่อมวลชนกัน บอกให้ออดทนจะเรียกผู้ประสงค์ร้ายมาดักเตือนให้ หากไม่กลับตัวกลับใจจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป สงครามภายนอกยังมีเวลาพักรบสงคราภายในแสนเหนื่อยนัก เพราะต้องทำงานร่วมกันเห็นหน้ากันความเครียดความแค้นที่ปลงไม่ตกเปรียบเหมือนกองไฟที่เผาตัวเองอยู่ทุกเวลาวันที่ ไม่ทราบว่าจะเอาจิตใจที่ไหน ไปสอนลูกศิษย์และไม่รู้จะเอาแบบอย่างที่ไหนให้ลูกศิษย์ดู เดิมชาวบ้านเคารพครูเรียกว่าคุณครู ต่อมาเรียกครู เดียวนี้เรียกพวกครู บ้างจี้หนึ่งของความวุ่นวายคืออัตรากำลังมันถ่มถ่ม เพราะบางรายอยู่โรงเรียนนี้มาเกือบ ๓๐ ปี จึงเป็นเจ้า

พ่อเจ้าแม่ไปโดยปริยายแทนที่จะเป็นพ่อครูแม่ครู ต่อไปคงต้องย้ายครูสายผู้สอนสลับหมุนเวียนกันบ้างจะ  
ได้ปลงตก ถ่ายเลือดถ่ายน้ำดีน้ำเสียกันบ้างน่าจะทำนาร่องตุ๊ก ๔-๕ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆทั้ง  
ในเมืองและนอกเมือง ๑ ทุ่มไปฟังสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่ ผอ.อนันต์ นาคสังข์และ ผอ.ชัยภูมิ นาค  
สังข์ ที่บ้านพักใกล้สี่แยกปฐมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในช่วง  
ชั้นที่ ๔ หรือนักเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเขต ๑ และ เขต ๒ มอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณ  
บัตรให้ครูในสาขาวิชาต่างๆ บรรยายภาคศึกษาค้นได้เห็นเพื่อนครูทั้งสองเขตได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนักเรียน  
ในจังหวัดชุมพร เห็นแล้วชื่นใจ กล่าวเปิดงานเสร็จต้องรีบไปเปิดการสัมมนาที่อาคารเคียวรี่รีสอร์ท อำเภอปะ  
ทิว เป็นการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑) ได้  
เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่  
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ไปร่วมให้ความคิดความเห็นกัน ดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๑๖  
ธันวาคม ๒๕๔๘

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั่งลงซื้ออนุมติ อนุญาตในแฟ้มเอกสาร และอ่านสำนวนการ  
ลงโทษทางวินัยที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอมา สลับกับลงไปดูนักการภารโรงก่อสร้างอาคาร  
สวัสดิการ ท่านรองฯวิมาน ดิทองกลาง เป็นแม่งานแผน ๔ ปีที่ปะทิว ท่านรองฯพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ไปดู  
การจัดร้านในงานประจำปีกรมหลวงฯและกาชาดที่สนามกีฬาจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนมาให้ลงชื่อรับรอง  
ความประพฤติ ๒-๓ รายเพื่อนำไปซื้ออาวุธปืน คงไว้ป้องกันทรัพย์สินและป้องกันตัว ผมคิดเล่นๆเรื่องการ  
ซื้ออาวุธปืนย่อมเกิดการขาดทุนอยู่หลายสถาน หนึ่งซื้อแล้วไม่ค่อยได้ใช้เงินก็จม สองใช้แล้วก็ต้องถูก  
ดำเนินคดีว่าจะรู้ถูกรู้ผิดต้องใช้เวลานานและสิ้นเปลืองทรัพย์สินเพิ่มเติมในการต่อสู้คดี ความดีของปืนคือ  
อุ่นใจและไม่วิ่งหนีก่อนเราแน่นอน ช่างจากบริษัทคอมพิวเตอร์มาคิดตั้งสัญญาณ wireless ให้ ปรากฏว่า  
อินเตอร์เน็ตมาเร็วกว่าเดิมมาก ผู้ที่มี Notebook ระบบที่มี wireless สามารถมาใช้บริการได้ฟรีครับ

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่อนเที่ยงมีครุมาหา ๒ รายพร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์  
เรื่องนักเรียนเครือข่ายอาเซียนเป็นเลือดเนื่องจากครูซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเด็กและผมสั่งให้ไปช่วย  
ราชการที่อื่นชั่วคราวกำลังจะย้ายกลับ แถมนบอกว่าครูรายนี้คุยโวโอ้อวดว่าสามารถใช้เงินวิ่งล้มคดีได้ ผม  
อ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกสังเวชใจที่ครูคนหนึ่งสามารถตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจนนักข่าวเชื่อว่าเป็นจริงนำไป  
ตีพิมพ์อย่างมโหฬาร สังเวชใจที่คนมีอาชีพครูเมื่อขัดแย้งกันเองด้วยเสียผลประโยชน์บางอย่าง บังอาจใช้  
นักเรียนเป็นเครื่องมือบ่อนทำลายซึ่งกันและกัน เขาอาจจะเหิมเกริมจนประมาทที่รุ่งรอยไว้เพราะตั้งแต่  
เกิดเรื่องขึ้นผมไม่ได้นอนใจตั้งหน่วยติดตามข่าวหาข้อมูลตลอดเวลา วันเกิดเหตุที่นักเรียนเข้าโรงพยาบาล  
และผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลเรื่องนี้และโทร.มาบอกผม ผมให้เจ้าหน้าที่ประสานกับโรงพยาบาลทราบว่า  
นักเรียนกำลังนั่งรอให้หมอตรวจอยู่ แปลว่าการพยายามให้เป็นข่าวถูกจัดขึ้นอย่างมีขั้นตอนและ  
ตั้งใจ สำหรับครูทั้ง ๒ รายก็ยังช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนอื่น ยังไม่ได้กลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเดิม  
และไม่เคยพบหน้านักเรียนคนนี้อีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุคราวนั้น หากนักเรียนจะเครียดก็คงจะเป็นครูคู่กรณีไป

ส่งข่าวและข่มขู่ว่าเธอลำบากแน่หากครู...ย้ายกลับมา สำหรับการใส่ความเรื่องลัทธิก็ไปพิสูจน์กันกับ ผู้เกี่ยวข้องคือตำรวจ อัยการ สำหรับของหมว่าไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายไม่เลือกหน้าอินทร์หน้าพรหม ถูกคือถูกผิดคือผิด ไม่มีรายการผิดเป็นถูก หรือถูกเป็นผิด ชั่วเป็นดีหรือดีเป็นชั่ว เพียงแต่ไปครอศักครูจะได้ รู้ว่าในกอไผ่นอกจากหน่อไม้แล้วมีอะไรอีกบ้าง ตอนหัวค่ำไปงานสังสรรค์ของครูโรงเรียนเอกชนที่ ยินยอมพร้อมใจกันทั้ง ๒ เขต จัดงานเลี้ยงแสดงกิจกรรมบันเทิงกันที่หอประชุม โรงเรียนสาหมินกงลิ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่าน ผอ.เขต ๒ และคณะมาร่วมงานกันพร้อมหน้า

วิชาชีพครูจะตกต่ำหรือเข้มแข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเป็นประการสำคัญ หากครูแตกแยกขาด สามัคคี ไม่ให้เกียรติ ไม่ให้โอกาสและไม่ให้อภัยซึ่งกันและกัน ความล่มสลายก็จะตามมา อย่าคิดไปสร้าง บ้านสร้างเมืองเลยแม้เป็นตัวแบบให้กับนักเรียนก็ไม่อาจเป็นไปได้ แล้วจะมีหน้าไปสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้อย่างไร ความแตกแยกแทรกซึมจนถึงรากหญ้าคือระดับ โรงเรียน จนถึง ระดับชาติ หรือจะต้องตั้งโรงเรียนสร้างฝันให้กับครูที่มีปัญหาอีกสักโรง หรือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในเรื่อง ไม่ ย้าย ไม่ถ่าย ไม่โอน คืออุ่นววยจนไม่มีใครอยากได้อีก ก็ฝากไปคิดกันคุณะครับใครคิดออกบอกผมด้วย และ อย่างวางเฉยปล่อยให้คนไม่ดีสร้างความอุ่นววยให้สังคม ความสงบร่มเย็นก็จะกลับคืนมา

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน เด็กเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กบกพร่องที่โรงเรียนวัดคอนรวบ ท่าน ผอ.นริศ นพชำนาญ ลงทุนควัก กระเป๋าเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนวัดคอนรวบ โรงเรียนวัดคูขุด และ โรงเรียนบ้านคอเตี้ย ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร ศิษยานิเทศก์ สพท.ชุมพร เขต ๑ และทางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เป็นวิทยากรให้การอบรม บ่ายนัดหมายครูมาขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครูกฎหมายเคยสอนว่าปล่อยคนผิดสืบคนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคน เดียว ผมจึงมักปล่อยให้เรื่องที่จะตัดสินใจลึ้มเลื่อนไปจากความรู้สึกอคติทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงสอน สิ่งไว้ว่าอคติ ๔ อย่างที่เป็นปกติวิสัยของคนเราคือ ฉันทาคติ (ถ้าเอียงเพราะชอบ prejudice caused by love or desire ) โทษาคติ (ถ้าเอียงเพราะชัง prejudice caused by hatred ) โมหาคติ (ถ้าเอียงเพราะหลง, พลาดผิด เพราะเขลา prejudice caused by delusion or stupidity ) ภัยาคติ (ถ้าเอียงเพราะกลัว prejudice caused by fear ) แต่ในทางกฎหมายไทย สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำแนกอคติที่สำคัญไว้ ๔ ประการ ประกอบด้วย อคติทางเพศ อคติ ต่อคนพิการ อคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และอคติต่อคนจน จะเล่าโดยละเอียดก็จะยืดยาวเกินไป พอใจเป็นปกติ

คือสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายไปพอสมควรแล้วจึงหยิบเรื่องมาอ่านไต่ตรอง ดูเหตุผลทั้งทางบวกทางลบ เอาใจเขาใส่ใจเรา ตัดสินใจอย่างไรก็ดีไว้ทั้งไว้ข้ามวันข้ามคืนนำมาอ่านใหม่จนมั่นใจ ตัดสินใจลงความเห็นในสำนวนปิดเพิ่มส่งคืนเจ้าของเรื่องไปดำเนินการต่อไป เป็นการรักษาคุณและคนให้สมดุลกันตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในฐานะกรรมการตัดสิน ที่ต้องวิ่งไปทั่วสนามแต่ไม่มีหน้าที่เล่นเกมส์การแข่งขัน ลงไปเป็นกำลังใจนักการภารโรงที่กำลังก่อสร้างอาคารสวัสดิการทั้งก่ออิฐ ทำฝ้าเพดาน

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัท โคลไทยแลนด์ จำกัด อำเภอนาทม มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับทุนระดับละ ๒๐ คน ผู้จัดการฝ่ายบริหารเป็นผู้มอบ ผมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันจบพิธี กลับสำนักงานครุมาพบเพื่อมอบเอกสารที่ขอไว้เมื่อวาน ลงไปดูงานในกลุ่มงานต่างๆ สำหรับกลุ่มศึกษานิเทศก์เดินไปไม่ค่อยถึง บังเอิญต้องเลี้ยวไปออกประตูหลังตรงไปอาคารสวัสดิการทุกที คงต้องทำพิมพ์เขียวใหม่ บ่ายโมงครึ่งไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรื่องการแข่งขันจักรยานนานาชาติ ที่จะเข้าเขตชุมพรระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ แต่เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจากบางเบิด ถ้ำธง บ่อสำโรง ปะทิว ทุ่งวัวแล่น นาชะอัง จนถึงเทศบาลเมืองชุมพร พักโรงแรมชุมพรแกรนด์ฯ เพื่อปั่นไปเส้นทางสู่ระนองในวันรุ่งขึ้น โรงเรียนตามเส้นทางถูกกำหนดให้นักเรียนออกมาช่วยเชียร์ผู้เข้าแข่งขันในครั้ง นี้ เลิกประชุมลงไปอวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รีบอวยพรเพราะอาทิตย์หน้าไม่อยากต่อคิวยาวๆ ผมเองต้องติดประชุมที่กรุงเทพฯ ตอนปลายสัปดาห์สุดท้ายของปี ๒๕๔๘ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล่าให้ฟังว่าปีใหม่ถือเอาเดือนมกราคม หรือภาษาฝรั่ง January มาจากชื่อเทพเจ้า Janus เป็นเทพเจ้าที่มี ๒ หน้า หน้าหนึ่งหันหน้าหนึ่งแก่ หน้าแก่แทนปีเก่า หน้าหนุ่มแทนปีใหม่ พอปีใหม่เทพเจ้าองค์นี้จะหันพระพักตร์ด้านหนุ่มมายังโลก เขาจึงตั้งเดือนแรกของปีว่า January ตรงข้ามกับหน้าเราปีเก่าจะหนุ่มกว่าปีใหม่ ถ้าวอกคราบเหมือนปูได้ทำจะดีไม่น้อย

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เช้าเร่งลงชื่อลงนามในคำสั่ง เอกสารต่างๆ รับหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ กพร.กำหนดในส่วนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับจังหวัดชุมพรคะแนนเต็ม ๕ พวกเราหมายถึงสำนักงานและโรงเรียนทำได้ ๔.๗๕๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะสบายใจมากขึ้นสำหรับการทำงานในปี นี้ เที่ยงไปกราบศพคุณพ่อของคุณพยอม คู่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท.ชุมพรเขต ๒ ที่วัดเขาถล่ม บ่ายเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มีราชการที่ต้องประสานอยู่หลายเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ อยู่ในกรุงเทพฯ ติดต่องานที่กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เย็นวันศุกร์ขับรถไปเมืองทองธานีไปชมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่นำมาจำหน่ายในอาคารอิมแพค มีผ้าไหม ผ้าฝ้ายจากภาคอีสานลานตาไปหมด ราคาถูกกว่าปกติ แต่แพงกว่าเมื่อก่อน มีสินค้าจากเพื่อนบ้านคือลาวและเขมรมาจำหน่ายด้วย ผมไปดื่มกาแฟลุงเหออชุมพรที่มาออกร้านจำหน่าย ไปชิมแกงฮังเลหมูของแม่ฮ่องสอนร้านเจ้าเก่า แกงฮังเลหากท่านไม่เคยรับประทานก็อยากอธิบายว่าเหมือนแกงมัสมั่น บวกแกงพะเนียง และบวกพะโล้ เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวมอญและพม่า ไปแม่ฮ่องสอนต้องไปทานที่ร้านบ้านเพลง ะวะมูลนิธิ

รณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด เขามีโครงการปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่ เลิกได้อย่างถาวร ภายใน ๖ วัน ไครสนใจปรึกษาได้ที่เบอร์ ๐๑ ๘๒๑๑๔๗๘ ได้ปรัชญาความเป็นผู้นำ เพื่อการบริหารชีวิต มาฝากเพื่อนครูส่งท้ายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ลองไตร่ตรองพิจารณาคุณะครับ

๑. ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไร

๒. ชีวิตที่ไม่มีการต่อสู้ดิ้นรน ปล่อยชีวิตไปวันๆอย่างไรจุดหมายไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้

๓. ความลำบากและอุปสรรคในการทำงานคือหนทางแห่งความสำเร็จ

๔. ความทุกข์ ความผิดหวัง ยังมาเยือนท่านได้ สักวันหนึ่งความสุข ความสมหวังก็มาเยือนท่านได้

เช่นกัน

๕. บิดามารดาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู แสดงโลกนี้แก่บุตร การทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธา ผู้ไม่มีสติให้มีสติ ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา รู้จักให้ท่าน ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดาที่ประเสริฐ

๖. ไม่มีสิ่งใดในโลกที่คนคนหนึ่งเคยทำได้ แล้วคนคนหนึ่งจะทำไม่ได้

๗. อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัว ก็จงทำประโยชน์แก่ครอบครัว อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศชาติ ก็จงทำประโยชน์แก่แผ่นดิน

๘. ชีวิตเป็นของไม่มีค่า แต่ชีวิตจะมีค่าต่อเมื่อรู้จักใช้ชีวิต

๙. จงตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ก่อนที่จะไม่มีผู้มีพระคุณให้ตอบแทน จงประหยัดก่อนที่ท่านจะไม่มีเงินให้ประหยัด จงออกกำลังก่อนที่ท่านจะไม่มีกำลังให้ออก จงรักครอบครัวก่อนที่ท่านจะไม่มีครอบครัวให้รัก และจงทำความดีก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลาให้ทำ

๑๐. ดวงตาที่ดวงใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต คำเปรียบเปรยที่ว่าพ่อแม่รักลูกตั้งดวงตาและดวงใจ จึงชวนให้คิดว่า พ่อแม่จะรักลูกแค่ไหน

๑๑. ผู้ได้ปกครอง ควรมองผู้ปกครอง เป็นคุณต้นไม้ใหญ่ที่คนต้องอาศัยร่มเงา เมื่อใดต้นไม้ถูกทะเลี้ยถูกรานก้านและใบ ต้นไม้เมื่อกิ่งใหญ่ก็จะเหี่ยวเฉา ไร่ร่มเงาที่จะอาศัยได้ ความแตกกระจายก็จะเกิดขึ้นในหมู่ผู้อาศัยเอง

๑๒. พ่อแม่สามารถมีลูกได้หลายคน แต่ลูกสามารถมีพ่อแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น พ่อแม่จึงควรเป็นบุคคลที่ลูกๆควรหวงแหนและทะนุถนอมให้มากที่สุด

๑๓. ถ้าเลือกเกิดได้ ก็จงอย่าเลือกเกิดเป็นลูกสาวคนจีน แต่เลือกเกิดเป็นลูกชายคนอินเดีย

๑๔. คนคนหนึ่งไม่เคยสนใจพ่อแม่ ไม่เคยเหลียวแลคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล เขาเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าคนอกตัญญู

๑๕. โชคดี โชคร้าย นินทา สรรเสริญ ทุกข์ สุข เป็นแจกเจ้าประจำสำหรับชีวิต

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เข้าไปเป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน เด็กเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กบกพร่องที่โรงเรียนวัดคอนรวบ ท่าน ผอ.นริศ นพชำนาญ ลงทุนควัก กระเป๋าเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนวัดคอนรวบ โรงเรียนวัดคูขุด และ โรงเรียนบ้านคอคอดเคียว ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร ศึกษานิเทศก์ สพท.ชุมพร เขต ๑ และทางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เป็นวิทยากรให้การอบรม บ่ายนัดหมายครูมาขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวการดำเนินการทางวินัย ครูกฎหมายเคยสอนว่าปล่อยคนผิดสืบคนคิดว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว ผมจึงมักปล่อยไว้เรื่องที่จะตัดสินใจลี้มเลื่อนไปจากความรู้สึกอคติทั้งหลายที่พระพุทธรองค์ทรงสอน สิ่งไว้ว่าอคติ ๔ อย่างที่เป็นปกติวิสัยของคนเราคือ ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ prejudice caused by love or desire ) โทษาคติ (ลำเอียงเพราะชัง prejudice caused by hatred ) โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิด เพราะเขลา prejudice caused by delusion or stupidity ) ภัยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว prejudice caused by fear ) แต่ในทางกฎหมายไทย สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำแนกอคติที่สำคัญไว้ ๔ ประการ ประกอบด้วย อคติทางเพศ อคติ ต่อคนพิการ อคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และอคติต่อคนจน จะเล่าโดยละเอียดก็จะยืดยาวเกินไป พอใจเป็นปกติ คือสิ่งปรุ้งแต่งทั้งหลายไปพอสมควรแล้วจึงหยิบเรื่องมาอ่านไตร่ตรอง ดูเหตุผลทั้งทางบวกทางลบ เอาใจเขาใส่ใจเรา ตัดสินใจอย่างไรจดไว้ทั้งไว้ข้ามวันข้ามคืนนำมาอ่านใหม่จนมั่นใจ ตัดสินใจลงความเห็นใน ส่วนวนปิดเพิ่มส่งคืนเจ้าของเรื่องไปดำเนินการต่อไป เป็นการรักษากฎและคนให้สมดุลกันตามข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ในฐานะกรรมการตัดสิน ที่ต้องวิ่งไปทั่วสนามแต่ไม่มีหน้าที่เล่นเกมส์การแข่งขัน ลงไปเป็น กำลังใจนักการภารโรงที่กำลังก่อสร้างอาคารสวัสดิการทั้งก่ออิฐ ทำฝ้าเพดาน

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัท โคลไทยแลนด์ จำกัด อำเภота่าแซะ มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับทุนระดับละ ๒๐ คน ผู้จัดการฝ่าย บริหารเป็นผู้มอบ ผมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันจบพิธี กลับ สำนักงานครูมาพบเพื่อมอบเอกสารที่ขอไว้เมื่อวาน ลงไปดูงานในกลุ่มงานต่างๆ สำหรับกลุ่มศึกษานิเทศก์ เดินไปไม่ค่อยถึง บังเอิญต้องเลี้ยวไปออกประตูหลังตรงไปอาคารสวัสดิการทุกที คงต้องทำพิมพ์เขียวใหม่

บ่ายโมงครึ่งไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรื่องการแข่งขันจักรยานนานาชาติ ที่จะเข้าเขตชุมพรระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ แต่เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจากบางเบิด ถ้ำธง บ่อลำโรง ปะทิว พุงวัวแล่น นาชะอัง จนถึงเทศบาลเมืองชุมพร พักโรงแรมชุมพรแกรนด์ฯ เพื่อขึ้นไปเส้นทางสู่ระนองในวันรุ่งขึ้น โรงเรียนตามเส้นทางถูกกำหนดให้นักเรียนออกมาช่วยเชียร์ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ เลิกประชุมลงไปอวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รีบอวยพรเพราะอาทิตย์หน้าไม่อยากต่อคิวยาวๆ ผมเองต้องติดประชุมที่กรุงเทพฯ ตอนปลายสัปดาห์สุดท้ายของปี ๒๕๕๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เล่าให้ฟังว่าปีใหม่ถือเอาเดือนมกราคม หรือภาษาฝรั่ง January มาจากชื่อเทพเจ้า Janus เป็นเทพเจ้าที่มี ๒ หน้า หน้าหนึ่งหนุ่มหน้าหนึ่งแก่ หน้าแก่แทนปีเก่า หน้าหนุ่มแทนปีใหม่ พอปีใหม่เทพเจ้าองค์นี้จะหันพระพักตร์ด้านหนุ่มมายังโลก เขาจึงตั้งเดือนแรกของปีว่า January ตรงข้ามกับหน้าเราปีเก่าจะหนุ่มกว่าปีใหม่ ถ้าลอกคราบเหมือนปูได้ทำอะไรไม่น้อย

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เช้าเร่งลงชื่อลงนามในคำสั่ง เอกสารต่างๆ รับหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ กพร.กำหนดในส่วนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับจังหวัดชุมพรคะแนนเต็ม ๕ พวกเราหมายถึงสำนักงานและโรงเรียนทำได้ ๔.๗๕๔ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะสบายใจมากขึ้นสำหรับการทำงานในปีนี้ เทียงไปกราบศพคุณพ่อของคุณพยอม คุ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท.ชุมพรเขต ๒ ที่วัดเขาดลุ่ม บ่ายเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มีราชการที่ต้องประสานอยู่หลายเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่ในกรุงเทพฯ ติดต่องานที่กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เย็นวันศุกร์ขับรถไปเมืองทองธานี ไปชมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่นำมาจำหน่ายในอาคารอิมแพค มีผ้าไหม ผ้าฝ้ายจากภาคอีสานลานตาไปหมด ราคาถูกกว่าปกติ แต่แพงกว่าเมื่อก่อน มีสินค้าจากเพื่อนบ้านคือลาวและเขมรมาจำหน่ายด้วย ผมไปดื่มกาแฟลุงเห่นอชุมพรที่มาออกร้านจำหน่าย ไปชิมแกงฮังเลหมูของแม่ฮ้องสอนร้านเจ้าเก่า แกงฮังเลหากท่านไม่เคยรับประทานก็อยากอธิบายว่าเหมือนแกงมัสมั่น บวกแกงพะเนง และบวกพะโล้ เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวมอญและพม่า ไปแม่ฮ้องสอนต้องไปทานที่ร้านบ้านเพลง วะมุณิธิ ธรรมรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด เขามีโครงการปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่ เลิกได้อย่างถาวรภายใน ๖ วัน ใครสนใจปรึกษาได้ที่เบอร์ ๐๑ ๕๒๑๑๔๗๕ ได้ปรึกษาความเป็นผู้นำ เพื่อการบริหารชีวิต มาฝากเพื่อนครูส่งท้ายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ลองไตร่ตรองพิจารณาคุณะครับ

๑. ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไร
๒. ชีวิตที่ไม่มี การต่อสู้ดิ้นรน ปล่อยชีวิตไปวันๆอย่างไรจุดหมายไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้
๓. ความลำบากและอุปสรรคในการทำงานคือหนทางแห่งความสำเร็จ
๔. ความทุกข์ ความผิดหวัง ยังมาเยือนท่านได้ สักวันหนึ่งความสุข ความสมหวังก็มาเยือนท่านได้เช่นกัน
๕. บิดามารดาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู แสดงโลกนี้แก่บุตร การทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้มี



ศรัทธา ผู้ไม่มีศีลให้มีศีล ผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา รู้จักให้ทาน ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดาที่  
ประเสริฐ

๖. ไม่มีสิ่งใดในโลกที่คนคนหนึ่งเคยทำได้ แล้วคนคนหนึ่งจะทำไม่ได้

๗. อยากรับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัว ก็จงทำประโยชน์แก่ครอบครัว อยากรับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใน  
ประเทศชาติ ก็จงทำประโยชน์แก่แผ่นดิน

๘. ชีวิตเป็นของไม่มีค่า แต่ชีวิตจะมีค่าต่อเมื่อรู้จักใช้ชีวิต

๙. จงตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ก่อนที่จะไม่มีผู้มีพระคุณให้ตอบแทน จงประหยัดก่อนที่ท่าน  
จะไม่มีเงินให้ประหยัด จงออกกำลังก่อนที่ท่านจะไม่มีกำลังให้ออก จงรักครอบครัวก่อนที่ท่านจะไม่มี  
ครอบครัวให้รัก และจงทำความดีก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลาให้ทำ

๑๐. ดวงตากับดวงใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต คำเปรียบเปรยที่ว่าพ่อแม่รักลูกดังดวงตาและ  
ดวงใจ จึงชวนให้คิดว่า พ่อแม่จะรักลูกแค่ไหน

๑๑. ผู้ได้ปกครอง ควรมองผู้ปกครอง เป็นจุดต้นไม้อายุที่ตนต้องอาศัยร่มเงา เมื่อใดต้นไม้อายุแก่  
เปลือก ลูกหลานก้านและใบ ต้นไม้แม่ที่ใหญ่ก็จะเหี่ยวเฉา ไร่ร่มเงาที่จะอาศัยได้ ความแตกกระจายก็จะ  
เกิดขึ้นในหมู่อายุของตัวเอง

๑๒. พ่อแม่สามารถมีลูกได้หลายคน แต่ลูกสามารถมีพ่อแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น พ่อแม่จึงควร  
เป็นบุคคลที่ลูกๆควรหวงแหนและทะนุถนอมให้มากที่สุด

๑๓. ถ้าเลือกเกิดได้ ก็จงอย่าเลือกเกิดเป็นลูกสาวคนจีน แต่เลือกเกิดเป็นลูกชายคนอินเดีย

๑๔. คนคนหนึ่งไม่เคยสนใจพ่อแม่ ไม่เคยเหลียวแลคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล เขาเรียกบุคคล  
ประเภทนี้ว่าคนอกตัญญู

๑๕. โชคดี โชคร้าย นินทา สรรเสริญ ทุกข์ สุข เป็นแขกเจ้าประจำสำหรับชีวิต

กำจัด กงหนุ

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

ปฏิทินได้ทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ คงที่คงวา และยุติธรรมเสมอหน้าสำหรับทุกผู้ทุก  
นามรวมทั้งสรรพสิ่งที่มิชีวิตและไม่มี ต่างได้บวกราชขึ้นจากเดิมอีก ๑ ปี เรื่องของอายุมีทั้งที่เจริญและเสื่อม  
ถอย เด็กๆที่กำลังเติบโตจะรู้สึกยินดีปรีดาเพราะความเป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าจึงมีความสุขกับปีใหม่ ตรง

ข้ามกับคนสูงวัยที่อายุเลข ๔ จะรู้สึกใจหายว่าความแก่เริ่มมาเยือน และสำหรับผู้ที่ได้รับราชการก็รู้สึกว่ตำแหน่งหน้าที่การงานกำลังจะจบสิ้นไป นี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามากเราได้รับ ทบทวนเรื่องราวที่ได้คิด ได้ทำได้พบได้เห็น ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบย่อมมีมากมาย มีหลาย เรื่องที่เราสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยสติปัญญาของเราเอง มีรายเรื่องที่ต้องปล่อยตามเวรตามกรรมให้เวลา ได้รักษาไปตามกฎธรรมชาติ สัปดาห์สุดท้ายของปีภารกิจของเราก็คงเดินไปตามปฏิทินงานไม่ได้ต่างจาก ช่วงเวลาอื่น ที่เล่าให้ฟังมาร่วม ๒ ปี กำลังตัดสินใจว่าปี ๒๕๔๕ จะเล่าให้ฟังต่อหรือจะยุติ

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ เข้าเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรม โสมรุม ที่ห้องประชุมของเขต ชั้น ๓ ได้เชิญเพื่อนครูที่รับผิดชอบกิจการนักเรียนมาร่วมกันสังเคราะห์แผน กิจกรรมโสมรุมเพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่ายมีประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียนจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา ๒๕๔๕ กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารทั้ง ๒ เขตพื้นที่ รวมถึงระดับ อาชีวศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหลักก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนยอดนิมเพียง ๒ - ๓ โรงเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนประสงค์จะจัดสอบทั้งหมด แต่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้จับสลาก ในที่สุดผมว่ากระทรวง จะต้องชนะวันยังค่ำ

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ เข้าประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีเรื่องเพื่อทราบเรื่อง พิจารณาที่สำคัญ เช่น การจัดกรอบอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคบ่ายประชุมต่อเรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู จนเย็น ผมขับรถเข้ากรุงเทพฯ เพื่อประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั่วประเทศ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถึงกรุงเทพฯตีหนึ่ง ผมสะสมระยะทางในการขับรถด้วยตัวเอง และของตนเอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๔ ได้ระยะทางประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ กม. จากเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๔๔ ได้ระยะทาง ๔๐,๐๐๐ กม. ครูบางคนบอกว่าหากผมตงานให้ไป ขับสิบล้อ ผมบอกว่าสิบล้อไม่เอาผมจะขับรถทัวร์

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ เข้าประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว ประเทศ ชั่วโมงแรกท่านเลขาธิการ กพฐ. ท่านพรนิภา ลิ้มปพยอม ได้ประชุมข้อราชการและปัญหาการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีเรื่องหนึ่งที่แจ้งว่ามีเปลี่ยนแปลงหนังสือมอบอำนาจการเดินทางไปราชการ ใหม่ อาทิ ผอ.สพท. หากเดินทางไปนอกเขตจังหวัดต้องขออนุญาตเลขาธิการ กพฐ. จากเดิมที่อนุญาตตัวเอง ทั่วราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา หากเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดต้องขออนุญาต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิมที่อนุญาตตัวเองทั่วราชอาณาจักร ชั่วโมงถัดไปจนถึงเที่ยง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ได้บันทึกเทป โทรทัศน์ไปออกอากาศที่สถานี ETV. ช่วงบ่าย ภาคบ่ายคาบแรกเลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะได้บรรยายการ จ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ**

๑. เป็นหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ให้มี

วิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

๒.หลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ

๒.๑ ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๒.๒ คุณภาพการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน

๒.๓ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ จะประเมินผลการปฏิบัติงานโดยให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นต้นไปจะมีการประเมินผลงานทางวิชาการด้วย

๓. หลักการประเมินเพื่อกระตุ้น สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร เชื่อมโยงการพัฒนาครู โดยใช้สมรรถนะการปฏิบัติงานเดียวกันในการพัฒนาครู

๔. วิธีการประเมิน ปีหนึ่งจะขอประเมินได้ ๑ ครั้ง คือ

ช่วงที่ ๑ : ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน (อนุมัติไม่ก่อน ๑ พฤษภาคม)

ช่วงที่ ๒ : ๑ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม (อนุมัติไม่ก่อน ๑ พฤศจิกายน)

๕. การประเมินครั้งแรกนี้ เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการ จะให้มีการประเมินช่วงวันที่ ๔ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และอนุมัติไม่ก่อน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้อนุมัติผู้มีสิทธิยื่นขอรับการประเมินดังนี้

กลุ่มที่ ๑

(๑) ผู้เคยผ่านการประเมินผลงานวิชาการ(หลักเกณฑ์เดิม)ได้แก่

- อาจารย์ ๒ ระดับ ๑ (ก่อน ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘)

- ศน.๑ ตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๕) ข้อ ๓

- ครูใหญ่ หัวหน้าศูนย์ ๑ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์รับเงินเดือนระดับ ๑

ให้ประเมินเพิ่มเติมความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และจัดทำรายงานด้านผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ๘ ซึ่งผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ใหญ่ ๘ หัวหน้าศูนย์ระดับ ๘ ผช.ผอ.ร.ร./วิทยาลัย/ศูนย์ ระดับ ๘

ให้ประเมินเพิ่มเติมความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และจัดทำรายงานด้านผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มที่ ๒

กรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ ๓ (หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์)และผ่านการประเมินจากกรรมการชุดที่ ๒ หรือผู้ขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ไม่ได้รับการอนุมัติ

ให้ประเมินเพิ่มเติมความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และจัดทำรายงานด้านผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื่อให้มี

## วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มที่ ๓

กลุ่มดีเด่นกรณีต่างๆ ได้แก่ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูดีเด่น ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ สพท.หรือจังหวัดขึ้นไป

ให้ประเมินเพิ่มเติม๒ ด้าน คือความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

### วิชาชีพครูและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

คาบถัดมาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ได้บรรยายเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ ผอ.สพท.แสดงความคิดเห็นด้วย ชั่วโมงสุดท้ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายต่อจากเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. จึงได้ไปรับประทานอาหารร่วมกัน ผมเล่าให้ท่านฟังว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ตอบโต้กับองค์กรครูเรื่องการอ่านสารนายรัฐมนตรีในวันครูนั้น โดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาไม่เคยมีการอ่านสารนายรัฐมนตรีแต่อย่างใด มีแต่อ่านสารประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งในอดีตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบันคือศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ท่านเองก็ออกไปเหมือนกันเพราะไม่เคยทราบข้อมูลนี้ ครูเราก็เข้าใจเล่น ล่อเป้าให้นายหลงทาง ส่วนวันเด็กคนอ่านสารนายรัฐมนตรีก็ประธานจัดงานนั้นๆ อาจเป็นกำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี แล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะเชิญใคร พวกเราเล่าถึงสภาพปัญหาในการบริหารงานบุคคลและแนวทางแก้ไข ท่านหันมาทางผมสั่งว่า "พวกคุณไปรวบรวมมาเอาอย่างที่ไม่ต้องแก้กฎหมายหลักส่งให้ผมโดยเร็ว ผมจะรีบแก้ไข" ผมคงต้องรวบรวมทีมงานโดยมีท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ท่านเฉลย พูนสวน เป็นแกนกลาง ดันปีหน้าคงได้ข้อสรุปที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด เรื่องการถ่ายโอนท่านจะเร่งกฎกระทรวง ฉบับสมัครใจออกให้ทันก่อน ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นการบรรเทาความเสียหายจากราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ผมเองไม่เห็นด้วยกับการถ่ายโอนการศึกษาให้หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการ เพราะเป็นการลดสถานะครูจากข้าราชการครูเป็นพนักงานครู แต่เมื่อเห็นครูเราแตกออกเป็นหลายกลุ่มหลายแนวมีทั้งไม่ไปไม่ถ่ายไม่โอน และประสงค์จะไปและใจไม่อยู่กับเขตแล้วก็วางใจให้อุเบกษา ย้ายเขตไปอยู่ที่ชอยไปเลยมาเลย โดยเฉพาะแกนนำผู้บริหารมัธยมในจังหวัดใกล้ๆเขมรจะไม่แน่นอนไม่เผด็จกับครูสังกัดเขตพื้นที่คูหมื่นคูเคลนที่น้องยกย่อง อปท.ประจวบคีรีขันธ์มีข่าว เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น วันนี้ท่าน ผอ.สพท.ที่เคยเป็นอดีตสามัญศึกษาจังหวัดได้ชี้แจงความจริงให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบ ท่านเล่าให้ฟังว่าตัวเลขผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไปจากรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยม มีจำนวนมากกว่าที่มาจากสายประถมเดิมเสียอีก ส่วนผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไปมัธยมมีน้อยมาก ที่เอาตัวเลขมาเสนอกันเป็นการจัดผู้บริหารนอกสถานศึกษา (ศรช./หน.ปอ.ฯลฯ)ลงโรงเรียนสมัยที่ ก.ค.ทำหน้าที่ ก.ค.ศ. แต่ถูกนายคนนี้นำมาปั่นตัวเลขว่าเป็นผลงาน อ.ก.ค.ศ.เขตเพื่อให้ดูสมจริงสมจัง คนระดับนี้กระทำการข่มประสงค์ต่อผลและเล็งเห็นผลอย่างชัดเจนว่าจะเกิดผลในแนวกว้างแนวลึกอย่างไร เห็นแล้วให้พบสังขรณ์ในวิชาชีพครู ครูที่ยกย่องยอมรับนับถือและก้มหัวให้กับคนทุกสาขาอาชีพ ยกเว้นครูด้วยกันรวมทั้งผู้บังคับบัญชา หากกฎกระทรวง

ฉบับใหม่ออกมา อปท.ยังมีเวลาขึ้น โอนโรงเรียนได้อีกจนถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ ก็เป็นโอกาสที่โรงเรียน จะโอนไปสังกัด อปท.ได้ หากสามารถทำให้ครูใน โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนเกิน ครั้ง หากเขาสมัครสมานยินยอมพร้อมใจกันไปพวกเราไม่ส่งเสริมคงไม่ได้แล้ว แต่ถ้าครูไม่ไปโรงเรียนไม่ ไปผู้บริหาร โรงเรียนจะโอนล่วงหน้าไปคนเดียว ก็ไม่ทราบว่า อปท.เขาจะรับหรือเปล่า ก็เป็นประเด็นที่ต้อง ติดตามกันไปในปีหน้า ผมนำปฏิทินการดำเนินการถ่ายโอนการศึกษาให้ อปท. ปีการศึกษา ๒๕๔๕ กรณี กฎกระทรวงฉบับใหม่ใช้บังคับก่อนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕

ที่	กิจกรรม	ผู้ปฏิบัติ	ผู้เกี่ยวข้อง	ช่วงเวลา
๑.	อปท.ยื่นคำขอรับโอนสถานศึกษาโดย ระบุชื่อสถานศึกษา	อปท.	สพท.	ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕
๒.	ประเมินความสมัครใจของครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา(ก่อน หรือหลังจากรับคำขอ)		ครู ,ผู้บริหาร กรรมการ สถานศึกษา	พร้อมคำขอหรือก่อน ประเมินแล้วเสร็จ
๓.	พิจารณาคำขอ ความสมบูรณ์ของ เอกสารคำขอ ตรวจสอบประมาณ ๓ ปีย้อนหลัง	สพท.		หลังจากรับคำขอ
๔.	เสนอผู้แทนประเมินความพร้อมฝ่ายละ ๓ คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลข ผู้ช่วยเลข	สพท./อปท.	สพท.	หลังจาก อปท.ส่งคำขอรับ โอน
๕.	คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ ๖ คน	สพท.	หลังจากแต่งตั้งผู้แทนเป็น กรรมการ
๖.	คัดเลือกประธานคณะกรรมการ ประเมินความพร้อมจากผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ ๕ คน	สพท.	เมื่อสรรหากรรมการแล้ว เสร็จ
๗.	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ พร้อม	ผอ.สพท.	สพท.	ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันยื่น คำขอแต่ไม่เกิน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๘.	เตรียมการประเมินความพร้อมของ อปท.	คณะกรรมการ/ เลขฯ /ผช.เลขฯ	สพท./อปท.	หลังสพท.พิจารณารับคำขอ
๙.	ดำเนินการประเมินความพร้อมของ อปท.	คณะกรรมการ	อปท.	ภายใน ๖๐ วันนับแต่แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ไม่เกิน ๖ เมษายน ๒๕๔๕

๑๐.สรุปผลการประเมิน	คณะกรรมการ	สพท.	-
๑๑.แจ้งผลการประเมิน	สพท.	สพฐ. อปท. ร.ร. ส่วนราชการ ฯลฯ	โดยเร็ว

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนให้ทราบ สพฐ.จะโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ซึ่ง สพท.จะต้องแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนกับฐานข้อมูลตามโปรแกรม Obec-48 ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ไม่เช่นนั้นเงินไม่มาตามกำหนด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ และวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผมยังมีภารกิจติดพันอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ รัฐสภาแต่ก็รับทราบข่าวคราวจากสำนักงานจากโฮมเพจบ้าง โทรศัพท์ไปถามบ้าง ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษานูตรไม่สามารถเบิกได้เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพราะเงินตรองราชการหมด ตั้งเบิกไม่ทัน ต้องขอยกยงจะสุดวิสัยจริงๆเพราะทราบว่าเฉพาะวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จ่ายไปประมาณแปดแสนบาทเรียกว่าเทกระเป๋าก็ก็นำไปหักแล้วกัน เบิกเร็วก็หมดเร็ว

ปีหน้าพบกันนะครับขอให้หายเจ็บหายจน ได้รับเงินวิทยฐานะกันถ้วนทั่วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กำจัด กงหนู

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑